
กทม.ชี้4.3ลานเคาะผูวาฯ

ผูสมัครพาเหรดขายฝนอ้ือ

แจ็กระวีฟุงฆายักษ‘บัตร2ใบ’

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังเปนประธานการประชุมศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ครั้งที่ 6/2565 ที่ทําเนียบรัฐบาล

ศาลนัด20เม.ย.คดีอาญา/นายกฯลั่นยุคบรรทัดฐานใหม!
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จับตา 40 วันหยุดยิง
เพื่อสันติภาพชั่วคราว
จับตา 40 วันหยุดยิง
เพื่อสันติภาพชั่วคราว

             
|

คาดติดเช้ือวันละแสน!

แยมพ.ค.ผอนมาตรการ

ไทยโพสต • “ปารีณา” เตรียมเจอดาบ 

สองคดีอาญาหลังสงกรานต อัยการนัดฟง

คําสั่ง 20  เม.ย. เจาตัวโพสตคลิปคนดีไมมี

วันตาย ประกาศเจอกันอีกนอกสภาเร็วๆ นี้ 

“ประยุทธ” ชี้ถือเปนบรรทัดฐานใหม เพราะ

กฎหมายไมเลือกขาง กกต.ฉับไวสงรางพระ

ราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแทนเกาอี้วางแลว 

คาดหยอนบัตร 15 พ.ค. “วิษณุ” ลั่นเปน

เร� องดวนอาจนําเขา ครม. 12 เม.ย.นี้ “ปย

บุตร” ย้ําตองรื้อรัฐธรรมนูญไมใหประหาร

ชีวิตทางการเมืองอีก

เม� อวันศุกรที่ 8 เมษายน น.ส.ปารีณา 

ไกรคุปต อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาใหพนจาก

การเปน ส.ส. และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 

ป จากการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมรายแรง                 

ไดเคล� อนไหวเปนครั้งแรกบนเฟซบุก โดย 

น.ส.ปารีณาได โพสตคลิปเพลง “คนดีไมมี

วันตาย” พรอมประกอบภาพกิจกรรมทาง 

การเมืองในชวงที่ดํารงตําแหน�ง ส.ส. พรอม

ระบุวา ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปบน

ถนนการเมือง  ตั้งใจทําหนาที่ผูแทนทั้งใน

สภาและนอกสภาอยางเต็มที่

น.ส.ปารีณายังโพสตอีกวา ไดทุมเท

จิตใจและทุนทรัพย ใหพวกพองและพี่นอง

ประชาชนมาอยางตอเน� อง จนทําใหไดรับ

การยอมรับและชนะเลือกตั้งตลอด ไมเคย

สอบตก แตวันนี้ถูกพิพากษาลงโทษอยาง

รุนแรง ไมสามารถสมัครอะไรไดตลอดชีวิต 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ปดฮั้วฝายคานลาก

ซักฟอกไป ส.ค. บอกพรอมชี้แจงทุกวัน  ลั่น

วันนี้ยังเปนนายกฯ ของ พปชร. เช� อหลัง

สงกรานตทุกอยางดีขึ้น “หมอระวี” สวมบท

แจ็กผูฆายักษ ย� นศาลรัฐธรรมนูญตีความ 

รธน.อีกเฮือก หวังลมบัตร 2 ใบ มั่นใจ

สําเร็จแน�  

เม� อวันที่ 8 เม.ย. ที่ทําเนียบรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี  

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กลาว

ถึงกรณีพรรคฝายคานเล� อนการย� นอภิปราย

ไมไววางใจไปปลายเดือน ส.ค. วา “เหรอ 

ผมยังไมทราบ” 

ผูส� อขาวถามวา การเล� อนเวลาออก

ไปแบบนี้ จะทําใหรัฐบาลสามารถหายใจได

ทั่วทองและมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นใชหรือ

ไม พล.อ.ประยุทธตอบวา “ผมหายใจไดทุก

วัน และเตรียมตัวทุกวันอยูแลว ผมทํางาน

มาทุกวัน ผมก็ชี้แจงขอเท็จจริงไปวาไดทํา

อะไรแคนั้น คือจะเม� อไหรก็เม� อนั้น ผมไม

ไดอะไรทั้งสิ้น”

เม� อถามวา มีการมองวาไทมไลนดัง

กลาวเหมือนมีการพูดคุยระหวางรัฐบาลกับ                                                               

ฝายคาน เพราะเปนการอภิปรายหลังกฎ                                                                  

หมายลูกเสร็จและผานราง พ.ร.บ.งบประ 

มาณประจําป 66 วาระแรก พล.อ.ประยุทธ

บอกวา เหรอ ไมรูสิ ตนไมไดไปคุย ฉะนั้น

เร� องที่วากฎหมายอะไรตางๆ จะออก หรือ

แมกระทั่งการยุบสภา

กรุงเทพฯ • กทม.เปดขอมูลลาสุด มีผูมี

สิทธิเลือกตั้ง 4,374,131 คน สมัครชิงเกาอี้

ผูวาฯ กทม.แลว 31 คน “ชัชชาติ” ขายฝน

ผุดนโยบายผูวาฯ เที่ยงคืน น้ําไหล ไฟสวาง

แน� ขณะที่ “ดร.เอ” ใหหลักวิศวกรรมแก

ปญหาน้ําเน�า กทม. 

เม� อวันท่ี 8 เมษายน 2565 นายขจิต 

ชัชวานิชย ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

เปดเผยภายหลังเปนประธานการประชุม

หัวหนาหน�วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 

4/2565 โดยมีผูบริหาร กทม. และหัวหนา

หน�วยงาน กทม. รวมประชุม ณ ศาลาวา 

การ กทม. (เสาชิงชา) และผานระบบทาง

ไกลวา ในที่ประชุมสํานักงานปกครองและ

ทะเบียนไดรายงานการเตรียมความพรอม

จัดการเลือกต้ังผูวาฯ กทม. และสมาชิกสภา                                                      

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จากจํานวนประ 

ชากรผูอาศัยในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 

5,519,907 คน

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ประชุม ศบค.ชุด

ใหญ สั่ง สธ.ประสานศิริราช ผลิตชุด

ตรวจ ATK เพิ่มใหได 1 ลานชิ้นตอเดือน 

หวัง ปชช.ซื้อไดในราคาถูกกวาเดิม แยม

เดือน พ.ค.ปลดล็อกมาตรการอีก เล็งปรับ

แผนเขาประเทศเหลือตรวจแค ATK ไฟ

เขียวจัดหาวัคซีนสําเร็จรูปฉีดกลุมเสี่ยง 

ย้ําสงกรานตไมสาดน้ํา ยอดติดเชื้อราย

ใหม 2.5 หม� นราย เสียชีวิต 89 ราย 

“หมออุดม” หวงรวมกลุมชวงหยุดยาว

ทําโควิดพุง เหตุผูติดเชื้อวันละแสนยัง

ไมไดตรวจ กําชับผูวาฯ ตองเขมงวดมาตร 

การ สธ.

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 8 เม.ย. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมน                                                      

ตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผูอํานวย

การศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) หรือ ศบค. เปนประธานการ

ประชุมคณะกรรมการ ศบค.ชุดใหญ คร้ัง

ที่ 6/2565 

ลางบาง 

‘ตํารวจนอกรีต’

รสก.สงรายได

เขารัฐคึกคัก

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” ปอง “แรมโบ” อีกรอบ 

ลั่นไมไดแกตัวแทน แตผลยังไมไดพิสูจน 

พรอมเหน็บ กมธ.สอบตัวเองดวย คุยคลิป

สอลากยาว “ประเดิมชัย” บอกไมรูใชเวลา

นานแคไหน จอเรียกตัวละครมาใหขอมูล

ทั้ง “แรมโบ-จุรีพร-กิ๊ก-เจาของรานอาหาร” 

แทมป มังกรฟา ยังมั่นใจไมผิด

เม� อวันที่ 8 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                  

การกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณกรณีคลิป                                                 

เสียงของนายเสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐ 

มนตรีประจํานายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับโควตา

สลากกินแบงรัฐบาล ในฐานะประธานคณะ

อนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหา

การเสนอขายหรือขายสลากกินแบงรัฐบาล

ในราคาเกินกวาที่กําหนดในสลากกินแบง

รัฐบาล วาเร� องนี้เปนคดีแลวหรือยัง แลว

เขาทําผิดทําถูกพิสูจนไดหรือยัง ไมไดแกตัว                                                         

แทนเขานะ เพียงแตเห็นวาก็เขาสูกระบวน 

การตรวจสอบไปใชหรือไม ก็ตองไปดูวาที่

ทํามาทําอะไรไดถึงไหน เม� อมีกรณีนี้ขึ้นมา 

เขาก็ยอมรับในกระบวนการตรวจสอบ ก็

เปนเร� องของกรรมาธิการสภาฯ ที่จะตรวจ

สอบ ก็ตรวจสอบตามหลักฐานขอเท็จจริงไป 

และกรรมาธิการก็ตองตรวจสอบตัวเองดวย 

ทุกคนที่มีคดีอยูทั้งหมดนั่นแหละ 

ดานนายเสกสกล แถลงภายหลังประ 

ชุมคณะทํางานเฉพาะกิจตรวจสอบผูคา

สลากฯ เกินราคาวา ที่ประชุมมีแนวทาง

ทําใหการขายสลากอยูในราคา 80 บาท

กรุงเทพฯ • “มูดีส” คงความน�าเช� อถือ

ประเทศไทยที่ Baa1 พรอมคาดเศรษฐกิจ

ไทยปนี้โต 3.4% ชี้นโยบายเศรษฐกิจ

แข็งแกรง ลุนโควิดคลี่คลาย-ทองเที่ยวฟน

หนุนโตยาว “บิ๊กตู” ปลื้มตางชาติมองบวก 

ลั่นเดินหนาพัฒนาประเทศสูเปาหมาย

เม� อวันศุกรท่ี 8 เมษายน นางแพตริเซีย                                                            

มงคลวนิช ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร

หน้ีสาธารณะ (สบน.) ใหสัมภาษณวา  บริษัท 

มูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส ไดคงอันดับ

ความน�าเช� อถือของประเทศไทยที่ Baa1 

หรือเทียบเทา BBB+ และคงมุมมองความ

น�าเช� อถือของไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ โดย 

มูดีสระบุวาไทยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ มีความ                                             

หลากหลาย และมีประสิทธิผล

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  8  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9278

อิสรภาพแหงความคิด

‘บิ๊กตู’ปลื้มมูดีส

คง‘เครดิต’ไทย

คาดปน้ีโต3.4%

ปอง‘โบ’อีกรอบ

เหน็บพวกกมธ.

สอบตัวเองดวย
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หนา...
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หนา...

จอฟนดาบ2ปารีณา

ตองอยูกันดวยกฎหมาย 

ก็ตองระมัดระวัง วันนี้คิดวา

หลายอยางเกิดบรรทัดฐาน

ใหมขึ้นมาแลว 

นี่คือการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นควรตองระมัดระวัง

อยางที่สุด หลายอยาง

ก็บอกไปแลว

รัฐบาลตองฟง: 

6 อดีตผูวาฯ ธปท.

ชี้ปญหาหลักของชาติชัดๆ แลว
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2 ในประเทศ

เฝ้าระวังสถานการณ์หลังสงกรานต์

เตรียมระบบสำารองรับผู้ติดเชื้อโควิด

วเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนราย

วันที่พุ่งสูงเป็นหลักหมื่น แม้จะดูไม่น่ากลัว เพราะ

อาการไม่รุนแรง และจำานวนผู้ป่วยหนักยังอยู่

ในระดับที่ระบบสาธารณสุขรับมือได้ แต่ที่หลายฝ่ายยัง

เป็นห่วงคือ สถานการณ์ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ที่พี่

น้องประชาชนกลับมาจากการเดินทางท่องเที่ยว เยี่ยม

ครอบครัวในต่างจังหวัด อาจส่งผลให้ช่วงนั้นตรวจพบผู้ติด

เชื้อจำานวนเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะมี

ผู้เสียชีวิตในอัตราที่สูงไปด้วย ทำาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งหามาตรการรองรับให้ทันท่วงทีกับสถานการณ์ในวัน

ข้างหน้า 

หลายฝ่ายเป็นห่วงสถานการณ์ในวันข้างหน้า เพราะ

เชื่อว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่าที่เป็นอยู่หลายเท่า และ

คงไม่มีทางที่รัฐบาลจะกลับไปใช้วิธีล็อกดาวน์เหมือน

เดิม แนวทางที่จะลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดคือ การวาง

แนวทางรักษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ส่งผลให้

กระทรวงสาธารณสุขเร่งเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ โดย

เฉพาะผู้ป่วยโควิด-กลุ่มสีเขียวที่ตรวจเอทีเคแล้วพบว่าติด

เชื้อ แต่มีอาการเล็กน้อย และเป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตาม

ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด สามารถรักษาแบบ Home 

Isolation ได้ ให้ได้รับการดูแลด้วยการเข้าถึงยาได้รวดเร็ว 

นำามาสู่แนวทางของสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ หรือ สปสช. ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เชิญชวนร้าน

ขายยาที่มีความพร้อมบริการเพื่อร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงสามารถรับยาสำาหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยขณะ

นี้มีร้านยาเข้าร่วมให้บริการประมาณ 700 แห่งทั่วประเทศ 

ซึ่งสามารถรับคำาปรึกษา แนะนำาการใช้ยาตามอาการ และ

ติดตามอาการผู้ติดเชื้อเมื่อครบ 48 ชั่วโมงแรก โดยเภสัชกร

ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ และหากมีอาการรุนแรงขึ้นก็

พร้อมที่จะส่งเข้าระบบการรักษาในทันที

ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศก็ต้อง

วางแผนรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ด้วยการรณรงค์เน้นย้ำามาตรการป้องกันการติด

เชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention พร้อมกำาชับ

และกำากับให้ผู้ประกอบการดำาเนินมาตรการ COVID - Free 

Setting เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจใน

ระดับพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ที่สำาคัญคือ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูง

อายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือครบกำาหนดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม

กระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 เข้ารับวัคซีน

การดำาเนินมาตรการที่สมดุลในการเปิดกว้างให้คน

ไทยทำากิจกรรมในช่วงเทศกาลสำาคัญ นอกจากเป็นการผ่อน

คลายการใช้ชีวิตให้กลับมาสู่วิถีปกติได้มากที่สุดแล้ว ยัง

ทำาให้การค้าขาย ธุรกิจฟื้นตัวขึ้นมาจากการจับจ่ายใช้สอย

ของประชาชน ควบคู่กับการวางมาตรการที่ไม่เข้มงวด แต่

ไม่หละหลวมจนจัดการปัญหาไม่ไหว ซึ่งทั้งสองด้านนั้นมี

ความจำาเป็นต้องดำารงไว้  โดยที่ภาครัฐต้องวางระบบรองรับ

ที่เหมาะสมสอดคล้อง คล่องตัวไว้ให้พร้อม ไม่ต้องรอให้

เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน 

ในส่วนของประชาชนก็ต้องมีสติในการดำาเนินชีวิต 

ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐแนะนำาอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยง

เข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น ย้ำาเตือนตัวเองให้ใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา และใช้แอลกอฮอลล์ทำาความสะอาดมือ

เมื่อสัมผัสจุดเสี่ยง ที่สำาคัญอย่าย่ามใจในการใช้ชีวิตด้วย

ความคึกคะนอง เพราะนอกจากตัวเองจะติดเชื้อแล้ว คนที่

ใกล้ชิดอาจได้รับเชื้อจากตัวคุณเองได้ ซึ่งผลกระทบต่อชีวิต

ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน.

เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องอยู่กันด้วย

กฎหมาย ก็ต้องระมัดระวัง วันนี้ผมคิดว่าหลายอย่างเกิด

บรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้ว นี่คือการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควร

ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดหลายอย่างก็บอกไปแล้ว.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

วามเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว จัด

จ้าน! แค่เพียงกะพริบตาความเปลี่ยนแปลงก็ถาโถมเขาหา

แบบ “ไม่ปรับตัวก็อยู่ยาก” หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มี

เวลาให้ตั้งรับ หลายเหตุการณ์บีบคั้นจนหาที่ยืนลำาบาก นี่คือความ

เคลื่อนไหวของโลกใบใหม่วันนี้!!!

เริ่มจากช่วงการปรับตัวผ่านสู่สหัสวรรษใหม่ ที่ตื่นตระหนกจาก

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจนมันเป็น

อนาคตที่ไล่ล่าทุกผู้-ทุกกลุ่มคน ให้ต้องปรับ

ตัวเรียนรู้กับโลกแวดล้อมใหม่ จนเปลี่ยน

วิถีชีวิตเข้าสู่ความล้ำาของเทคโนโลยียุค 4.0 

และการสื่อสารยุคใหม่แบบ 5G กำากับขับ

เคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเบียดขับโลกเก่าจน

ตกขอบยุคสมัยไปโดยปริยาย กระแสความ

เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ใหม่ขึ้นแทนโครงสร้างที่ชำารุดผุพังไป! ใน

ความเปลี่ยนแปลงนี้มีการทำาลายล้าง-การ

แตกดับพังทลายของธุรกิจ-กิจการมากมาย! 

และมีจำานวนไม่น้อยกำาลังต้องเร่งปรับตัว

ดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างโกลาหล! นี่คือสภาพ

ของการถูกอนาคตไล่ล่าในมิติเศรษฐกิจและ

สังคมที่เปลี่ยนไป!

ความเคลื่อนไหวของภูมิเศรษฐกิจ

ใหม่ จากเส้นทางการค้าใหม่ที่ถูกออกแบบ

รื้อสร้างการปรับตัวของเศรษฐกิจและระบบ

โลจิสติกส์ โลกตามแนวหนึ่งแถบหนึ่งเส้น

ทาง (One Belt One Road) หรือเส้นทาง

สายไหมศตวรรษที่ 21 (SILK ROAD 21
st
.) ที่

จีนพัฒนาขึ้นช่วงที่ผ่านมากว่า 2 ทศวรรษอย่างต่อเนื่อง เป็นเส้นทาง

เศรษฐกิจการค้าใหม่เชื่อมเอเชีย-ยุโรปและอ้อมโลกโอบไปถึงแอฟริกา 

เส้นทางที่สร้างการเติบโตขยายตัวพร้อมไปกับการปรับเปลี่ยนของ

ภูมิเศรษฐกิจในโลกศตวรรษที่ 21 ที่ทำาให้สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีนก้าวกระโดดเติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญ่หายใจรดต้นคอมหาอำานาจเก่าอย่างอเมริกาชนิดที่อีกไม่นาน

จีนก็แซงหน้าแน่นอน! แถมจีนยังขจัดความยากจนให้พลเมืองราว 

700 ล้านคน ให้หลุดพ้นจากวิถีเศรษฐกิจที่อบบ่มไว้กับความยากจน

มายาวนาน นับแต่การปฏิวัติสู่โลกคอมมิวนิสต์จนเปิดสู่โลกเสรี ภูมิ

เศรษฐกิจใหม่ ส่งให้บทบาทของจีนและกลุ่มประเทศโลกตะวันออก

มีความหมาย-เปล่งประกายแสงเจิดจรัสเฉิดฉายขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 

หลายประเทศสลัดร่มเงาแองโกลแซกซอนทิ้ง ไม่ยอมถูกกดข่มอยู่ใต้

เงื้อมเงาของโลกตะวันตกอีกต่อไป!!!

การปรับตัวในฟากภูมิรัฐศาสตร์ก็เช่นกัน กฎกติกาภายใต้กำากับ

ของมหาอำานาจเดี่ยวอย่างอเมริกาที่มีพันธมิตรกลุ่มนาโต (NATO-

ที่มีการล้อเลียนว่าดีแต่พูด!) คอยบงการชี้นำากำากับโลกอยู่ วันนี้ ได้

เบี่ยงเบนเปลี่ยนแปลงไปเกือบจะสิ้นเชิง อำานาจเดี่ยวถูกสร้างดุล-

คานขึ้นใหม่อย่างหนักแน่น แสงเรืองรองของมะกันชนหม่นหมอง

ถดถอยลง กลุ่มฟากฝั่งจีน โซเวียต ตะวันออกกลาง ปรากฏตัวตนขึ้น 

สถาปนาดุลยภาพใหม่ให้กับโลก กลบลบบริบทภูมิรัฐศาสตร์เดิมๆ ลง

อย่างมีนัยสำาคัญ โลกไม่ได้มีแค่มหาอำานาจเดี่ยว-อเมริกากับกลุ่มนาโต

เท่านั้น แต่ความเคลื่อนไหวใหม่ของฟากฝั่งตรงข้ามก็มีกลุ่มก้อน-เครือ

ข่ายใหม่ผุดขึ้นด้วยเช่นกัน อาทิ องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ สหภาพ

เศรษฐกิจยูเรเซีย BRICS แม้อเมริกาจะพยายามก่อสร้างเครือข่าย

ใหม่อย่างกลุ่มควอด หรือเขตความร่วมมืออินโด-แปซิฟิก หรืออื่นๆ 

ของกลุ่มอำานาจเดิมก็ตาม แต่ภูมิรัฐศาสตร์วันนี้เปลี่ยนไปอย่างไม่

หวนคืนกลับแน่นอน โลกกำาลังอยู่ในช่วงปรับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่ไม่ใช่

อำานาจเดี่ยวอีกต่อไป จะมีการดุล-คาน-การปรับตัวทั้งภูมิรัฐศาสตร์

และภูมิเศรษฐกิจขนานใหญ่ จับตาดูอย่ากะพริบกันทีเดียวเชียว!!!

ก่อนหน้าที่โลกเข้าสู่ความตึงเครียด ก็เผชิญกับภัยพิบัติจาก

การระบาดล้างโลกรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จนการขยับปรับตัว

ใหม่ช่วงก่อนหน้า ที่ดูเหมือนจะไปได้ดีเมื่อต้นศตวรรษ ต้องพังพาบลง

ด้วยความตายและการถูกทำาลายล้างอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การ

ระบาดของโรคร้ายแห่งศตวรรษใหม่! มีเพียงคนน้อยนิดเท่านั้นที่มั่งคั่ง

ขึ้นจากธุรกิจยาและการดูแลสุขภาพในสภาวะวิกฤตนี้! แต่โลกทั้งใบ

ต้องต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่-มหันตภัยจากไวรัสโคโรนา 19 ที่ปรากฏขึ้น

มาทำาลายล้างมนุษย์ทุกเชื้อชาติ-เผ่าพันธุ์-เพศ-วัย-ชนชั้น-ในทุกมุม

โลก มันได้เปลี่ยนระบบแบบแผนการสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

จนถึงการจัดการชีวิตประจำาวันของผู้คนอย่างสับสนอลหม่าน! ความ

ตายปรากฏขึ้นมากมาย-มากกว่าครั้งเกิดมหาสงคราม และสร้าง

ความหายนภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม และการดำารงชีพของผู้คนอย่าง

สาหัสสากรรจ์ยิ่ง! ผู้คนทุกมุมโลกต้องปรับตัวสู้ความโหดร้ายนี้จนบาง

ประเทศ-บางกลุ่มคนยังไม่รู้จะไปต่อในอนาคตเช่นไร? เป็นความโหด

ร้ายที่ไม่มีสัญญาณบอกเตือนมาก่อนเลย!

ในที่สุดโลกก็เผชิญกับภาวะสงคราม

ที่ก่อรูปขึ้นจากปีศาจตนเดิม! ที่ใช้กลุ่มนาโต 

กระตุ้นผ่านผู้นำายูเครนล้อมกรอบรัสเซีย-คู่กับ

การคว่ำาบาตรจีนที่กำาลังโตวันโตคืน แต่รัสเซีย

รู้ทันจึงเดินหน้าโจมตียูเครนทันที-ป้องปราม

การขยับตัวของอเมริกาและนาโต พร้อมกับ

ใช้แนวทางเศรษฐกิจใหม่ที่อยู่นอกเงื้อมเงา

ของแองโกลแซกซอน-เป็นเศรษฐกิจเรียล 

เซ็กเตอร์ วันนี้ถ้าจัดการด้านอาหารได้ก็คุม

ประเทศได้ ถ้าจัดการพลังงานได้ก็คุมทวีปได้  

ถ้าจัดการระบบการเงินได้ก็คุมโลกได้! 

การสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่จาก

ความร่วมมือของจีน อินเดีย และประเทศ

พันธมิตรเก่า-ใหม่ของรัสเซีย ทำาให้รัสเซีย

เป็นหัวหอกการจัดปรับเศรษฐกิจใหม่ที่ต่าง

ไปจากวิถีเปรโตรดอลลาร์! ไร้เงาคิดแบบแอง

โกล แซกซอน! การต่อสู้ครั้งนี้คงไม่จบง่ายๆ 

ต้องจับตาตามดูกันไป หากความผันแปร-ไม่

หยุดคุกคามของโลกตะวันตกต่อรัสเซียที่

อเมริกาทำาอยู่นั้น แน่นอนว่าย่อมถูกตอบโต้

จากรัสเซียและพันธมิตรแน่นอน การปรับมุม

มองในสถานการณ์ขณะนี้ต้องมุ่งยึดประโยชน์ประเทศอย่างอิสระแบบ

ที่ไม่ใช่ภูมิรัฐศาสตร์เดิม หรือจมอยู่ในมุมอับความซับซ้อนของระบบ

เศรษฐกิจที่แองโกลแซกซอนชี้นำา เพราะจะทำาให้เราเป็นแค่เหยื่อของ

ความรุนแรงอย่างไร้เดียงสา 

วันนี้และในสถานการณ์ โลกเช่นนี้ ผู้นำาไทยควรตื่นรู้ โลกให้

จริงจัง-เป็นตัวของตัวเอง ไม่เดินตามก้นอำานาจเก่าที่ถูกภูมิรัฐศาสตร์

บริบทเดิมครอบงำาจนกระดิกตัวไม่ได้ ทำาให้เราตกเป็นเพียงเหยื่อของ

ความขัดแย้งที่ไม่อาจใช้ โอกาสใหม่สร้างตัวได้เลย นี่คือสถานการณ์ที่

ต้องคิดใหม่-ทำาใหม่ในช่วงที่โลกเผชิญสงครามเลือกข้าง!!!.

าพของเจ้าหน้าที่ ทหาร ประจำาจุดตรวจ จุดสกัด ใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นำาเอา ป้ายไวนิล ซึ่งมีภาพ 

และ หมายจับ ของ แนว

ร่วม หรือกองกำาลังติดอาวุธ 

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

บีอาร์เอ็นออกจากบริเวณ

จุดตรวจ จุดสกัดอย่าง

เร่งด่วน ตาม คำาสั่ง ของ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

หลังจากที่ พล.อ.วัลลภ รัก

เสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุย

สันติสุข ฝ่ายไทยได้มีการ ลง

นาม การ หยุดยิง กับ นายหิพนี 

มะเระ หัวหน้าคณะ เจรจาสันติภาพ ของ                                                                              

ขปบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 เมษายน โดยมีรัฐบาลมาเลเซียทำา

หน้าที่ ผู้อำานวยความสะดวก และมีตัวแทนที่เป็น ฝรั่ง ชาติตะวัน

ตกจาก เจนีวาคอล 2 คน ร่วมเป็น สักขีพยาน 

โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ ลงนาม การ หยุดยิง ในห้วงของเดือน รอม

ฎอน เป็นเวลา 40 วัน ซึ่งสาระสำาคัญคือฝ่าย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า จะ ยกเลิก การใช้ กฎหมาย ในการตรวจค้น จับกุม วิสามัญ 

กองกำาลังติดอาวุธ ที่มี หมายจับ และยินยอมให้ แนวร่วม หรือ โจร

ก่อการร้าย เดินทางกลับมาร่วม ปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมกับครอบครัว

โดยไม่มีการ จับกุม 

ในขณะที่ บีอาร์เอ็น ก็รับรองว่า 40 วัน ในห้วงเดือน รอม

ฎอน จะไม่มีการใช้ความรุนแรง ไม่มีปฏิบัติการทางอาวุธในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้าง สันติสุข ในเดือน รอม

ฎอน ซึ่งเป็นการ ลงนาม อย่าง เร่งด่วน ของทั้ง 2 ฝ่าย หลัง

จากที่ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น โจมตีเจ้าหน้าที่ ทหาร 

ที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และ โจมตี เจ้าหน้าที่ ตำารวจ ที่ 

อ.บันนังสตา และเป็นการเซ็นสัญญา หยุดยิง ก่อนที่จะเข้าสู่เดือน 

รอมฎอน เพียง 1 วันเท่านั้น 

และที่น่าสังเกตคือ การลงนาม หยุดยิง ครั้งนี้ ไม่มีการ กระ

โตกกระตาก มาก่อน และหลังจากการ ลงนาม ในการ หยุดยิง ก็

ไม่มีการแถลงข่าวอย่าง ใหญ่โต เหมือนทุกครั้งที่มีการ ประชุมร่วม 

ของคณะ พูดคุย ของไทย และคณะ เจรจา ของ บีอาร์เอ็น 

ประเด็นสำาคัญที่เป็นข้อสังเกตคือ อะไรที่เป็นสาเหตุให้ คณะ 

พูดคุยสันติสุข ของไทย ยอมที่จะ ลงนาม รับ เงื่อนไข ต่างๆ ในการ 

เจรจา ทั้งๆ ที่ผ่านมา 4 ครั้งของการประชุมกับ บีอาร์เอ็น ตัวแทน

ฝ่ายไทย ปฏิเสธ ที่จะ ลงนาม เพื่อการ ผูกมัด ใน เงื่อนไข ที่ บีอาร์

เอ็น เสนอ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่ เบอร์ลิน ประเทศ เยอรมน ี

และ อิสตันบูล ที่ ตุรกี ซึ่งจัดโดย องค์กรจากชาติตะวันตก ใน

การพยายามเป็น คนกลาง เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุถึงการ เจรจา

สันติภาพ อย่างเป็น ทางการ ตามความต้องการของ บีอาร์เอ็น 

ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เชื่อว่า ฝ่ายของ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ 

หัวหน้าคณะ พูดคุย และ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ 

ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยเฉพาะ พล.ท.ธิรา แดหวา แม่ทัพ

น้อยที่ 4 เลขาธิการคณะ พูดคุยสันติสุข มีความ เชื่อมั่น ในการ

สร้าง สันติสุข 40 วัน ในห้วงเดือน รอมฎอน เพราะในที่ประชุมครั้ง

นี้มี เงาร่าง ของ เด็ง แวกะจิ หรือ เปาะวอเด็ง อดีต ผบ.ฝ่ายทหาร

ของบีอาร์เอ็น ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา สภาซูรอ ของ บีอาร์เอ็น ร่วมอยู่ใน

วงประชุมในครั้งนี้ด้วย 

รวมทั้งได้รับการ ล็อบบี้ จากคณะทำางานของสภาความมั่นคง

แห่งชาติ (สมช.) ที่มี ดร.มาร์ค ตามไท ผู้มีบทบาทสำาคัญในคณะ 

พูดคุยสันติสุข รวมทั้งมีตัวแทนของ องค์กรชาติตะวันตก และ

ฝ่าย อำานวยความสะดวก ของมาเลเซีย ที่ร่วมประชุม กดดัน 

ให้มีการ ลงนาม ก่อนที่ บีอาร์เอ็น จะ ยกเลิก โต๊ะการ 

เจรจา เพราะ บีอาร์เอ็น เห็นว่าไม่มีความคืบหน้า และฝ่าย

ไทย เล่นแง ่ไม่ยอม ลงนาม ในข้อเสนอต่างๆ ของ บีอาร์เอ็น 

มาโดยตลอด 

การปรากฏตัวของ เด็ง แวกะจิ ในครั้งนี้จึงมี นัย ที่

สำาคัญ ประการที่แรก เด็ง มาแทนที่ วาเหะ หะยีอาแซ อดีต

เลขาธิการใหญ่ 1 ใน 6 คณะพูดคุยฝ่ายบีอาร์เอ็น ที่ป่วยหนัก ประการ

ที่สอง เด็ง มาเพราะฝ่ายอำานวยความสะดวกบังคับให้มา เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้กับคณะ พูดคุย ของฝ่ายไทยว่า เป็นการ พูดคุย กับ บีอาร์เอ็น 

ที่เป็น ของจริง และมี อำานาจ สั่งการให้ฝ่าย ทหาร หรือ กองกำาลังติด

อาวุธ หยุดการ “ปฏิบัติการทาง” ทหาร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ได้ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า พล.ท.ธิรา แดหวา ย้ำาอยู่หลายครั้งว่า มี บุคคล

สำาคัญ ที่น่าเชื่อถือ อยู่ในที่ประชุมด้วย นั่นหมายถึง เด็ง แวกะจิ นั่นเอง 

แต่สถานของ เด็ง วันนี้ ไม่ใช่ผู้นำาทาง ทหาร ของ บีอาร์เอ็น 

อย่างในอดีตที่เคย ขับเคี่ยว กับนายทหาร สายเหยี่ยว ของกองทัพภาค

ที่ 4 อย่างเช่น พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 และอดีต

ตัวแทนพิเศษรัฐบาลอย่าง โชกโชน ซึ่งในยุคที่ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโร

รัชต์ เสธ.เมา เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 เด็ง และอดุลย์ มุณี รวมทั้ง ดุลเลาะ 

แวมนอ คือ แกนนำา ฝ่าย ทหาร ที่สำาคัญของ บีอาร์เอ็น ที่มีการ ปฏิบัติ

การ ในการสร้างความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จริง 

แต่...สถานะของ เด็ง แวกะจิ ในวันนี้ ไม่ได้เป็น แกนนำา ใน

การ สั่งการ ฝ่าย ทหาร หรือ กองกำาลังติดอาวุธ อย่างในอดีต เพราะ

โครงสร้างใหม่ของ บีอาร์เอ็น หลังจากที่ ฆอซาร ีเป็นประธานบีอาร์เอ็น 

และ เปาะนิอาซ ิเป็น เลขาธิการ ได้มีการ ดัน ให้ เด็ง แวกะจิ, อดุลย์ 

มุณี และ ดุลเลาะ แวมนอ ไปนั่งในตำาแหน่งที่ ปรึกษา ใน สภาซูรอ ที่

ไม่ได้มี บทบาท ในการ สั่งการ ในขบวนการบีอาร์เอ็นอีกต่อไป เด็ง อยู่

ในฐานะของผู้ อาวุโส ของ บีอาร์เอ็น แต่ กองกำาลังติดอาวุธ รุ่นใหม่

อาจจะไม่รู้จักก็ได้ 

ประเด็นสำาคัญที่คณะ พูดคุย ของ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ต้อง

เปิดเผยให้ประชาชนรู้คือ นอกจากการ ลงนาม เพื่อการ หยุดยิง กับบี

อาร์เอ็นในครั้งนี้ นอกจากการ หยุดก่อเหตุใน 40 วัน ของเดือน รอม

ฎอน แล้ว ยังมีการยอมรับใน เงื่อนไข หรือ ข้อตกลง อื่นๆ ตามที่ บี

อาร์เอ็น ต้องการหรือไม่ เพราะถ้ามีการ ลงนาม ใน ข้อตกลง อื่นๆ ที่ 

นอกเหนือจากเรื่อง หยุดยิง ใน เดือนรอมฎอน อาจจะกลายเป็น เงื่อน

ปม ที่ ผูกมัด ให้ไทยต้องทำาตามขอเรียกร้องของ บีอาร์เอ็น เพราะการ 

ลงนาม เพื่อการ หยุดยิง กับ บีอาร์เอ็น ในครั้งนี้ โดยมี องค์กรต่าง

ชาต ิเป็น “สักขีพยาน” เป็นการ ยกระดับ บีอาร์เอ็น จาก กลุ่มก่อการ

ร้าย เป็น ขบวนการแบ่งแยกดินแดน อย่างเป็น ทางการ แล้วนั่นเอง 

ซึ่งฝ่ายไทยอาจจะได้เพียงความสงบ ชั่วคราว แค่ 40 วัน ในห้วง

ของเดือนรอมฎอน เหมือนกับการ ปล่อยเปรต ในเทศกาลสารท เดือน 

10 เพียง 15 วัน หลังจากนั้นเหตุการณ์ความ รุนแรง อาจจะกลับมา

อีกครั้ง ซึ่งหากการ ลงนาม ในครั้งนี้มี เงื่อนไข อื่นๆ ที่เป็นสิ่งที่ บีอาร์

เอ็น ต้องการ ไทยอาจจะ ได้ไม่คุ้มเสีย เพื่อสิ่งที่ได้คือ สันติสุข เพียง 

ชั่วคราว 40 วัน แต่อาจจะทำาให้ไทยต้อง เสียดินแดน ในอนาคต 

ก็เป็นการ ติง กันไว้ เพื่อที่จะไม่เกิดข้อ ผิดพลาด ในการที่

ไม่ ตกปากรับคำา กับ บีอาร์เอ็น ครั้งนี้ เพราะเห็นความสำาคัญของ 

เด็ง แวกะจิ จนอาจจะ มั่นใจ และไม่ทัน เกม ของอดีตผู้บัญชาการ

ตำารวจ สันติบาลมาเลเซีย ที่เป็นผู้ เจรจา กับ บีอาร์เอ็น เพื่อให้ 

ดิง แวกะจิ ปรากฏตัวในที่ประชุม เพราะรู้ว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า ให้ น้ำาหนัก ในตัวของ เด็ง ว่าเป็นบีอาร์เอ็น ของแท้ แต่ เด็ง 

จะมี อำานาจ ในการ สั่งการ หรือไม่ ไม่รู้ รวมทั้งการ กดดัน จาก

มาเลเซีย ว่าถ้าฝ่ายไทยยัง สงวนท่าท ีไม่ยอม ลงนาม ใดๆ บีอาร์

เอ็น อาจจะ ล้มโต๊ะการเจรจา ซึ่งประเด็นนี้ ฝ่ายคณะพูดคุย อาจ

จะต้องเสีย ผลประโยชน์ จากงบประมาณในการ พูดคุย อย่างที่ 

พล.อ.สำาเร็จ ศรีหร่าย อดีตรองแม่ทัพภาค 4 ผู้ คร่ำาหวอด และเป็น 

นายทหาร ที่ รู้ไส้รู้พุง ของขบวนการ บีอาร์เอ็น มากที่สุดผู้หนึ่ง 

แต่...ก็เห็นนะว่า ทั้งฝ่ายของไทยและของบีอาร์เอ็นก็เว้น ทาง

ถอย ไว้พอสมควร เช่น ถ้าหลังจากมีการ ลงนามหยุดยิง แล้ว ยังมี

เหตุ รุนแรง เกิดขึ้น ก็อาจจะเป็นการ ปฏิบัติการ ของ มือที่ 3 ที่อยู่

นอกเหนือการ สั่งการ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า ในพื้นที่ จ.ชายแดนภาค

ใต้ ทั้ง เรา และ เขา ต่างมีชุด ปฏิบัติการ แบบ ลับๆ รวมทั้งอาจ

จะมี หน่วยอื่นๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ แนวร่วม ที่มี หมายจับ เข้า

มาเดิน ลอยชาย อยู่เหนือ กฎหมาย อาจจะใช้การ กดดัน จนทำาให้

กลายเป็นการ ผิดสัญญา เกิดขึ้น 

แต่...คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่า หลังการ ลงนาม เพื่อการ 

หยุดยิง มีการรื้อ ไวนิล เพื่อให้เกียรติโจรตามที่บีอาร์เอ็นต้องการ ซึ่ง

ตรงกับความต้องการของกลุ่ม สิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย แล้ว

สถานการณ์จะเป็นอย่างไร และหลังจากครบกำาหนด 40 วัน แล้ว

สถานการณ์ของ ไฟใต้ จะเดินไปในทิศทางไหน และการ ลงนาม 

เพื่อ หยุดยิง เป็นการเดิน เข้าทาง ของ องค์กรต่างชาต ิหรือ

เข้าทางของ บีอาร์เอ็น และเรื่องทั้งหมด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี จะ เห็นดีเห็นงาม ด้วยหรือไม่ แต่ถ้าเกิดความ 

ผิดพลาด ขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆ. 

เมือง ไม้ขม รายงาน

จับตา 40 วันหยุดยิง เพื่อสันติภาพชั่วคราว 

ฤๅเสี่ยง!แลกเสียดินแดนในอนาคต

ภ

ตั
ค

มองโลกมุมใหม่ที่ ไม่อยู่ ใต้เงาแองโกลแซกซอน!!!

tapichart@hotmail.com

การปรับมุมมองในสถานการณ์ขณะนี้ต้องมุ่งยึดประโยชน์

ประเทศอย่างอิสระแบบที่ ไม่ใช่ภูมิรัฐศาสตร์เดิม หรือจมอยู่

ในมุมอับความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจที่แองโกลแซก

ซอนชี้นำา เพราะจะทำาให้เราเป็นแค่เหยื่อของความรุนแรง

อย่างไร้เดียงสา วันนี้และในสถานการณ์โลกเช่นนี้ ผู้นำาไทย

ควรตื่นรู้โลกให้จริงจัง-เป็นตัวของตัวเอง ไม่เดินตามก้น

อำานาจเก่าที่ถูกภูมิรัฐศาสตร์บริบทเดิมครอบงำาจนกระดิก

ตัวไม่ได้ ทำาให้เราตกเป็นเพียงเหยื่อของความขัดแย้งที่ ไม่

อาจใช้โอกาสใหม่สร้างตัวได้เลย
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3บทความ-ในประเทศ

ด้ยิน “บ๊ิกรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ใน

ฐานะผู้อำานวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกัน

ปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ประชุมตำารวจทุกหน่วยท่ีเก่ียวข้อง

กำาชับเก่ียวกับการรับคดี “ค้ามนุษย์” ให้เน้นคุณภาพ ให้

ครบองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อประโยชน์ในการ

ช่วยเหลือผู้เสียหายหรือจำาเลยต้ังแต่ต้นกระบวนการยุติธรรม

พร้อมส่ังการไม่ให้ “ตำารวจ” เก่ียวข้องกับการกระทำาความ

ผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาด 

หากพบว่าฝ่าฝืนจะถูกดำาเนินการท้ังวินัยและอาญา 

ท่ีสำาคัญเน้นย้ำา “ผู้บังคับบัญชา” ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 

หากมีการกระทำาผิดจะมีการพิจารณาความบกพร่องของผู้บังคับ

บัญชา ตามคำาส่ัง ตร.

เลยนึกข้ึนมาได้ ตร.มีคำาส่ัง 1212/2537 เรื่องมาตรการ

ควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำารวจ 

มีผลบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการยกเลิก แม้จะเกือบ

แตะๆ 30 ปีในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า หากพลิกไปดูคำาส่ัง

เน้ือหาสาระก็ยังคงทันสมัย

เป็นไม้เรียวหวด “ตำารวจ” ให้อยู่ในระเบียบ อยู่ในวินัย ไม่

แตกแถว ไม่ไปสร้างความเสื่อมเสียให้องค์กรผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 

ได้ชะงัดนัก

เพียงแต่ผ่านยุค ผ่านสมัย คำาส่ัง 1212/2537 มนตร์ขลัง

ต่างๆ ก็ลดลง ไม่ใช่ตัวเน้ือหาสาระ แต่เพราะ “ผู้บังคับบัญชา” 

ไม่ใส่ใจ ไม่จริงจัง ในการนำามาใช้ ปล่อยให้เป็นเพียงแค่

“เสือกระดาษ”!!!

แม้ทุกๆ คร้ังในการประชุมของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังการเรื่อง

ต่างๆ ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา จะขมวดคำาส่ัง 1212 เป็นไม้กันหมา

เอาไว้ด้วยแล้วก็ตาม

แต่พอเกิดเรื่อง เกิดราวข้ึน ถามว่า “ผู้บังคับบัญชา” ได้นำา

คำาส่ังขมวดท้ายมาใช้มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้านำามาใช้จริงจัง 

เหตุการณ์ “ตำารวจนอกแถว” จะไม่เกิดข้ึนบ่อยจนชาวบ้าน “ส่าย

หน้า” 

ตามคำาส่ัง 1212/2537 เน้ือหาหลักๆ 

“เมื่อทราบหรือพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำาผิดกฎหมาย

หรือวินัย หรือมีพฤติการณ์ท่ีไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความ

เสียหาย ต้องรีบดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีโดยเฉียบขาดทันที 

และทันต่อเหตุการณ์ ผู้บังคับบัญชาท่ีละเลย นอกจากจะต้องถูก

พิจารณาความบกพร่อง ถูกงดการขอเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือน

ประจำาปี หรือถูกงดบำาเหน็จความชอบ และงดการเลื่อนตำาแหน่ง

สูงข้ึนในรอบปีแล้ว ให้พิจารณาแต่งต้ังปรับเปล่ียนตำาแหน่งหน้าท่ี 

หรือเปล่ียนแปลงหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน

โอกาสแรก ตามควรแก่กรณีอีกส่วนหน่ึงด้วย...

...กรณีผู้ใต้บังคับบัญชาถูกกล่าวหาว่า กระทำาผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง จนถึงข้ันมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว หรือถูก

ฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำาผิดอาญา ยกเว้นความผิดท่ีกระทำาโดย

ประมาทหรือลหุโทษ หากปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาพึงรู้ หรือมีเหตุ

อันควรรู้ และสามารถแก้ไขป้องกันได้ แต่ไม่ดำาเนินการแก้ไข

ป้องกัน หรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำาผิดเกิดข้ึน ให้งดการ

ขอเลื่อนข้ึนและอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกิน 1 ข้ัน และ

งดการเลื่อนตำาแหน่งสูงข้ึนในรอบปีน้ัน แก่ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด 

และผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบในการปกครอง”

หาก “ผบ.ป๊ัด” ไม่อยากเห็นพฤติกรรมแบบคดี “ตำารวจ

ไซเบอร์” อุ้มรีดเงินผู้เสียหายท่ีเล่นพนันออนไลน์ 4 แสนบาท 

หรือพฤติกรรมฉาวอื่นๆ ของลูกน้อง

ถึงเวลาต้องปัดฝุ่นคำาส่ัง 1212/2537 มาใช้อย่างจริงจัง 

โดยเฉพาะโทษงดข้ึนเงินเดือนและแต่งต้ังโยกย้าย ม่ันใจแก้

ปัญหา “ตำารวจนอกรีต” ได้ชะงัดแน่.

ล้างบาง ‘ตำารวจนอกรีต’

ไ

ผุดอาสาตาจราจรเฝ้าระวัง7วันอันตราย 

‘ไทยฟื้นดั่งปาฏิหาริย์’

จ๊ฟอง”.....

หรือ “แม่หมอฟองสนาน จามรจันทร์” ไม่รู้จะแม่นกันไปถึงไหน!?

เคยฟังเธอคำานวณการโคจรดวงดาว บอกว่า นับจาก ๘ เมษายน 

๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ถึงแม้ราหูจรทับลัคนาเมืองคู่มฤตยู แต่ราหูรอบน้ีมาดี ไม่ได้มาร้าย เพราะ

เป็นราหูเทวีโชค

จะทำาให้บ้านเมืองท่ีสลบไสล พลิกฟ้ืนตื่นข้ึนมา ชาวบ้านร้านค้าท่ีท้อแท้-

ทอดอาลัย จะกระด๊ี-กระด๊า ขยันค้า ขยันทำามาหากิน 

โดยเฉพาะ “การท่องเท่ียว”

 “คนต่างบ้าน-ต่างเมือง” จะแห่แหนกันเข้ามา ชนิดว่า “สนามบินแทบ

แตก”!

ประเทศและผู้คน จะคึกคัก มีชีวิต-ชีวา ความหวังค่อยๆ เจิดจ้าอีกคร้ัง

หน่ึง ด้วยเงินทองจะไหลสะพัดมือ-สะพัดเมือง 

ในเมื่อ ๒ เครื่องยนต์ประเทศไทย คือเครื่องยนต์สินค้าส่งออก และ

เครื่องยนต์การท่องเท่ียว

“จากดับสนิท” กลับเป็น “ติดเทอร์โบ” พร้อมกัน

ก็เป็นอันว่า “หมดห่วง”!

ท่ีพูดกันประเทศจะไม่รอด ท้ังโควิด ท้ังพิษสงคราม  ทำาให้น้ำามันแพง 

ของแพง เงินเฟ้อ จะฉุดเศรษฐกิจพัง  รัฐบาลถังแตก ต้องกู้ กลายเป็นประเทศ

หน้ีท่วมหัว น้ัน

เลิกพูดกันไปได้เลย จากน้ี!

จะมีก็แต่พวกองุ่นเปร้ียวกับพวกชังชาติเท่าน้ัน จะป่ันเฟกนิวส์ ด้วยอิจฉา! 

วานซืน ผมน่ังจ้ิมคอมพ์แล้วเปิดโทรทัศน์ฟังข่าวไปด้วย ได้ยินเขารายงาน

ว่า สนามบินสุวรรณภูมิ จากท่ี “ผีหลอก” มาเป็นปีๆ แต่ขณะน้ี ไม่รู้นักท่องเท่ียว

จากประเทศไหน-ต่อไหน ทะลัก-ทลายเข้ามา วันละนับเป็นหมื่นๆ คน!

เลยแหงะหน้าข้ึนดู เห็นหัวนักท่องเท่ียวยุ่บไปหมด  ผมถึงข้ันต้องอุทาน

ในใจ

“โอ๊ะ...พ่อแก้ว-แม่แก้ว ปาฏิหาริย์ปานไฉนกระไรน่ัน”!?

“นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษก ศบค.แถลงเมื่อวาน (๘ เม.ย.) ปี ๖๔ ท้ัง

ปี ด้วยระบบ Test & Go 

มีนักท่องเท่ียวเข้ามาแค่ ๔.๒ แสนคนเท่าน้ันเอง!

แต่ปี ๖๕ แค่ ๓ เดือน “มกรา-มีนา” เท่าน้ัน

มีนักท่องเท่ียวเข้ามาแล้วกว่า ๔.๗ แสนคน เรียกว่ามากกว่าปี ๖๔ ท้ังปี!

แล้วน่ี เข้าเมษา “ช่วงเทศกาลสงกรานต์” แทบทุกสายการบินมุ่งหน้าสู่

ประเทศไทย เรียกว่า “หล่ังไหล” กันเข้ามาเหนือคาดหมาย

ย่ิงรัฐบาลเตรียมปรับแผนในเดือนพฤษภา ไม่ต้องทำา  RT-PCR มาถึง

สนามบินแล้วตรวจ ATK ด้วยตนเองคร้ังท่ี ๒ 

ลดข้อมูลการลงทะเบียนใน Thailandpass  แล้วปรับลดวงเงินประกัน

สุขภาพ แถมไม่ต้องกักตัวกันเป็นวันๆ ด้วยแล้ว

นักท่องเท่ียวจะไม่ทะลัก-ทลายกันเข้ามาวันละเป็นแสนหรือน่ัน?!

ผมอ่านข่าวพบวันก่อนว่า “มูดีส์คงอันดับความน่าเชื่อถือไทย” มาเมื่อ

.................................

“นางแพตริเซีย มงคลวนิช” ผอ.สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เปิดเผยว่า 

เมื่อ 7 เม.ย.65 บริษัท Moody’s Investors Service  (Moody’s) ได้คง

อันดับ “ความน่าเชื่อถือประเทศไทย”  (Sovereign Credit Rating) ท่ี Baa1 หรือ

เทียบเท่า BBB+ 

และคงมุมมองความน่าเชื่อถือประเทศไทย (Outlook)  ท่ีระดับมีเสถียรภาพ 

(Stable Outlook) โดยมีสาระสำาคัญ ดังน้ี

1.ประเทศไทยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีความหลากหลาย และมีประสิทธิผล

ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง 

ทำาให้มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ีจะสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและแรงกระทบท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรง (Shock) ในอนาคตได้ 

ซ่ึง Moody’s คาดว่า ในระยะยาว การดำาเนินการภายใต้โครงการระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

จะสนับสนุนการลงทุนเพ่ิมข้ึนและการเพ่ิมผลผลิต  (Productivity) เติบโต

อย่างแข็งแกร่ง

นอกจากน้ี Moody’s คาดว่า ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของไทยจะเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คล่ีคลาย 

และภาคการท่องเท่ียวจะฟ้ืนตัวข้ึน 

จึงคาดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2565 และปี 2566 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ท่ี

ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 4.8 ตามลำาดับ

2.ภาคการคลังสาธารณะ (Public Finance) ของประเทศไทย มีความ

แข็งแกร่ง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกัน 

(Baa  Peers) 

โดย Moody’s คาดว่า ช่วง 2-3 ปีข้างหน้า รัฐบาลจะยังคงดำาเนินนโยบาย

การคลังแบบผ่อนคลาย 

เพื่อส่งเสริมการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีความเปราะบาง โดยหน้ีภาครัฐบาล 

(General Government Debt) ปี  2565-2567 มีแนวโน้มสูงข้ึนเล็กน้อย อยู่ท่ีร้อย

ละ 52-54 ของ GDP 

ท้ังน้ี เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว ส่งผลทำาให้การขาดดุลงบประมาณและภาระหน้ี

ลดลง

นอกจากน้ี สัดส่วนหน้ีภาครัฐบาลสกุลเงินต่างประเทศท่ีอยู่ในระดับต่ำามาก 

ประกอบกับเงินออมภายในประเทศมีจำานวนมาก จะทำาให้ต้นทุนการกู้เงินต่ำาลง 

ซ่ึงจะช่วยให้ประเทศไทยคงความสามารถในการชำาระหน้ีอยู่ในระดับสูง 

(High Debt Affordability)

3.ภาคการเงินต่างประเทศ (External Finance) มีความเข้มแข็ง ทุนสำารอง

ระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าปี 2565 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อย  เนื่องจากราคาสินค้า

โภคภัณฑ์และต้นทุนการขนส่งท่ีสูงข้ึน  แต่คาดว่าจะกลับมาเกินดุลในปี 2566

4.สำาหรับปัจจัยสำาคัญท่ีจะทำาให้ Moody’s ปรับเพ่ิมอันดับความน่าเชื่อถือ 

(Sovereign Credit Rating) ของประเทศไทย คือ 

การเพ่ิมระดับการลงทุนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ซ่ึงจะนำาไปสู่การเติบโตของผลผลิต  (Productivity Growth) อย่างย่ังยืน 

ซ่ึงอาจช่วยลดผลกระทบจากปัญหาช่องว่างทางทักษะของแรงงานและ

โครงสร้างประชากรจากสังคมผู้สูงอายุได้  และการดำาเนินการภายใต้ EEC ดี

กว่าท่ีคาดการณ์ 

ขณะท่ีปัจจัยสำาคัญ ซ่ึงอาจกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือ คือ ตัวช้ีวัด

ภาคการคลังและหน้ีสาธารณะท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญเกินกว่าท่ี Moody’s 

คาดการณ์ในปัจจุบัน 

รวมถึงการดำาเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลาง ตลอดจนปัจจัย

ทางการเมือง ท่ีอาจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคการคลังของ

ประเทศ

5.นอกจากน้ี ความเชื่อม่ันต่อเศรษฐกิจไทยสะท้อนได้จากล่าสุด ธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asian Development  Bank: ADB) คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยาย

ตัวเป็นบวกได้ร้อยละ 3 ในปี 2565 และขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี 2566 

เนื่องจากเร่ิมเห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยต้ังแต่ 2-3 เดือน

สุดท้ายของปี 2564 และคาดว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2565 

สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ท่ีอยู่

ในระดับท่ี “ไม่น่ากังวล” 

ซ่ึงมาตรการของรัฐบาลท่ีผ่านมา เช่น เราไม่ท้ิงกัน, เราชนะ, การเพ่ิม

กำาลังซ้ือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคนละคร่ึง เป็นต้น 

ช่วยเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในช่วงท่ีผ่านมาได้เป็น

อย่างดี 

และมีส่วนทำาให้สถานการณ์ด้านความเหล่ือมล้ำา สะท้อนจากค่า

สัมประสิทธ์ิ GINI ในปี 2563 มีค่าอยู่ท่ี 0.35  มิได้เปล่ียนแปลงจากช่วงก่อน 

COVID-19 และลดลง เมื่อเทียบกับในอดีตท่ีผ่านมา 

สำาหรับหน้ีครัวเรือน ณ ส้ินสุดไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ท่ี 14.58 ล้านล้าน

บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ  90.1 ต่อ GDP 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลของ GDP ท่ีหดตัวจากสถานการณ์การระบาดของ 

COVID-19 ซ่ึงเมื่อเศรษฐกิจไทยสามารถฟ้ืนตัวได้ ระดับหน้ีครัวเรือนต่อ GDP 

จะลดลงในอนาคต 

นอกจากน้ี หน้ีครัวเรือนส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาไปซ้ือ

อสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 34.5) เพื่อการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 18.1) และเพื่อ

การซ้ือทรัพย์สิน (ร้อยละ  12.4) 

ในขณะท่ีหน้ีครัวเรือนเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมีสัดส่วนท่ีน้อย

กว่า อยู่ท่ีร้อยละ 27.8 

ดังน้ัน หน้ีครัวเรือนส่วนใหญ่ จึงเป็นหน้ีท่ีก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพ

ให้แก่ประชาชนในอนาคตต่อไป

....................................

แบบน่้ี .......

พวกกูรูเศรษฐกิจท่ีออกมาหยาม “นายกฯ โง่” คงต้องไปซ้ือผ้าแดงผูก

โบท่ีเขาตัวเองโชว์กันแล้วละม้ัง?

วาน พบมีคนโพสต์ข้อความน้ี

Pairote Muenlooktao

ข่าวดีครับ

อ่านแล้วโล่งเลย เขาวิเคราะห์ประเทศไทยไว้บวกมากๆ เลย ขอบคุณลุงตู่

มากท่ียอมเหนื่อยยอมทนให้คนท่ีไม่ชอบและอยากได้อำานาจคืนดูถูกดูแคลนสารพัด

Pairote Muenlooktao

นทท.เร่ิมเข้าไทย สนามบินสุวรรณภูมิจากวันละ  7,000 กว่า เป็นวันละ 

11,000 กว่า

ท่ีผมงงมากคือศึกแดงเดือดท่ีจัดในไทย บัตรแพงมาก  โควิดก็ยังไม่จางหาย 

เขาจะขายบัตรได้เหรอ คงต้องยกเลิก ท่ีคิดอย่างน้ีเพราะเสพแต่ข่าวลบในโลกโซเชียล 

ข่าวบวกมันไม่ค่อยลงกันเลย

ท่ีไหนได้ ขายวันเดียวหมด

............................................

ก็ไม่ทราบว่า ท่านได้อ่านข่าว “Moody’s คงอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทย 

ท่ี Baa1” กันหรือยัง?

ใครไม่อ่านก็ไม่เป็นไร แต่ “คนผมน้อย” ท่ีชื่อ “พิชัย นริพทะพันธ์ุ” รองประธาน

ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย “ด้านเศรษฐกิจ” ท่ีออกมาพูดว่า.......

“เศรษฐกิจไทยปีน้ีขยายตัวได้ต่ำาเต้ีย อาจไม่ถึง 1%  หน้ีสาธารณะท่ีพุ่งสูงกว่า 

9 ล้านล้านบาท และทะลุเพดาน  60% จนต้องขยายเพดานหน้ี 

อีกท้ังหน้ีครัวเรือน พุ่งข้ึนกว่า 14.24 ล้านล้านบาท ท่ีประชาชนยังไม่รู้จะหา

รายได้ท่ีไหนมาใช้หน้ี หน้ีเส่ียงของธนาคารท่ีอาจจะเป็นหน้ีเสียกว่า 2 ล้านล้านบาท 

หน้ีนอกระบบท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตัวกว่า 85,000 ล้านบาท คนว่างงานกว่า 

870,000 คน สูงสุดใน 20 ปี และจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ปัญหาเหล่าน้ี ‘พลเอกประยุทธ์’ ยังไม่รู้เลยว่าจะแก้ไขได้อย่างไร?” น้ัน

ควรต้องอ่าน มันอาจไม่ช่วยสร้างรากผมให้งอกได้ แต่น่าจะสร้างรากสมอง

ให้เพ่ิมได้บ้าง!

ผมจะยกท้ังข่าวมาให้อ่านเป็นวิทยาทานนะ

“เ

เหลือ 7 คลิป และจะมีรางวัลให้คลิปละ 

10,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท” 

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิระบุ 

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นายศักด์ิสยาม 

ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม กล่าวถึงมาตรการอำานวยความ

สะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ว่า จะยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ผ่านทางมอเตอร์เวย์และทางด่วน 

ระหว่างวันท่ี 12-18 เมษายน เพื่อช่วย

ลดภาระให้ประชาชน โดยจะมีการเปิดใช้

เส้นทางมอเตอร์เวย์ ปากช่อง-สีค้ิว 

นายศักด์ิสยามกล่าวว่า ส่ิงท่ีอยาก

ขอร้องประชาชนคือการจัดลำาดับการ

เดินทาง โดยรณรงค์มาต้ังแต่ต้นปีว่า

ใครท่ีอยู่บ้านไกลจากกรุงเทพฯ เกิน 200 

กิโลเมตร อยากให้ออกเดินทางไปก่อน

และเดินทางกลับก่อน ส่วนคนท่ีบ้านอยู่

รัศมีใกล้กว่า 200 กิโลเมตร ค่อยทยอย

เดินทางหลังจากกลุ่มแรกประมาณ 1-2 

วัน เพื่อป้องกันการแออัด ท้ังน้ีรถ บขส.

จะลดราคาให้ 10% สำาหรับประชาชน

ท่ีบ้านไกลจากกรุงเทพฯ 200 กิโลเมตร 

โดยเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 12 เมษายน

ด้านนายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง 

จำากัด (บขส.) กล่าวว่า คาดว่าจะมีผู้ใช้

บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพ่ิมข้ึน

จากเทศกาลปีใหม่ท่ีผ่านมาประมาณ 

30% เน่ืองจากรัฐบาลได้ผ่อนปรน

มาตรการต่างๆ แล้ว ท้ังน้ีคาดว่าจะมีผู้

โดยสารเดินทางในเท่ียวไปเฉล่ียวันละ 

40,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส., 

รถร่วม, รถตู้) เฉล่ียวันละ 3,700 เท่ียว 

ส่วนเท่ียวกลับคาดมีผู้โดยสารใช้บริการ

เฉล่ียวันละ 38,000 คน ใช้รถโดยสาร

ประมาณ 3,700 เท่ียว 

ท่ี จ.หนองคาย นายมนต์สิทธ์ิ 

ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.หนองคาย กล่าว

ว่า ได้กำาหนดช่วงรณรงค์ระหว่างวันท่ี 

11-17 เม.ย.65 โดยมีเป้าหมายลดจำานวน

อุบัติเหตุบนท้องถนน จำานวนผู้บาดเจ็บ 

และจำานวนผู้เสียชีวิตลงจากช่วงเดียวกัน

ให้มากท่ีสุด 

ท่ี จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.พีรพงศ์ 

ธนโพธ์ิชัย ผกก.สภ.วังน้ำาเขียว เปิดเผย

ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตำารวจ

วังน้ำาเขียวพร้อมให้บริการประชาชนท่ี

เดินทางกลับภูมิลำาเนา เป็นจุดพักรถ มี

ห้องน้ำาท่ีสะอาด สอบถามเส้นทางการ

จราจร บริการช่วยรถเสีย และในวันน้ีก็

เป็นวันแรกท่ีต้ังจุดให้บริการประชาชน มี

การมอบน้ำาดื่มและไข่ต้มให้ประชาชนใน

ช่วงน้ีทุกวันด้วย.

ร้อนฉ่า!ตั้งคนนอกนั่งที่ปรึกษา
กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นายอนันต์ 

ผลอำานวย ส.ส.กำาแพงเพชร พรรค

พลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทน

ราษฎร กล่าวว่า ตนได้ทำาจดหมายเวียน

ถึงประธาน กมธ.ทุกคณะ ภายหลังจาก

ที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ระบุ

ว่ามีการตั้งบุคคลภายนนอกสภามาเป็น

ที่ปรึกษา กมธ.และถูกร้องเรียนเรื่อง

ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงให้ประธาน 

กมธ.ทุกคณะทราบว่า หากบุคคลที่ กมธ.

หรือ ส.ส.คนใดแต่งตั้ง ไม่ว่าตำาแหน่ง

ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ

กระทำาผิด กมธ.หรือ ส.ส.ต้องรับผิด

ชอบ แม้ว่าคนกระทำาผิดไม่ใช่ กมธ.

หรือ ส.ส.โดยตรง และตามระเบียบ

สภาหรือประมวลจริยธรรมไม่ได้กำาหนด

ประเด็นดังกล่าวไว้ แต่คนที่รับตำาแหน่ง

จาก กมธ.หรือที่ ส.ส.ตั้งก็เปรียบเหมือน

คนในครอบครัวต้องดูแล

“ผมมองว่าหากที่ปรึกษาหรือ

คนที่ได้รับแต่งตั้งจาก ส.ส.ไปแสวงหา

ประโยชน์ต้องอ้างชื่อ ส.ส. ดังนั้นไม่

ว่าอย่างไรคนแต่งตั้งต้องรับผิดชอบ 

เพราะตามข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส. 

ข้อ 17 ถือว่ากระทำาพฤติกรรมเสื่อม

เสียต่อองค์กร อย่างไรก็ดีเท่าที่ผมทราบ

คนที่รับตำาแหน่งที่ปรึกษา กมธ.จะมี 3 

จำาพวก คือใช้ตำาแหน่งพิมพ์นามบัตร 

เพื่อให้รู้ว่าตนเองอยู่สภา, เอาตำาแหน่ง

ไปโปรโมตหาเงินทั้งที่ชอบและไม่ชอบ 

และไว้ติดต่อประสานงานส่วนราชการ

เพื่อให้เกรงใจ นี่เป็นภาพรวมแต่ไม่ได้

หมายความว่าทุกคนจะเป็นเช่นนี้” นาย

อนันต์กล่าว

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าข้อมูลที่นายชวน

กล่าวถึงนั้นมีมูลความจริง เพราะจาก

ประสบการณ์การเป็นคณะกรรมาธิการ

สามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎร และ

คณะกรรมาธิการวิสามัญคณะต่างๆ 

หลายชุด พบว่ามีกลุ่มบุคคลจำานวน

หนึ่งที่พยายามหาช่องทางเข้ามาเป็นที่

ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ จะด้วย

เหตุผลใดไม่ทราบได้ แต่จะมีคนบาง

กลุ่มซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อย ได้ใช้ โอกาส

ของการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

นำาไปพิมพ์นามบัตร เพื่อเป็นใบเบิกทาง

แอบอ้างในการกระทำาการใดๆ ให้ได้มา

ซึ่งผลประโยชน์อันมิชอบก็ได้ อาจสร้าง

ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสภาผู้

แทนราษฎร

“ผมมีประสบการณ์ตรง เห็นว่า

หลายครั้งที่ผ่านมาในการประชุมของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญบางคณะ มี

การเสนอรายชื่อที่ปรึกษาเข้ามาขอ

อนุมัติต่อที่ประชุมบ่อยครั้งมาก สร้าง

ความแปลกใจให้คณะกรรมาธิการ

หลายคน ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่ผิดปกติ 

ผมเห็นว่าเป็นความถูกต้องที่นายชวน 

หลีกภัย ได้เตือนสติให้คณะกรรมาธิการ

พึงใช้ความระมัดระวัง ตรวจสอบ

ประวัติรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเข้ามา

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ” นาย

เทพไทระบุ. 

ปทุมวัน • ตร.เปิดศูนย์อำานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ งัดกำาลัง

เต็มท่ี 80,000 นาย อำานวยการจราจร-ป้องกันอาชญากรรม ด้านคมนาคมขอคน

บ้านไกล 200 กิโลฯ เดินทางก่อน 

มอบเงินบริจาคช่วย จนท.ทำางานสู้ โควิด

ทำาเนียบรัฐบาล • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบเงิน

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค

โควิด จากเงินบริจาคบัญชี “สำานักงานปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยเป็นความร่วม

มือของรัฐบาล ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มียอดเงิน

บริจาครวมทั้งสิ้น 53,346,339.13 บาท และที่ผ่านมาคณะ

กรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคฯ ได้อนุมัติการให้ความ

ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่

ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว 7 ครั้ง จำานวน 

160 ราย เป็นเงิน 6,025,000 บาท เพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็น

ครั้งที่ 8 จำานวน 140 ราย เป็นเงิน 4,220,000 บาท รวม

เป็นเงิน 37,141,000 บาท มียอดบริจาคคงเหลือ ณ วันที่ 7 

เมษายน 2565 รวม 16,205,339.13 บาท

เปิดกรุน้องสะใภ้บิ๊กป้อม 67 ล้านไร้หนี้สิน

นนทบุรี • สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้

สินของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง และผู้ดำารงตำาแหน่ง

ระดับสูง นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ กรณีเข้ารับตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) เมื่อ

วันที่ 19 ม.ค.65 โดยนางพิมพ์วิมลเป็นภรรยาของ นายพงษ์

พันธ์ วงษ์สุวรรณ หรือโค้ชก๊อก (เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.พ.

55) และเป็นน้องสะใภ้ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในการแจ้ง

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในครั้งนี้ นางพิมพ์วิมลแจ้งว่ามี

ทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 67,562,813 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่ง

เป็นทรัพย์สินของนางพิมพ์วิมล 66,954,915 บาท แบ่งเป็น

เงินฝาก 24,043,955 บาท เงินลงทุน 15,716,280 บาท ที่ดิน 

5 รายการ ทรัพย์สินอื่น 1,397,000 บาท ส่วนทรัพย์สินของ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวม 607,897 บาท แบ่งเป็นเงิน

ฝาก 7,897 บาท ที่ดิน 600,000 บาท 

ผบ.ทร.ย้ำาสัญญาซ้ือเรือดำาน้ำาจีนยังไม่เปล่ียน

กรุงเทพฯ • พลเรือเอกสมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการ

ทหารเรือ กล่าวถึงกรณีกองทัพเรือส่งหนังสือถึงบริษัท csoc 

ของจีน เพื่อให้มาหาข้อสรุปเรื่องเครื่องยนต์เรือดำาน้ำาจีน

ชั้นหยวนคลาส S26T หลังประเทศเยอรมนีไม่อนุมัติขาย

เครื่องยนต์ mtu ให้จีนติดตั้งให้เรือดำาน้ำาไทยว่า “ก็ให้เจรจา

กันไป” ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนสัญญา รอให้เขามา

เจรจาก่อน ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า ถ้าไม่เป็นไป

ตามสัญญาก็สามารถยกเลิกสัญญาได้นั้น ผบ.ทร.พยักหน้า

รับพร้อมกล่าวว่า รอเขามาเจรจาก่อน คาดจะได้ข้อสรุป

ปลายเดือนเมษายนนี้ ด้านพลเรือเอกเถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ 

เสนาธิการทหารเรือ กล่าวว่า ได้เตรียมแผนการพูดคุยกับ 

csoc ไว้ในใจแล้ว

สมศักดิ์ชี้ขออภัยโทษต้องติดคุก 8 ปีก่อน

กรุงเทพฯ • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึง

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม มีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ 

โดยให้กระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ได้มี

การสรุปเรื่องส่งกลับมาหมดแล้ว หลังจากนี้จะให้ฝ่ายปฏิบัติ

แจกแจงรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งที่ตนพอจะสรุปได้คือ คราว

หน้าต้องมีเวลาในการเขียนคำาขอพระราชทาน 1 เดือน และ

มีขั้นตอนของโทษขั้นต่ำา 1 ใน 3 หรือ 8 ปี ต้องติดไปก่อน

ถึงจะต้องพิจารณาเรื่องของชั้นนักโทษ และหลังจากนั้นก็

ค่อยว่ากันตามกระบวนการต่อไป ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

นายกฯ ได้มีคำาสั่งให้กระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาเรื่องดัง

กล่าวตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.64 ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ซึ่ง

ครบกำาหนดไปเมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา

ร้อง อสส.สามีถูก จนท.อุทยานยิงตายไม่คืบ

กรุงเทพฯ • ที่สำานักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นาง

พิลดา รัตฒนะ อายุ 48 ปี ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี พร้อมทนายความ เดินทางมาสอบถามความ

คืบหน้ากรณีนายอภิชัย รัตฒนะ อายุ 45 ปี (ขณะเกิด

เหตุ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ไปหาปลาในพื้นที่เกาะพะลวย 

แล้วถูกเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

จ.สุราษฎร์ธานียิงเสียชีวิต เมื่อช่วงเดือน ก.ค.62 โดยมีนาย

กฤษฎา กสานติกุล อัยการพิเศษฝ่าย สำานักงานอัยการพิเศษ

ฝ่ายคณะกรรมการ 3 ในฐานะรองโฆษกสำานักงานอัยการ

สูงสุดมารับเรื่อง นางพิลดาระบุว่า คดีได้ผ่านชั้นพนักงาน

สอบสวนและช่วงเดือน ส.ค.64 ส่งสำานวนให้อัยการจังหวัด

เกาะสมุย ต่อมาตนได้ทำาหนังสือขอความเป็นธรรม 1 ครั้ง 

และมีการประสานตามเรื่อง 3 ครั้ง แต่กลับได้คำาตอบเดิมๆ 

ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

ว่ายิงจริง ซึ่งไม่น่าจะต้องใช้เวลาขนาดนี้ในการสั่งฟ้องคดี 

ไม่มีการขอโทษหรือเยียวยาใดๆ อีกทั้งยังมีคนมาคุกคาม

ตนและครอบครัวตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงอยากมาขอความ

ชัดเจนเรื่องคดี รวมถึงกรอบระยะเวลาในการดำาเนินการ

ของอัยการ.

เมื่อวันศุกร์ ท่ีสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประ

ภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำานวยการ

ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) กล่าว

ว่า สงกรานต์ปีน้ี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผบ.ตร.ส่ังเตรียมกำาลังพลกว่า 80,000 

นายอำานวยความสะดวกการจราจร และ

ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนท่ีเดิน

ทางกลับภูมิลำาเนาและท่ีพักอาศัย รวมถึง

การป้องปรามไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย

ตลอดเทศกาล 

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิระบุว่า โดย

แบ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีประจำาจุดกวดขันวินัย

จราจร 18,371 นาย จุดตรวจแอลกอฮอล์ 

12,139 นาย ชุดเคลื่อนท่ีเร็วช่วยเหลือ

อุบัติเหตุ 9,670 นาย ส่วนท่ีเหลือเป็น

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสืบสวน สายตรวจ ธุรการ 

ท่ีระดมกำาลังเพื่อกวาดล้างอาชญากรรม 

และบริการประชาชนตลอดเทศกาลโดย

ไม่มีวันหยุดพัก

 พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิกล่าวว่า สำาหรับ

วันน้ีเป็นวันแรกท่ีเปิดศูนย์อำานวยการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังน้ี

ได้จัดต้ังศูนย์อำานวยการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ต้ังแต่ 10-18 เม.ย.65 กำาหนดให้มีการ

ประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุและ

การจราจรทุกวัน ในช่วง 7 วันควบคุม

เข้มข้น (12-18 เม.ย.65) โดยมอบหมาย 

พล.ต.อ.ปรีชา และ พล.ต.ท.ประจวบเป็น

ประธานการประชุมตลอด 7 วัน และ

วันน้ีเป็นการประชุมเปิดศูนย์เพื่อส่ังการ

ทุกหน่วยให้เตรียมความพร้อมข้ันสุดท้าย 

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิกล่าวว่า การจะ

ลดอุบัติเหตุบนถนนได้อย่างมีนัยสำาคัญ

ต้องสร้างจิตสำานึกการขับข่ีปลอดภัยตาม

กฎหมายจราจรให้สังคม ซ่ึง ตร.ได้ทำา

โครงการอาสาตาจราจร ร่วมกับมูลนิธิ

เมาไม่ขับ, บ.วิริยะประกันภัย จำากัด 

(มหาชน), จส.100 และ สวพ.91 เพื่อ

ให้ประชาชนส่งคลิปกล้องหน้ารถ หรือ

คลิปจากกล้องโทรศัพท์มือถือท่ีบันทึก

เหตุการณ์การกระทำาผิดกฎจราจร 

“สำาหรับในเทศกาลสงกรานต์น้ีจะ

มีแคมเปญพิเศษ ‘7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น’ 

ให้ประชาชนส่งคลิปในช่วง 7 วันควบคุม

เข้มข้นของเทศกาลสงกรานต์ 2565 จาก

คลิปท่ีส่งมาท้ังหมดจะมีการคัดเลือกให้



ปรัชญาศาสนาของแอนเนิกแซกเกอเริส
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4 บทความ

แ

ไมบอก

ชวงนี้ “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ดอดลงพื้นที่บอยขึ้น เรียกวามีเวลาวางก็พรอมลุย

ทันที ไปดูเศรษฐกิจปากทองประชาชนดวยตัวเอง หลังเจอทั้งพิษจาก

การระบาดของโควิด-19 และสถานการณ

โลกที่มีการสูรบเกิดขึ้น สงผลราคาขาวของ

แพงขึ้น กระทบคาครองชีพประชาชน

ซึ่งลาสุด นายกฯ ลุงตู แวะเดิน

แถวๆ ทําเนียบรัฐบาล แบบไมแจงหมาย

ลวงหนาใหบรรดาส� อมวลชนไดทันตั้งตัวอีก

แลว โดยออกเดินเทาลงจากหองทํางานตึก

ไทยคูฟาชวงเย็นหลังเลิกงาน 

ครั้นนักขาวเห็น ลุงตู เดินลงมา

ไกลๆ ตางก็วิ่งกรูกันไปหา พรอมถามทาน

นายกฯ วาวันนี้จะไปเดินที่ไหน ดานลุง

ตูอารมณดี ตอบหยอกๆ กลับมาวา “ไม

บอกๆ” กอนเดินทัวรรอบทําเนียบฯ โดยมีกองทัพส� อเดินตามไปติดๆ 

แบบไมรูจุดหมายปลายทาง 

แตสุดทายไปสิ้นสุดที่ยานตลาดนางเลิ้ง ที่ นายกฯ ลุงตู ไป

เซอรไพรส ถามสารทุกขและรับเสียงสะทอนปญหาจากบรรดาพอคา

แมคา โรงรับจํานํา ไปจนถึงกลุมผูประกอบการปมน้ํามัน

แหม..ไมยอมบอกวาไปไหน แบบวาเดินไปเร� อยๆ จนสุดถนน

กันเลยทีเดียว 555

  

กาวใจพรรครวม

ที่งานทําบุญพรรคภูมิใจไทย กาวสูปที่ 14  ในบรรยากาศ

กรุนๆ ระหวาง “รมต.แหมม”-มนัญญา  ไทยเศรษฐ รมช.เกษตร

และสหกรณ จากพรรคภูมิใจไทย และ “เสี่ยท็อป”-วราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม แกนนําพรรคชาติไทยพัฒนา 

เร� องการยกเลิกใชถุงพลาสติก

ซึ่งกอนหนาทั้ง 2 คนยังไมได

เคลียรใจกัน ความอึมครึมก็ยังไมหายไป 

“เสี่ยหนู”-อนุทิน ชาญวีรกูล  หัวหนา

พรรคภูมิใจไทย รับทราบสถานการณ จึง

โชวสภาวะผูนํา  ทันทีที่แถลงขาวเสร็จ ได

กดโทรศัพทตอสายถึง “เสี่ยท็อป” พรอม

สงโทรศัพทให รมต.มนัญญา คุยและใช

เวลาไมนาน 

ระหวางทั้งคูสนทนากันทราบวาวราวุธไดขอโทษผานโทรศัพท 

ทั้งย้ําวา “ยังรักและเคารพทานมนัญญาเหมือนพี่สาว”  

ขณะที่ เสี่ยหน ูก็เปดเผยกับส� อตอวา “เร� องจบแลว หลังจาก

นี้ก็มุงหนาทํางานกันตอไปได” 

แหม! นอกจากชวยดูเสียงในสภาใหรัฐบาลมีเสถียรภาพแลว 

“เส่ียหนู” ยังเปนกาวใจ สยบเกาเหลาระหวางสองพรรครวมอีกดวย อิอิ

     

ไมวาช� ออะไร 

แมสภาปดสมัยประชุม แตยังมีการประชุมกรรมาธิการเก่ียว

กับกฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายการเลือกต้ัง ส.ส. มี ส.ส.ท่ีเปน

กรรมาธิการแวะเวียนเขามาประชุม หน่ึงในน้ัน บังซุป-ศุภชัย ใจสมุทร 

แหงภูมิใจไทย ท่ีประชุมแลวเสร็จ มักแวะเวียนมาพูดคุยกับส� อมวลชน

อยางเปนกันเอง และมักมีเร� องแซว อําคนโนนคนน้ีดวยบางคร้ัง 

วันกอนเพิ่งคุยกันในเร� อง อนันต 

ผลอํานวย ส.ส.กําแพงเพชร พลังประชา

รัฐ เสนอความเห็น แต กมธ.หลายคน

อาจเรียกช� อผิด นามสกุลผิดไปบาง บัง

ซุป เลยไดทีหยอกเอินผสมโรงไปดวย ‘ไม

วาจะเปนขอเสนอของทานอํานวย ผล

อนันต หรือทานอนันต ผลอํานวย ไมวา

ช� ออะไรนั้น’ พูดไมพูดเปลา เจาตัวก็รวม

อมยิ้มไปดวย 

แหะๆ เปนหนึ่งใน ส.ส.อารมณดี 

ยามพูดคุยกับบังซุปไดครบหมดทุกอยาง 

ทั้งเนื้อหาสาระและเร� องราวที่ชวนใหยิ้มไดเสมอ อิอิ

    

มิสเตอร ไวไฟฟรี

ระยะนี้ผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานครแรงดี ไมมีตก 

แตละทานขะมักเขมนลงพื้นที่หาเสียงกับชาว กทม. สําหรับความ

เคล� อนไหว ดร.เอ-สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครในนามพรรค

ประชาธิปตย เบอร 4 กําลังอินกับบทบาท “Mr.Wifi” เสนอไอเดีย

อินเทอรเน็ตฟรี ไวไฟฟรี เพ� อเปนสวัสดิการใหกับคนกรุง 

วันกอน “ดร.เอ” เดินทางไปที่ชุมชนพิพัฒน 2 เขตบางรัก 

เพ� อติดตามการติดตั้งกลองวงจรปดชุมชน 

เจาตัวเลาวา “หลังจากเปดตัวและลงพื้น

ที่ครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2564 พบ

ปญหาในชุมชนเปนจํานวนมาก ไมวาจะ

เปนเร� องแสงสวาง ความปลอดภัยของ

คนในชุมชน และทราบวาทางชุมชนได

มีการขอใหหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

ชวยติดกลองวงจรปดเพ� อความปลอดภัย 

แตก็ยังไมไดรับการดําเนินการแตอยางใด 

เราจึงชวยดําเนินการให 

ซึ่งไมเฉพาะแตเร� องของไฟฟา 

ความสวางเพียงอยางเดียว แตไดนําเสนอ

นโยบายเปลี่ยนกรุงเทพฯ โดยคนกรุงเทพฯ ตองไดใชอินเทอรเน็ต

ฟรี ไวไฟ (wifi) 1.5 แสนจุดทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากประชาชนจะ

ไดประโยชน ลดคาใชจายที่จะตองไปเสียคาอินเทอรเน็ตแลว แมแต 

กทม.ก็ไดประโยชนไปดวย เชน เร� องระบบกลองวงจรปด ปจจุบันมี 

6-7 หม� นตัว ไมสามารถเช� อมโยงกันได” 

อืมมม... ถาจะทําจริง นอกจากใหฟรีแลว ดูแลอยาใหไวไฟ 

“อืด” ดวยนะจะพี่เอ ฮาๆ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ศุภชัย ใจสมุทร 

อนุทิน  ชาญวีรกูล

สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ 

อนเนิกแซกเกอเริส (Anaxagoras ก.ค.ศ.500-428) 

ชาวกรีกเกิดที่เขลิสซามเมอนี

(Clazomenae) ในอาณานิคมแหงอโอวเนียซึ่งไมไกลจาก

สํานักเมอเลทเถิส (Milesian School or School of Miletus) 

และเปนศิษยของสํานักในแงที่ตองเริ่มปรัชญาจากปฐมธาตุ (first 

element) ไมใชจากสารรวมรูป (Chaos) ประมาณ ก.ค.ศ.450 

ยายไปตั้งสํานักสอนที่เอเธนสในสมัยเพรเรอขลิส (Pericles) ซึ่ง

เปนศิษยทางปรัชญา รูความคิดของเผอรเมนเนอดิสแหงอีเลีย 

(Parmenides of Elia 515?-450?) ในมหาอาณานิคมกรีกใน

คาบสมุทรอิตาลี และเช� อตามวาการเปลี่ยนแปลงไมมีจริง จึง

สรางความคิดของตนเองขึ้นมาวา

เศษนิพนธที่ 8 : “ไมมีการเกิดและการตาย มีแตการรวม

ตัวและการแยกตัวของสวนประกอบ” (31 DK B 8) โดยเริ่ม

ความคิดจากเอิมเพดเดอขลิส (Empedocles of Acragas 492?-

430?) บิดาของทฤษฎีธาตุ 4 ของปรัชญากรีก

เศษนิพนธท่ี 17 : “นักปราชญกรีกพากันเขาใจผิดเร� องการมี

ข้ึนมาและการสลายตัว ความจริงแลวไมมีอะไรเกิดข้ึนมาใหมหรือ

สูญหายไปแตอยางใด จะมีก็แตการผสมสวนและแยกสวนผสมเทา

ท่ีมีอยูเดิมเทาน้ันเอง ท่ีถูกน้ันควรเรียกการเกิดใหมวาเปนเพียงการ

รวมตัวของสวนผสมท่ีมีอยู และการสูญสลายควรเรียกวาการแยก

สวนประกอบออกจากกัน ก็เทาน้ันเอง” (DK B 17) 

เศษนิพนธที่ 10 : “เชนเสนผม

จะเกิดจากสิ่งที่ไมใชผมไดอยางไร 

เนื้อคนจะเกิดจากสิ่งที่ไมใชเนื้อคนได

อยางไร” (DK, 59 B 10) ซึ่งออีเฉิส 

(Aetius) อธิบายขยายความไววา: “เขา

มองเปนปญหาตลกที่จะถามวา สิ่ง

หนึ่งจะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ไมมีอยูกอน

ไดอยางไร หรือสลายตัวหายเปนเปลา

ไปไดอยางไร แตในความเปนจริงนั้น

เรารับประทานอาหารที่รูจักกันดีวา

เปนขนมปงและน้ํา และจากอาหาร

งายๆ อยางนี้ รางกายของเราก็ไดผม 

เสนเลือดเล็ก หลอดเลือดใหญ กลาม

เนื้อ เสนเอ็น กระดูก และอวัยวะสวน

ตางๆ ของรางกาย” (DK A 45) 

กูธราย (Guthrie) ใหสังเกตวาใน

เร� องนี้ดูเหมือนวาแอนเนิกแซกเกอเริส

คิดเหมือนเอิมเพดเดอขลิส แตความ

จริงนั้นตางกันในแงของอภิปรัชญา 

และเปนเหตุใหคิดตางกันในปรัชญา

ศาสนาดวย คือเอิมเพดเดอขลิสคิด

วา ปฐมธาตุมี 4 อยางคือ ดิน น้ํา ลม 

ไฟ เปนสิ่งเที่ยงนิจจังถาวรนิรันดร ไม

เกิด ไมตาย ไมเปลี่ยนแปลง นับเปน

ความกาวหนามาจากผูที่คิดวามีปฐม

ธาตุเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปมาเปนดิน

น้ําลมไฟ แลวจึงผสมกันในอัตราสวน

ตางๆ กลายเปนสรรพสิ่ง ซึ่งเปนความ

กาวหนาจากความคิดดั้งเดิมของเผา

อารยันวาสรรพสิ่งมีกําเนิดมาจาก

สารรวมรูป (Chaos) เอิมเพดเดอขลิส         

ตัดบทมาเริ่มตนที่ 4 ธาตุ แอนเนิก

แซกเกอเริสขยายออกอีกตอนหนึ่งวา

แม 4 ธาตุก็ยังไมดั้งเดิมพอ เพราะยังตองอธิบายเร� องการกลาย

เปนไดอีก เผอรเมนเนอดิสพยายามตัดโดยปฏิเสธความหลาก

หลาย (plurality) แตแอนเนิกแซกเกอเริสรูสึกวาฝนสามัญสํานึก

ของปญญามากเกินไป จึงเปดทางเลือกไปในทิศทางตรงขาม คือ 

ปฏิเสธเอกภาพสมบูรณและรับรองพหุภาพอยางเต็มตัว คือ ใน

ทุกสิ่งมีทุกสิ่ง เรารับประทานอาหารเพ� อบํารุงสวนตางๆ ของ

รางกาย ไมใชขนมปงกลายเปนกระดูกและเนื้อหนัง แตขนมปง

คือองครวมของกระดูกเนื้อหนังและอ� นๆ อีกสารพัดอยาง จึงไมมี

การเปลี่ยนแปลง มีแตการรวมตัวและแยกตัวขององคประกอบ 

จากความคิดของแอนเนิกแซกเกอเริสจะกาวตอไปเปนทฤษฎี

อะตอมของเฮรเรอคลายเถิส (Heraclitus) และของเอพเผอคูเริส 

(Epicurus) 

ปรัชญาศาสนา

แอนเนิกแซกเกอเริสเห็นดวยกับเสอนาฟเฝอนิสแหงคาล

เลอฟน (Xenophanes of Colophon 570?-478?) ที่วาเร� องของ

ศาสนาเปนคนละระดับกับธรรมชาติ ความเปนจริงศาสนาจึงไม

ควรเปนสวนหน่ึงของสารรวมรูป (Chaos) แตเปนเร� องของเบ้ืองบน 

(theion = the divine, divinity) ซึ่งไมอยูในขอบขายของธรรมชาติ 

ซึ่งก็คือเหนือธรรมชาติ (supernatural) อาจจะถึงขั้นอุตระ 

(transcendental) ดวยหรือไม ก็ตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป

โปรดสังเกตไวใหชัดเจนวานักปรัชญากรีกชวงนี้คิดเร� อง

ศาสนาจากการใชปญญาอยางบริสุทธิ์ ยังไมมีวิวรณของศาสนา

สําคัญใดๆ นอกจากพรายกระซิบที่มีความหมายเลือนรางมากๆ 

วาหมายถึงเบื้องบนจริงๆ หรือเปลา หรือเปนเพียงความสํานึกใน

ปญญาของบางคน

แอนเนิกแซกเกอเริสไมเรียกความเปนจริงในศาสนาวา

เทวะ แตเรียกเปนปญญา (Nous=Mind) และรูสึกจะเปนคน

แรกในหมูชาวกรีกที่มองวาปญญาเปนจิตที่ไมใชพลังของสสาร 

เพราะสสารมีพลังทําการประจําตัวอยูแลวที่ทําใหเกิดการรวม

ธาตุและผสมธาตุ สวนปญญาเปนจิตที่เปนจริงในอีกมิติหนึ่งไม

เกี่ยวกับสสารแตแจมเขามาทําใหพลังของสสารทําการได ดัง

ที่ (Diogenes of Apollonia) ไดใหนิยามความคิดเร� องปญญา

ของแอนเนิกแซกเกอเริสไววา “สรรพสิ่งมีพรอมสรรพอยูแลว 

ปญญาจึงแจมเขามาและจัดใหเปนระเบียบ” (2.6) และแจก

เกอรสรุปปรัชญาศาสนาของแอนเนิกแซกเกอเริสไวอยางดีใน 

“The Theology of the Early Greek Philosophers”, p.161 วา 

“ในงานนิพนธที่เหลืออยูไมมีที่ใดเลยที่ระบุวาปญญาคือพระเจา 

อยางไรก็ตาม การศึกษาเร� องนี้สรุปไดอยางแน�นอนวามันตอง

เปนความคิดของแอนเนิกแซกเกอเริสเชนนั้น อนุมานไดจาก

คําสํานวนสรรเสริญองคปญญาวาเปนเชนนั้นและขอความทั้ง

หลายก็ชวนใหสรุปไดเชนนั้น เชน ใชคําขยายวา องคอนันต ผู

ปกครองดวยอํานาจของตนเอง ไมมีสวนผสม ตัวเองโดยตนเอง 

โฆษณาชวนเช� อ เปนรูปแบบการส� อสารแบบหน่ึงซ่ึงมี

เปาหมายหลักเพ� อโนมนาวจูงใจผูรับฟงเพ� อใหคนปฏิบัติตามท่ี

ผูผลิตส� อตองการเพ� อผลักดันเปาหมายทางการเมืองซ่ึงอาจไม

เปนภววิสัย และอาจใชการเสนอความจริงเฉพาะบางสวนเพ� อ

สรางผลตอบรับท่ีคาดหวัง หรือใชภาษาท่ีมีนํ้าหนักเพ� อใหเกิด

ผลตอบรับทางอารมณมากกวาทางเหตุผลตอขอมูลท่ีนําเสนอ.

Propaganda

(infinite, self-ruling, unmixed, itself by itself) 

เศษนิพนธที่ 11 : “ในทุกสิ่งมีสวนของทุกสิ่งยกเวนปญญา 

บางสิ่งมีปญญาแทรกอยูดวย”

เศษนิพนธที่ 12 : “ปญญาเปนองคอนันตและปกครอง

ตัวเอง ไมเปนองคประกอบของอะไรเลย และมีอยูองคเดียวที่มี

อยูโดยตนเอง หากไมเปนอยูโดยตนเอง แตผสมรวมตัวกับอะไร

ก็ไดสักอยางก็คงตองมีสวนในทุกสิ่ง และหากเปนเชนนั้นได สิ่ง

ที่เขามารวมประกอบนั้นเองก็จะเปนอุปสรรคโดยอัตโนมัติ มิให

ปญญาทําหนาที่อยางสิ่งที่เปนอยูอยางอิสระพึงกระทําได ปญญา

เปนสิ่งที่ละเอียดออนที่สุด บริสุทธิ์ที่สุด เขาใจทุกอยางไดดี

ที่สุด และมีพลานุภาพมากที่สุด สิ่งมีชีวิตทั้งหมด ไมวาเล็กใหญ

ขนาดไหนยอมอยูในการครอบครองของปญญา ปญญาควบคุม

วัฏจักร (revolution) ทั้งหลายทั่วเอกภพ ทําใหวัฏจักรทั้งหลายมี

การเริ่มตน โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ จุดหนึ่ง ขณะนี้ขยายวงกวาง

ออกไปมาก และจะขยายออกไปอีกเร� อยๆ ทุกสิ่งที่ผสมรวมตัวก็

ดี แยกสวนผสมก็ดี หรือแบงตัวก็ดี ทุกอยางอยูในความรูความ

เขาใจของปญญา อะไรที่กําลังเกิดขึ้นก็ดี อะไรที่ไดเคยมีอยู

และบัดนี้ ไมมีอยูแลวก็ดี หรืออะไรที่กําลังมีอยูและจะไมมีอยูใน

อนาคตก็ดี ทุกอยางถูกบริหารจัดการโดยปญญา รวมทั้งวัฏจักร

ของดวงดาว ดวงจันทร และดวงอาทิตย รวมทั้งลม (Air) และ

อากาศ (Aether) ก็ลวนแตมีจุดเริ่มตนโดยการบริหารจัดการ

ของปญญาทั้งสิ้น วัฏจักรทั้งหลายเหลานี้จะมีจุดสลายตัว สิ่ง

เขมมาจากสิ่งเจือจาง สิ่งรอนจากสิ่งเย็น สิ่งสวางจากสิ่งมืด สิ่ง

แหงจากสิ่งเปยก มีสวนประกอบมากมายของสิ่งตางๆ ไมมีอะไร

จะถูกแยกสวนและแบงสวนตลอดกาลนอกจากปญญา ปญญา

เปนเนื้อเดียวกันทั้งหมด (all alike) ไมวาจะเปนปญญาใหญหรือ

ปญญาเล็ก แตสิ่งอ� นใดๆ ที่ไมใชปญญาจะไมมีหน�วยใดเปนเนื้อ

เดียวกับหน�วยใด เพราะแตละหน�วยยอมเปนหรือไดเปนไปตาม

องคประกอบที่เดนที่สุด” เศษนิพนธนี้ยืนยันวาองคปญญามีสัพ

พัญุตาและมีสรรพฤทธิ์ในกรอบของสัพพัญุตา ไมแสดงถึงขั้น

สามารถสรางจากสุญตาความเปลา”

เศษนิพนธ 13 : “เม� อปญญาเริ่มการเคล� อนเปนครั้งแรก 

จึงไดเริ่มมีการแยกสวนออกจากสิ่งมีอยูทั้งหมด และสวนที่แยก

ออกมาแลวก็จะแยกตอไป และเม� อการเคล� อนและการแยกสวน

ดําเนินการตอไปเปนวัฏจักรการแยกสวนก็เพิ่มขึ้นอยางมโหฬาร” 

เศษนิพนธนี้ย้ําความสามารถขององคปญญาวาสามารถบริหาร

จัดการไดยอดเยี่ยม

เศษนิพนธ 14 : “องคปญญาซึ่งมีอยูเปนนิจ จึงแน�นอน

วายังคงมีอยูในขณะที่สิ่งอ� นๆ ทุกสิ่งมีอยูดวยในสิ่งแวดลอม

ตางๆ ในสิ่งที่เคยแยกสวนเปนหน�วยๆ และในสิ่งที่กําลังอยูใน

สภาพเปนหน�วยๆ” แสดงถึงความคิดวาองคปญญามีมาเองและ

สารรวมรูปก็มีมาเองโดยที่องคปญญาเปนอุตรภาวะและเหนือ

ธรรมชาติ สวนสารรวมรูปอยูในระดับธรรมชาติ

สังเกตไดวา ปญญาของแอนเนิกแซกเกอเริสเปนส่ิงตรงขาม

กับสสาร คือ เปนจิต ไมมีความแผกวาง (extension) แตเปนพลัง

ทําการท่ีอยูเปนอิสระจากสสารก็ได เปนผูสรางสสารและแทรก

ในสสารเพ� อเปนพลังของสสารได แมปญญาจะเปนจิตท่ีเปนเน้ือ

เดียวกันท้ังหมด แตก็แสดงพลังเขมขนมากนอยตางกันไดในสวน

ตางๆ ของความแผกวาง ท้ังน้ี เปนผลจากอุตรภาวะของปญญา

ปญญาแทรกอยูในสสารเพ� อทําหนาที่แยกและรวม ทําให

สสารพนจากสภาพสารรวมรูปกลายเปนความเปนจริงตางๆ 

เปนพลังทําการของปญญาระดับกลศาสตรเทานั้น พืชมีชีวิต

พืชดวยปญญาที่แสดงพลังสูงขึ้นเปนพลังชีวิต สัตวมีชีวิตสัตว

ดวยปญญาที่แสดงพลังสูงขึ้นเปนพลังอารมณ มนุษยคิดไดดวย

ปญญาที่แสดงพลังสูงขึ้นเปนพลังความคิด ชีวิตเปนมรรตยะ                                           

ตายคือปญญาที่แทรกอยูเปนพลังชีวิตออกจากราง ปลอยให

รางสลาย แตพลังปญญาที่ใหชีวิตเปนอมตะ แยกออกไปเปน

องครวมของปญญาตอไป ในลักษณะเชนนี้ ไมเรียกวาลัทธิสรรพ

เทวนิยม (Pantheism) คือทุกสิ่งเปนสวนหนึ่งของพระเจา แต

เปนลัทธิสรรพอันตรเทวนิยม (Panentheism) คือทุกสิ่งอยูใน

พระเจา

 

เดออาจเจอนิสแหงแอพเพิลโลวเนีย

Diogenes of Apollonia สันนิษฐานวาเกิดในอาณานิคม

แอพเพิลโลวเนียของอโอวเนียชายทะเลดํา รูปรัชญาของสํานัก

แหงเมอเลทเถิสและชอบความคิดของแอนเนิกซีมเมอนิสที่วา

อากาศเปนปฐมธาตุของทุกสิ่ง ยายไปตั้งสํานักสอนที่เอเธนส

ขณะที่แอนเนิกแซกเกอเริสกําลังรุงโรจน เปนไปไดวาแอนเนิก

แซกเกอเริสใชปรัชญาศาสนาของตนโจมตีศาสนากรีกของชาว

บานอยางรุนแรงเกินไป ชาวเอเธนสที่บาดใจจึงถือโอกาสที่เพร

เรอขลิสถึงแกกรรมในป ก.ค.ศ.429 เนรเทศแอนเนิกแซกเกอเริส

ไปเลิมพแซกเขิส (Lampsacus) และถึงแกกรรมที่นั่น เดออาจ

เจอเนิสยังเปดสํานักสอนไดตอไปโดยสืบทอดเจตนารมณของ

แอนเนิกแซกเกอเริสในการปรับปรุงการนับถือศาสนาของชาว

กรีกดวยวิธีออมชอม เขียนหนังสือหลายเลม เกี่ยวกับปรัชญา

ศาสนามีเหลือมาใหเราศึกษาความคิดแคเศษนิพนธที่ 5 อยูขอ

เดียว ดังตอไปนี้ (DK, 64B5) 

“ขาพเจารูสึกวา ที่เราเรียกกันทั่วไปวาธาตุลมหรือ

อากาศนั้น ที่จริงก็คือองคปญญา 

(Noesis=Intelligence มาจากคํา Nous 

ที่หมายถึงปญญา Noesis จึงแปลวา

ภาวะของการมีปญญา) และเม� อเปน

เชนนี้ ยอมทําใหทุกสิ่งมีเปาหมายและมี

เกณฑกําหนดชัดเจน และเพราะเหตุนี้

เองขาพเจาจึงคิดวาองคปญญานี้แหละ

คือองคพระผูเปนเจาที่ทรงเขาถึงทุก

สิ่ง ทรงบริหารจัดการทุกสิ่งและอยูใน

ทุกสิ่ง จึงเปนอันวาไมมีสิ่งใดเลยที่ไมมี

สวนในองคปญญานี้ แตทวาแตละสิ่ง

ไดรับสวนมาตางๆ กันไมซ้ําแบบกันเลย 

จึงกลายเปนวามีแบบตางๆ มากมายที่

กระจายออกจากองคอากาศและองค

ปญญา เพราะแมแตแบบเดียวกันก็ยัง

มีระดับตางๆ มากมาย เชน รอนมาก

รอนนอย เย็นมากเย็นนอย แหงมาก

แหงนอย เปยกมากเปยกนอย มั่นคง

มากมั่นคงนอย เร็วมากเร็วนอย ยัง

มีความแตกตางในแงมุมตางๆ อีก

มากมายหลายกระทงความ ทั้งรสและ

สีก็ยังผิดเพี้ยนกันนิดๆ หน�อยๆ ไดอีก

มากมาย ในสัตวทั้งหลาย แมตางจะมี

วิญญาณ (ชีวิต) เหมือนกัน แตก็ยังตาง

กัน อยางนอยพวกที่อยูใกลดวงอาทิตย

ก็ยังรอนกวาพวกที่อยูไกลดวงอาทิตย 

แมในระดับเดียวกันสัตวแตละตัว (หรือ

มนุษยแตละคน) ก็ยังรอนมากนอยตาง

กันนิดๆ หน�อยๆ แมไมมากจนเห็นไดชัด 

จึงเพียงแตคลายกัน ไมใชเหมือนกัน 

ในความเปนจริงนั้น ไมมี 2 สิ่งที่อยูใน

กระแสแหงการเปลี่ยนแปลง จะเหมือน

กันในทุกแงทุกมุมได เวนแตจะเปนสิ่ง

เดียวกันเสียเลยเทานั้น จึงเปนอันวาเน� องจากการเปลี่ยนแปลง

มีไดหลายรูปแบบ สัตวตางๆ จึงมีไดหลายรูปหลายแบบ จึง

ไมมีทางจะเหมือนกันได ไมวาในเร� องรูปแบบ หรือวิถีชีวิต หรือ

ปญญา เน� องจากการเปลี่ยนแปลงมีไดตางๆ นานา ถึงแมวาทุก

สิ่งจะมีชีวิต เห็น ไดยินดวยสิ่งเดียวกันคืออากาศ และมีสวนอ� นๆ 

จากบอเกิดเดียวกันก็ตาม” (DK, 64 B 5) 

สังเกตไดวา

1.องคปญญาของแอนเนิกแซกเกอเริสเปนอุตระ แทรก

เขามาทําการในสสาร แตไมใหคุณอะไรแกรางกายของมนุษย

เลย เพราะเปนอุตระที่แทรกเขามาสิงในสสารและพรอมที่จะ

ออกหรือเขามาใหมเม� อใดก็ได โดยไมกระทบกระเทือนการทํางาน

ของรางกาย สวนของเดออาจเจอเนิสเปนอันตระ (immanent) 

คือ แทรกเขามาทําการในสสารและทําใหสสารเปนสวนหนึ่ง

ของปญญา สสารมิไดเปนเทวะมาแตแรก ครั้นถูกปญญาทําการ

ก็กลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปในระดับหนึ่ง จึงไมใชลัทธิสรรพ

เทวนิยม (Pantheism) ซึ่งเช� อไดยาก แตเปนสรรพันตรเทวนิยม 

(Panentheism) ซึ่งเช� อไดงายกวาและน�ารับฟง เร� องนี้จะมีผูรับ

ไปขยายผลตอไปอีกมาก

2.ปญญาของเดออาจเจอนิสมี 2 ขั้ว (bipolar) ขั้วหนึ่งเปน

อุตระ ไมมีขอบเขต อีกขั้วหนึ่งเปนอันตระ มีขอบเขต

3.ท้ังแอนเนิกแซกเกอเริสและเดออาจเจอนิสเกร่ินความคิด

เร� องอันตปจจัย (final cause) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในปรัชญา 

ซึ่งเพลโทวและแอรเริสทาทเถิลจะขยายผลตอไป

4.แอรเริสทาทเถิลในหนังสือ On the Heavens ไดขยาย

ผลความเปนจริงวามีระดับพื้นโลกและระดับเหนือพื้นโลก โดย

แบงระดับเหนือพื้นโลกออกเปนระดับ Sublunar (ระดับอากาศ) 

Lunar (ระดับดวงจันทร ดวงอาทิตย และดวงดาวตางๆ ทั้งหมด 

และระดับ Superlunar (ระดับเหนือทองฟาขึ้นไปอยางไมรูจบ) 

เปนแดนของ Nous (องคปญญา, the Unmoved Mover องค

ผูเคล� อนที่ไมถูกเคล� อน, the First Cause องคปฐมกร หรือ

องคปฐมสาเหตุ แอรเริสทาทเถิลตั้งใจจะบรรยายความเปนจริง

อันติมะ (Ultimate Reality) โดยเฉพาะอยางละเอียด แตไมทัน

ไดเขียนก็ถึงแกกรรมเสียกอน หรือวาไดเขียนแตสูญหายอยาง

น�าเสียดายก็เปนได อยางนอยแอรเริสทาทเถิลก็ไดพิสูจนไวดวย

เหตุผลวาความเปนจริงอันติมะนี้ตองมีอยูโดยจําเปนในนามของ

ผูเคล� อนแรก เพราะเราทุกคนยืนยันไดดวยประสบการณวามี

ความเคล� อนหรือการเปลี่ยนแปลงจริง แตการเคล� อนทั้งหลาย 

(รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและการหยุดเปลี่ยนแปลงกอนกําหนด) 

ตองมีผูเคล� อนหรือสาเหตุแหงการเคล� อนหรือสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงหรือการหยุดกอนกําหนด ตัวการหรือสาเหตุดัง

กลาวไมอาจไลเลียงไดอยางไมรูจบ จึงสรุปไดวาตองมีผูเคล� อน

แรกที่ไมถูกเคล� อนโดยตัวการอ� นใดเลย.

ที่มาภาพ : https://hotel1870.com/wp-content/uploads/2019/12/1870-anaxagoras-img.png



ทศกาลสงกรานต์อยู่ในการควบคุมการแพร่ระบาด

ไวรัสโควิด-19 มาแล้ว 3 ปี แต่ละปีมาตรการก็

แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งปีนี้ ได้รับการ

ผ่อนคลายสามารถจัดงานได้ตามประเพณี โดย “บิ๊กปั๊ด” 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ บิ๊ก

เด่น-พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์  กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ที่รับ

ผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ ในฐานะผู้

อำานวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ผอ.ศจร.ตร.) เตรียม

ความพร้อมอำานวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทาง

กลับภูมิลำาเนา ใช้กำาลังเจ้าหน้าที่ 80,000 นาย ตั้งเป้า

ลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต  ผู้บาดเจ็บ 5 เปอร์เซ็นต์ จากค่า

เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 

กำาลังเจ้าหน้าที่ตำา                                

รวจท้ัง 80,000 นาย แบ่ง

เป็นเจ้าหน้าที่ประจำาจุด                                           

กวดขันวินัยจราจร 1,9370 

จุด จำานวน 18,371 นาย 

จุดตรวจแอลกอฮอล์ 1,430                                                

จุด จำานวน 12,139 นาย 

ชุดเคลื่อนท่ีเร็วช่วยเหลือ                                  

อุบัติเหตุ 1,903 ชุด จำา 

นวน 9,670 นาย ส่วนที่

เหลือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย                               

สืบสวน สายตรวจ ระดม

กำาลังกวาดล้างอาชญากรรมและบริการประชาชนโดย

ไม่มีวันหยุดพัก สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จึงเปิดศูนย์

อำานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันควบ 

คุมเข้มข้น 12-18  เม.ย.

บังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก คือ 1.ความเร็ว                     

เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด 2.ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญ                                                          

ญาณจราจร 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่  6.แซง                                                                                           

ในที่คับขัน 7.เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9.มอเตอร์ 

ไซค์ไม่ปลอดภัย 10.ใช้ โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ รวม

ถึง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จับตรวจแอลกอ 

ฮอล์ทุกรายกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีเด็กหรือเยาวชน

ดื่มสุราเมาแล้วขับจะต้องขยายผลดำาเนินคดีกับผู้ขาย

สุรา หรือบุคคลที่ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประ 

พฤติตนไม่สมควรฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ อย่างเข้ม

งวด

สำาหรับประวัติ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ เป็นนักเรียน

เตรียมทหารรุ่น 22 และ นรต.รุ่น 38 เป็นแคนดิเดต 1 

ใน 3 ชิงเก้าอ้ี ผบ.ตร. คนท่ี 13 ต่อจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ ที่

จะลาตำาแหน่งปลายปีนี้ ช่วงโค้งสุดท้ายจึงเร่งทำาผลงาน

ออกสู่สายตาประชาชน โดยเฉพาะเป็นผู้อำานวยการศูนย์

ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตร. สืบสวนจับ 

กุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กำาลังระบาดสร้างความเดือดร้อน

ให้ประชาชนอยู่ในขณะนี้.

ขยะ เป็นเฟกนิวส์ ขยันเล่นไลน์ก็ไม่ทำาให้เป็นพหูสูตได้  แล้วอาจ

จะตกเป็นเหยื่อ อาจจะต้องรับโทษทัณฑ์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ได้ สองสามวันนี้เพื่อนไลน์รุ่นน้องส่งข่าวเรื่อง “การลงทะเบียน

จ่ายครึ่งเฟส ๔ ซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้ต้องการสิทธิก่อนใครๆ ก็

ต้องหลงเชื่อสูญเงินครึ่งแล้วไม่ได้ซื้อสินค้าเต็มราคาในราคาครึ่ง” 

เพราะเป็นเฟกนิวส์เพื่อต้องการหลอกลวงเอาทรัพย์สิน เรื่องซื้อ

ครึ่งจ่ายครึ่งนั้นไม่ทราบว่ามีสินค้าอะไรต้องห้ามบ้าง เพราะผม

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๓ เฟสที่ผ่านมาเลยไม่ทราบครับ

บุคคลสาธารณะไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดก็ตาม  วัน

น้ีโควิดแพร่ระบาดมากว่าสองปีแล้ว ผู้เช่ียวชาญมากมายต่างสนับ 

สนุนวิธีการบริหารจัดการของโลกตะวันตก โดยเฉพาะประเทศ

ที่ผลิตวัคซีน ยาต้านไวรัส ที่สร้างความร่ำารวยให้ตัวมาก ซึ่งวัน

นี้ประเทศเหล่านั้นมีการแพร่ระบาดทำาลายสถิติ ทั้งๆ ที่มีประชา 

ชนได้รับวัคซีนมากที่สุด ในขณะเดียวกันประเทศจีนที่มีการแพร่

ระบาดเป็นแห่งแรกในโลกกลับมีสถิติผู้ติดเชื้อน้อยมาก เพราะวิธี

การบริหารจัดการแตกต่างกัน 

ประเทศจีนใช้ล็อกดาวน์เป็นอันดับแรก แยกปลาตายออก

จากปลาเป็น แต่ประเทศเสรีประชาธิปไตยเลือกที่จะใช้การล็อก

ดาวน์เป็นอันดับสุดท้าย เพราะประชาชนไม่พอใจให้ถูกบังคับอยู่

ในที่จำากัด สำาหรับประเทศไทยก็ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัด                                                                             

การตามรอยประเทศตะวันตก  แล้วยังด้อยค่าสมุนไพรไทยเพราะ

เชื่อถือแต่ยาฝรั่ง

สุดท้ายนักการเมืองเป็นคนที่ ไม่สามารถเชื่อถือคำาพูดได้

เลย.

นายนิยม(ผัด)ไทย

 

เป็นธรรมดาที่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมักพูดมุมบวก  ส่วน

ฝ่ายค้านชอบพูดมุมลบ ส่วนคนที่พูดความจริงก็คือประชาชนนั่น

แหละครับ เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 

เรื่องของแพงก็ว่าไปตามยุคสมัย เพราะเหตุปัจจัยไม่เหมือน

กัน ครั้งหนึ่งเคยเกิดวิกฤตน้ำามันขาดแคลน จนต้องแต่งเพลงคุย

กับแฟนต้องดับไฟ มันสะท้อนภาวะของโลกในขณะนั้น มาครั้ง

นี้ก็เช่นกัน หมูแพงยาวนานข้ามปี มาเจอสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ผสมโรงอีก น้ำามันแพง ข้าวของทุกอย่างแพงหมด ที่สำาคัญเงิน 

เฟ้อขยับขึ้นทั้งโลก จะให้ของถูกลงจึงไม่ง่าย 

ส่วนเพื่อนไลน์ เอาจริงก็เพื่อนโซเชียลท้ังหมดน่ันแหละครับ 

เชื่อถือได้ยากอย่างที่นายนิยม(ผัด)ไทยว่ามาจริงๆ ปล่อยเฟกนิวส์

กันเยอะจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว.

5บทความ

าว่าเรื่อง “ปารีณา ไกรคุปต์” กันอีกสักวัน

เธอ “แมน” กว่านักการเมืองชายหลายๆ คนครับ 

ไม่โวยวายว่าโดนกลั่นแกล้ง 

ไม่โจมตีว่ายุติธรรมสองมาตรฐาน

แต่ “ปารีณา ไกรคุปต์” ทำาในสิ่งที่นักการเมืองชายอก

สามศอกน้อยคนที่จะทำาคือ น้อมรับคำาพิพากษาของศาล  

“...วันนี้ความผิดของ ปารีณา เปรียบได้กับการลงโทษสูง 

สุด การลงโทษในคดีมีหลายระดับ คือ เริ่มจากปรับ จำาคุก หรือ

ประหารชีวิต ปารีณา ถูกพิพากษาเปรียบเสมือนทำาผิดร้ายแรง

ถูกประหารชีวิต (ทางการเมือง) จากที่ดินพ่อให้มา และนี่คือคดี

ที่จะเป็นบรรทัดฐานต่อนักการเมืองและข้าราชการต่อไป

ถึงแม้ ปารีณา ไม่สามารถเป็นผู้แทนของท่านได้อีกต่อไป 

ปารีณา ขอขอบคุณทุกกำาลังใจ และจะขอยึดมั่นอุดมการณ์ของ 

ปารีณา ต่อไป และเราจะได้พบกันอีก ปิดฉาก ปารีณา ไม่เชิญก็

ไปมีอะไรก็มา ผู้แทนบ้านๆ ฉบับ ปารีณา เกมส์ในสภาแต่พบกัน

อีกเร็วๆ นี้นอกสภานะคะ...”

ครับ...น่ายินดีที่ “ปารีณา ไกรคุปต์” ยอมรับ และตระ 

หนักว่ากรณีของตนเอง จะเป็นบรรทัดฐานให้นักการเมืองและ

ข้าราชการต่อไป

แต่มีนักการเมืองบางรายกระเห้ียนกระหือรือ ฉวยเอากรณี

ของ “ปารีณา” ไปปลุกระดมเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

จงเกลียดจงชังรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ถึงข้ันใช้ทุกสถานการณ์ 

ทุกเหตุผล เพื่อจะแก้ไข หรือเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ให้ได้ 

“ปิยบุตร แสงกนกกุล” เจ้าเก่า พยายามทำาลายรัฐธรรม 

นูญ ๒๕๖๐ ด้วยเหตุผล คุมเข้มนักการเมืองมากจนเกินไป

อ้างว่ารัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ได้สร้างกลไกใหม่ไว้เข่นฆ่านัก                                                                             

การเมือง น่ันคือ มาตรฐานทางจริยธรรม โดยกำาหนดให้  ป.ป.ช. 

ทำาหน้าที่ ไต่สวนกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัย 

หากศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้น้ันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตร 

ฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจริง ผู้นั้นต้องพ้นจากตำาแหน่ง

และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และอาจถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งอีกไม่เกินสิบปีด้วย 

“ปิยบุตร” บอกว่า การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและ

กลไกการบังคับใช้ขึ้นมาในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีข้อควรวิจารณ์

บรรทัดฐาน ‘ปารีณา’

ใน ๓ ประการ

มาดูกันว่า ๓ ประการของ “ปิยบุตร” มีอะไรบ้าง 

...ประการแรก การกำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการ

เมืองโดยองค์กรอื่น 

มาตรฐานทางจริยธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำาหนดกรอบ

ทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ อาชีพ หรือผู้ดำารงตำาแหน่ง

ต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว องค์กรต่างๆ ต้องปรึกษาหารือพูดคุยกันเพื่อ                                                                             

ออกแบบมาตรฐานเหล่าน้ีใช้ร่วมกันเองในลักษณะ Code of conduct 

พร้อมกับสร้างกระบวนการบังคับใช้ ตรวจสอบ พิจารณาเรื่องร้อง

เรียน และมาตรการลงโทษกันเอง 

แต่กรณีมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้บังคับกับ ส.ส. ส.ว.  และ 

รมต.นั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ กลับกำาหนดให้นำามาตรฐานทาง

จริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำาหนดขึ้นใช้

กันในองค์กร มาใช้กับ ส.ส. ส.ว. และ รมต.ด้วย โดย ส.ส. ส.ว. 

และ รมต.ทำาได้แต่เพียงกำาหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับ

การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเท่านั้น

ประการที่สอง การให้ศาลฎีกาวินิจฉัยกรณีฝ่าฝืนมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม แบ่งเป็นสองประเภท  ได้ 

แก่ ฝ่าฝืนแบบทั่วไป กับ ฝ่าฝืนที่มีลักษณะร้ายแรง โดยกรณีฝ่าฝืน

แบบทั่วไป ก็ให้ดำาเนินกันเองในองค์กรของตน  แต่กรณีฝ่าฝืนอย่าง

ร้ายแรง ให้ ป.ป.ช.มีอำานาจไต่สวน ถ้า ป.ป.ช.เห็นว่าฝ่าฝืนอย่างร้าย

แรงจริง ก็จะเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไป 

การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ไม่ใช่เรื่องชี้ขาดในทางกฎ                         

หมาย ไม่ใช่ประเด็นชี้ขาดว่าถูกหรือผิดกฎหมาย แต่เป็นเรื่องความ

เหมาะสมของการปฏิบัติหน้าท่ี จึงไม่ควรให้องค์กรตุลาการเข้ามาชี้ 

ขาดถูกผิด เพราะองค์กรตุลาการมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดย

ใช้กฎหมายเป็นมาตรวัด  ไม่ใช่ใช้ความเหมาะสม 

อาจมีกรณีท่ีศาลเข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องจริยธรรมหรือวินัยอยู่

บ้าง แต่น่ันคือการเข้าไปตรวจสอบทบทวน หรือ Judicial Review ว่า

คำาสั่งลงโทษทางวินัยนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น ข้าราชการ

ถูกลงโทษทางวินัยจากผู้บังคับบัญชา ข้าราชการย่อมมีสิทธิฟ้องคดี

ต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาว่าคำาสั่งลงโทษนั้นชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่  แต่ศาลปกครองไม่ได้พิจารณาว่าผิดวินัยหรือไม่ และไม่ได้

เป็นคนตัดสินลงโทษเอง 

การกำาหนดให้ศาลฎีกามีอำานาจวินิจฉัยกรณีฝ่าฝืนมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จึงเป็นเรื่อง “ผิดฝาผิดตัว” นำาเรื่อง

ที่ไม่ใช่ข้อพิพาท ไม่ใช่ประเด็นทางกฎหมาย ไปให้องค์กรตุลาการ

วินิจฉัยช้ีขาด นำาเรื่องภายในของแต่ละองค์กรท่ีจะต้องพิจารณาและ

ลงโทษกันเอง ไปให้องค์กรตุลาการจัดการ

ประการที่สาม บทกำาหนดโทษกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริย 

ธรรมอย่างร้ายแรง สูงเกินไป

ในกรณีที่ศาลฎีการับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่

จนกว่าศาลพิพากษา และถ้าศาลฎีกาพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืน

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจริง  ให้ผู้นั้นพ้นจากตำาแหน่ง

นับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

และอาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้อีกไม่เกิน ๑๐ ปี 

ในส่วนของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา  ๒๓๕ 

วรรคส่ี ได้ขยายความต่อไปว่า ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. 

สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน ตลอดไป ไม่มีสิทธิสมัครรับ

เลือกเป็น ส.ว. ตลอดไป และไม่มีสิทธิดำารงตำาแหน่งทางการเมืองใดๆ 

พูดง่ายๆ อัตราโทษของการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้าย

แรง นอกจากพ้นจากตำาแหน่งแล้ว ก็ยังมี ห้ามลงสมัครรับเลือกต้ัง

ใดๆ ตลอดชีวิต ห้ามดำารงตำาแหน่งทางการเมืองใดๆ ตลอดชีวิต และ

ไม่มีสิทธิไปกากบาทลงคะแนนเลือกต้ังในทุกระดับอีกไม่เกิน ๑๐ ปี

นี่คือ “การประหารชีวิตทางการเมือง” ไม่ต่างอะไรกับการ

เอานักการเมืองขึ้นเครื่องประหารกีโยตีนในสมัยก่อน  เพียงแต่สมัย

นั้น ตัดคอ ปลิดชีวิตทางกายภาพ ส่วนสมัยนี้ คือ ตัดสิทธิ ปลิด

ชีวิตทางการเมือง...

ครับ...นั่นคือความคิดของ “ปิยบุตร” 

แต่มาดูข้อเท็จจริงว่า การเมืองไทยล้มเหลว ตลอดร่วม  

๙๐ ปีที่ผ่านมานั้น เป็นเพราะอะไร

มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง ไม่เคยเกิด เพราะ 

ส.ส., ส.ว.ไม่เคยริเริ่มให้มีสิ่งนี้ 

ฉะนั้นหากไม่กำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการ

เมืองโดยองค์กรอื่น ความล้มเหลวในการตรวจสอบจริยธรรม

นักการเมืองก็ยังดำาเนินต่อไป

เรื่องนี้ ไม่ต่างจากที่ “ปิยบุตร” และพรรคพวกโจมตีเรื่อง

ปฏิรูปตำารวจ ว่าไม่สามารถเป็นจริงได้หากให้ตำารวจทำา 

มันก็เหมือนกัน 

แต่ “ปิยบุตร” ทำาราวกับว่า ส.ส. และ ส.ว. เป็นองค์กรใหญ่

คับฟ้า ต้องเป็นผู้กำาหนดทุกอย่างเองหมด ใครจะมาจุ้นจ้านไม่ได้ 

ทำาไมต้องให้ศาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้? 

รัฐสภาไทย เคยตรวจสอบกันเองสำาเร็จกี่เรื่อง 

เอาแค่ กระบวนการยุติธรรมขอตัว ส.ส.ฆ่าคนตาย ไป

ดำาเนินคดีในระหว่างสมัยประชุม แทบทุกครั้งสภาจะอ้างข้อบัง 

คับประชุมสภา อ้างรัฐธรรมนูญ ไม่ยอมส่งตัวให้ตำารวจ  

แทบทุกคนขอใช้เอกสิทธิ์คุ้มครอง ไม่ไปศาล ไม่ไปโรงพัก 

อ้างเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แบบนั้น 

หรือไม่ก็เอาการตรวจสอบกันเองไปเล่นการเมือง เช่นใช้

อำานาจหน้าที่ของกรรมาธิการไปเล่นงานฝ่ายตรงข้าม 

สร้างปัญหาฉาวโฉ่ ให้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐสภาไทย

มาแล้วเท่าไหร่ 

ฉะนั้นต้องยอมรับความจริงครับว่า ไม่มีทางที่รัฐสภาไทย

จะจัดการเรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองได้ หาก

ไม่ให้องค์กรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 

การยอมรับคำาวินิจฉัยศาลของ “ปารีณา ไกรคุปต์” เป็นสิ่ง

ที่นักการเมืองทุกคนพึงปฏิบัติตาม

ยิ่งกว่านั้น การยอมรับให้เป็นบรรทัดฐานต่อนักการเมือง

และข้าราชการรายต่อๆ ไปที่กระทำาผิด มันคือการเปิดโลกทัศน์

ให้ คนแบบ “ปิยบุตร” หลุดออกมาจากโลกแห่งความเพ้อฝัน...

ที่เก็บมาจากตำาราแผ่นดินเมีย.

ยุทธจักรดงขมิ้น

อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก

หยิบยก บทกวี ช่วยตีแผ่

ผ่านไทยรัฐทันทียินดีแท้

แรกผู้ เผยแพร่ พ.กิ่งโพธิ์

ส่งหนังสือมาให้บ่อยหน

สืบกุศล แผ่ขยาย หายโง่

ธรรมบท โบยบิน ภิญโญ

ขอปลูก ต้นโพธิ์ เสฐียรพงษ์

จะสามารถเชื่อถือคำาพูดของคนใดคนหน่ึงได้อย่างไร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

บทความนี้ขอไม่พาดพิงถึงพ่อแม่บุพการีคนใดคนหนึ่งในที่

นี้ หมายถึงได้แก่ เพื่อนสนิท เพื่อนรัก เพื่อนซี้  เพื่อนไลน์ นักการ

เมือง บุคคลสาธารณะไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ กูรูด้านต่างๆ 

สาเหตุที่นำาเรื่องนี้ขึ้นมาวิสัชนาก็คือ  ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์

รายวัน ๑๖ ม.ค. พาดหัวข่าวเรื่องความเห็นของนักการเมืองสังกัด                                                                             

พรรค พปชร.ว่า “ของแพงจะอยู่ได้ไม่นาน เชื่อว่าจะกลับคืน    

สู่สภาวะปกติในระยะเวลาอันสั้น” เรื่องนี้เป็นความเห็นส่วนตัว                                                                                  

ของนักการเมืองท่ีสื่อนำาเสนอ จะมีประชาชนเชื่อถือมากน้อยเพียง

ใดก็ไม่ทราบ หมูแพง ไข่แพง น้ำามันแพง แก๊สแพง ฯลฯ ทั้งหมด

จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนที่ราคาจะเพิ่มมากขึ้นทั้งหมด หรือ

ไม่อย่างไรนั้นต้อง “เวต & ซี”

ในวันเดียวกัน มีบทความของคุณไมตรี ลิมปิชาติ นักเขียน

และคอลัมนิสต์ชื่อดัง เขียนถึงราคาก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดนครศรี 

ธรรมราชสมัยที่คุณไมตรียังเด็ก (เมื่อกว่า ๗๐ ปีที่แล้ว) ว่ามีราคา                     

ชามละ ๗๕ สตางค์ ผมก็เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันอาจจะ

เป็นรุ่นน้องประมาณปีสองปี สมัย พ.ศ.๒๕๐๐ ผมเป็นนักเรียน

ชั้นประถมปีที่ ๑ โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยารุ่นแรก จำาได้ว่าราคา

กระเพาะปลาชามละ  ๕๐ สตางค์ (อร่อยมากเท่าที่จำาได้) 

วันน้ีก๋วยเต๋ียวชามละเท่าใดครับ ท่านนักการเมืองผู้ให้ความ

เห็นว่าไม่นานราคาหมูก็จะลดลง ผมโตขึ้นมาหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์

ส่งหนังสือพิมพ์ จำาได้ว่าราคาน้ำามันเบนซินลิตรละ ๒ บาท ราคา

สินค้าขึ้นแล้วไม่มีลง โดยเฉพาะราคาข้าวแกงและก๋วยเตี๋ยว วัน                                                                                  

นี้ก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังราคามากกว่า ๕๐ บาทเท่านั้น คุณไมตรีราย 

งานว่าก๋วยเตี๋ยวหมูที่คุณไมตรีรับประทานเป็นประจำาราคาชาม

ละ  ๗๕ บาท ความเห็นของนักการเมืองสังกัดพรรค พปชร.ที่ให้

ความเห็นว่าอีกไม่นานราคาสินค้าจะลดลง เรื่องนี้เป็นมิชชันอิม

พอสซิเบิลแน่นอน พูดเพราะต้องการลดกระแสเท่านั้น

เพื่อนสนิท เพื่อนรัก เพื่อนซี้ของเรามักจะเป็นไอดอลของ

เรา โดยเฉพาะเพื่อนที่เก่งกว่าเราไม่ว่าจะเป็นด้านใด  สมัยก่อน

มีเพื่อนดีก็เป็นศักดิ์เป็นศรี สมัยยังเรียนมัธยมปลายมีเพื่อนสนิท

คนหนึ่งจับคู่กันเป็นบัดดี้ ผลัดกันถามผลัดกันตอบ ข้อละหนึ่งสลึง

ขึ้นบัญชีไว้จนกว่าถึงเวลาอาหารเที่ยง ราคาน้ำาลำาไยวันนั้นแก้ว

ละ ๕๐ สตางค์ เราสองคนไม่เคยได้กินน้ำาลำาไยฟรีเลย เพื่อนผม

จบวิศวะบางมด แต่ผมไม่ได้เลือกเพราะเป็นหมาเห่าเครื่องบิน 

อยากจะเป็นวิศวะจุฬาฯ เท่านั้น ทั้งๆ มีเพื่อนรักที่ผมเชื่อว่าเขา

เก่งกว่าผมเป็นไอดอล 

แต่ทุกวันนี้ถ้าเพื่อนรักเป็นสามกีบเราก็ต้องเป็นสามกีบ 

เพื่อนซี้ ไปม็อบเราก็ต้องไปม็อบ มิเช่นนั้นจะเสียเพื่อนโดยไม่ได้

วิเคราะห์พิจารณาให้ถ่องแท้ (ข่าววันนี้ศิลปินแห่งชาติ นักร้องลูก

ทุ่งที่เสียชีวิตไปแล้ว ญาตินำาผ้าแดงมาคลุมโลงศพ ซึ่งน่าจะเป็น

ความชอบความพอใจของผู้เสียชีวิต แต่จะไปดีหรือไม่ผ้าแดงหรือ

ผ้าสีอะไรก็ไม่มีผล  เพราะขึ้นอยู่กับกรรมของผู้นั้น)

เพื่อนไลน์เป็นเพื่อนที่เชื่อไม่ได้ที่สุด แชร์ไลน์มากมายเป็น

ป้องกัน 7 วันอันตราย

ข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว 

เมนูยอดฮิตของร้านอาหารตามสั่ง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เรื่องนี้รับรองว่าไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมูแพง ไข่แพง แต่

เป็นเรื่องสุขภาพมากกว่า ข่าวเช้านี้หมูบดปนหนังไก่ หมูบด หมู

สับ ไส้กรอก หม่ำา เบอร์เกอร์ แฮกกิส ฯลฯ ซึ่งเป็นเมนูที่ใช้เนื้อ

สัตว์นำามาบดหรือสับให้ละเอียดนั้นง่ายต่อการปลอมปนมาก โดย

เฉพาะเมื่อแม่ค้าพ่อค้าต้องการกำาไรมากขึ้นด้วยการลดต้นทุน 

ในอดีตพบว่ามีการปลอมปนด้วยเนื้อหนู (มีเล็บปนเปื้อน) หรือ

ปลอมปนด้วยเนื้อสุนัข (ที่แอบจับมา) ดังนั้นการนำาสัตว์ต่างๆ มา

บดรวมกันแบบเมดเลย์จึงไม่ใช่เรื่องแปลก เนื้อควายก็นำามาปน

กับเนื้อวัวได้ โดยเฉพาะที่นำามาปรุงอาหารที่มีรสเผ็ด มีเครื่องเทศ

ชูรส กลบทั้งกลิ่นและรสของเนื้อสัตว์

วันนี้พ่อครัวที่ ไม่ได้บริโภคสัตว์มีขามานานหลายสิบปีขอ

เสนอเมนู กะเพราหมูสับ (เจ) และกะเพราหมูทะเลกรอบ เริ่ม

ต้นสำาหรับเนื้อหมูปลอม ให้นำาเต้าหู้แผ่นมาหั่นเต๋าเล็กแล้วทำาไป

ทอดให้เหลือง ยกขึ้นให้สะเด็ดน้ำามัน สำาหรับหมูทะเลกรอบ ให้

นำาทูน่าสเต๊กกระป๋องในน้ำามันพืชมาเติมแป้งกรอบคลุกเคล้าให้

เข้ากัน แล้วนำาไปทอดกรอบให้เหลือง ยกขึ้นให้สะเด็ดน้ำามัน นำา

ใบกะเพรามาล้างให้สะอาด ผ่ึงให้สะเด็ดน้ำา ท้ังสองเมนูทำาได้ง่ายๆ 

มาก เมื่อได้หมูเจกรอบและหมูทะเลกรอบก็เตรียมผัดกะเพราเริ่ม                                                                                          

ต้นด้วยการป่ันพริกข้ีหนูสวนกับกระเทียมโทนในครกไฟฟ้า  ละเอียด

แล้วก็ตักใส่กระทะใส่น้ำามันรำาข้าวเล็กน้อย ใช้ไฟอ่อนผัดให้หอม                    

เติมรสตามต้องการ แล้วจึงเปิดไฟแรงใส่ใบกะเพราแล้วปิดไฟ                     

ทันที นำาผัดกะเพราไปราดบนจานข้าวท่ีวางหมูเจกรอบหรือหมูทะเล                                                                                                

กรอบท็อปปิงด้วยไข่ดาว เสิร์ฟตอนร้อน เท่าน้ีก็จะได้อาหารท่ีมี                                        

ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยจะทำาเป็นแบบอาหารจานเดียวยอดฮิต                                            

แนมด้วยแตงกวา แถมพริกน้ำาปลา (พริกขี้หนูสวน น้ำาปลาดี                                                                                                  

ท่ีมีชื่อเชฟในขวดแก้ว ราคาขวดละเกินคร่ึงร้อย เติมมะนาวแป้น) ก็

จะได้อาหารตามส่ังจานเดียวท่ีอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายครับ.

จุมโพ่ชรา

 

อ่านจบเปรี้ยวปาก ต้องลองครับ ฮ่าๆๆๆ.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาร้ายนักนะแยงกี้   

ชวนราวีขายอาวุธประหัตประหาร

หวังครองโลกโกยทรัพย์ดุจอันธพาล

เข้ารุกรานร้อยเล่ห์เพทุบาย

ชวนตลกเอกสู้ศัตรูด้วยลมปาก

คนจนยากเสียชีวาบ้านเมืองสลาย

แพ้ชนะแยงกี้สบายสบาย 

พาฟากฝ่ายเคยขัดแย้งอ่อนแรงเอยฯ

     ป.ปฏัก

พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ 

กิตติประภัสร์
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รสก.ส่งรายได้เข้ารัฐคึกคัก

ดีเดย์พลังงานเปิดยื่นสำารวจปิโตรเลียมรอบ24
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6 เศรษฐกิจ

‘กองสลาก-ปตท.-กฟผ.’แชมป์/ห่วงโควิดทุบ

ปานทิพย์ ศรีพิมล

ไทยโพสต์ • สคร.อวดผลงานรัฐวิสาหกิจตะลุยส่งรายได้แผ่นดิน

สะสม ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 จำานวน 66,372 ล้านบาท 

คิดเป็น 46% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 142,800 ล้านบาท ฟุ้ง “กอง

สลากฯ-ปตท.-กฟผ.” หัวแถวส่งรายได้เข้าแผ่นดินสูงสุด พร้อมปัก

หมุดเกาะติดผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจใกล้ชิด หวั่นโควิด-19 

กระทบต่อเนื่อง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล 

ผู้อำานวยการสำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตร 

มาส 2 ปีงบประมาณ 2565 

(1 ต.ค.64-31 มี.ค.65) สคร.จัด                                  

เก็บเงินนำาส่งรายได้แผ่นดิน 

จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่

กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำากว่า 

50% รวมทั้งสิ้นจำานวน 66,372 

ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ

สะสมจำานวน 8,521 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น 46% ของเป้าหมาย

การจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 

จำานวน 142,800 ล้านบาท

โดยเงินนำาส่งรายได้แผ่น

ดินส่วนใหญ่มาจากสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล นำาส่งเงิน                                               

รายได้แผ่นดิน 23,644 ล้าน

บาท, บริษัท ปตท. จำากัด (มหา 

ชน) นำาส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

17,519 ล้านบาท, การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)                                              

นำาส่งเงินรายได้แผ่นดิน 6,419 

ล้านบาท, ธนาคารออมสินนำา

ส่งเงินรายได้แผ่นดิน 5,313 ล้าน                                                    

บาท และการท่าเรือแห่งประ                                     

เทศไทย นำาส่งเงินรายได้แผ่น 

ดิน 2,610 ล้านบาท

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)                                                   

นำาส่งเงินรายได้แผ่นดิน 2,587                                           

ล้านบาท, ธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) นำาส่งเงินรายได้

แผ่นดิน 2,374 ล้านบาท, การ                         

ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)                                                 

นำาส่งเงินรายได้แผ่นดิน 1,400 

ล้านบาท, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                        

(กฟภ.) นำาส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

1,345 ล้านบาท, การประปา

ส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำาส่งเงิน

รายได้แผ่นดิน 746 ล้านบาท, 

อื่นๆ และกิจการฯ นำาส่งเงิน

รายได้แผ่นดิน 2,415 ล้านบาท

สำาหรับในปีงบประมาณ 

2565 จะเป็นการจัดเก็บเงินนำา                         

ส่งรายได้แผ่นดินจากผลประ                                  

กอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ 

จึงมีความเป็นไปได้ท่ีผลประกอบ 

การในช่วงครึ่ งปีหลั งของปี                                               

2564 ของรัฐวิสาหกิจอาจยังคง                                               

ได้ รั บผลกระทบจากสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโควิด-                                     

19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร.                                      

จะได้มีการติดตามผลการดำา                                      

เนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่าง

ใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกอบ 

กับมาตรการของภาครัฐที่รัฐ                                          

วิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำาเนิน

การช่วยเหลือประชาชนและ

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อ

ให้การกำากับติดตามการนำาส่ง                                              

เ งิ น ร าย ได้ แ ผ่ นดิ น ขอ ง รั ฐ                                      

วิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิ 

ภาพ สามารถสร้างเสถียรภาพ

ทางการคลังได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี ณ ส้ินไตรมาส 1 

ปีงบประมาณ 2565 (1ต.ค.-31 

ธ.ค.64) สคร.จัดเก็บเงินนำาส่ง

รายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ

และกิจการที่กระทรวงการคลัง

ถือหุ้นต่ำากว่า 50% รวมทั้งสิ้น

จำานวน 48,533 ล้านบาท สูง

กว่าประมาณการสะสมจำานวน 

6,361 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34%                          

ของเป้าหมายการจัดเก็บในปี                                

งบประมาณ 2565 จำานวน 

142,800 ล้านบาท.

THAIผนึกททท.

ลุยเจาะอินเดีย

ดึงเที่ยว‘ไทย’

ไทยโพสต์ • “พลังงาน” ลง

นามในประกาศเชิญชวนให้ยื่น                                                 

ขอสิทธิสำารวจและผลิตปิโตร 

เลียม รอบที่ 24 บริเวณอ่าว

ไทย คาดเงินลงทุนกว่า 1.5 พัน

ล้านบาท

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

เปิดเผยว่า นายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน ได้ลงนาม

ในประกาศเชิญชวนการเปิด

ให้ยื่นขอสิทธิสำารวจและผลิต

ปิโตรเลียม รอบที่ 24 บริเวณ

ทะเลอ่าวไทย จำานวน 3 แปลง 

ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผล

ผลิตจำานวน 3 แปลง ประกอบ

ด้วย แปลง G1/65 G2/65 และ 

G3/65 บริเวณทะเลอ่าวไทย 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ ใกล้เคียงกับ

แนวท่อก๊าซที่มีอยู่เดิมและอยู่

ใกล้กับพื้นที่ผลิตหลัก ที่ปัจจุบัน

มีการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ จึง

มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนา

แหล่งปิโตรเลียมต่อไปได้ คาด

จะสามารถประกาศผลผู้ได้รับสิ

ทธิฯ ได้ภายในปี 65

ท้ังน้ี การเปิดประมูลแหล่ง              

ปิโตรเลียมรอบใหม่นับเป็นหนึ่ง

ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของกระทรวงพลังงาน โดยคาด

ว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนใน

เบื้องต้นกว่า 1,500 ล้านบาท 

และจะต่อยอดให้เกิดการลงทุน

ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมใน                                      

ประเทศเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้าน                                            

บาทหากมีการสำารวจพบปิโตร 

เลียม นอกจากนั้นยังสามารถ

สร้างผลประโยชน์ ให้รัฐในรูป                                     

ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตร                                        

เลียม และส่วนแบ่งกำาไร ตลอด 

จนก่อให้เกิดการจ้างงานพนัก 

งานคนไทย

สำาหรับขั้นตอนการดำา 

เนินการเปิดให้ยื่นขอสิทธิฯ ดัง

กล่ าวเป็นไปตามมาตรฐาน

สากลที่โปร่งใส ซึ่งภายหลังจาก                          

การลงนามประกาศเชิญชวนฯ 

ในวันที่ 8 เม.ย.65 แล้ว จะ

ประชาสัมพันธ์ ให้บริษัทผู้ประ                          

กอบการด้านปิโตรเลียมที่สนใจ

เข้าร่วมการประมูลและมีการ

เผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทาง

เว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

โ ดยบริ ษั ทที่ สน ใจสามารถ

ดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนและ                                  

เงื่อนไขต่างๆ ได้จากท่ัวโลก พร้อม                                                              

ทั้งเปิดห้อง Data room ให้บริษัท

ต่างๆ เข้าศึกษาข้อมูลในการ

จัดทำาข้อเสนอการยื่นขอสิทธิฯ                                                                 

ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อ                              

พิ จ า รณาคั ด เ ลื อ ก แ ล ะนำ า

เสนอผลการคัดเลือกต่อคณะ

รัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้เมื่อ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วกรม

เชื้อเพลิงธรรมชาติจะดำาเนิน

การประกาศผลผู้ชนะ และได้

รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปัน 

ผลผลิตต่อไป

“เป็นสัญญาณที่ดีของ

อุตสาหกรรมสำารวจและผลิต

ปิโตรเลียมในประเทศอีกครั้ง 

หลังจากที่การเปิดให้สิทธิสำารวจ

และผลิตปิ โตรเลียมในประ  

เทศหยุดชะงักมาเป็นเวลา 15 

ปีแล้ว ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่น 

คงทางพลังงานและสร้างความ

เชื่อมั่นในการลงทุน และสร้าง

รายได้ให้ประเทศ” นายสราวุธ

กล่าว.

สงกรานต์ 65 เปิดขึ้นทางด่วนฟรี 7 วัน

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

แจ้งว่า กทพ.ได้จัดโครงการอำานวยความสะดวกและความ

ปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี 2565 พร้อมทั้งมอบของขวัญให้แก่ประชาชน

ด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ (ด่วน) รวม 5 สาย

ทาง เพื่ออำานวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ประชาชน ประกอบด้วย ทางด่วนบูรพาวิถี (สายบางนา-

ชลบุรี) และทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดย

เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.65 เวลา 00.01 น.ถึงวันที่ 18 เม.ย.

65 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน

‘กรุงไทย’ เปิดขาย Tencent DR ช่วง 18-21

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย 

เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการ

ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้นบริษัท เทน

เซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำากัด (Tencent Holdings Limited) 

หรือ Tencent DR ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 

(HKEX) กำาหนดเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อ (IPO) ได้ตั้งแต่

วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยง) ของวัน

ที่ 21 เมษายน 2565 โดยตั้งราคาเสนอขายที่หน่วยละ 10-

20 บาทต่อตราสาร อย่างไรก็ตามการออกและเสนอขาย DR 

ครั้งนี้นับเป็นการยกระดับการลงทุน และลดข้อจำากัดการลง                                                                   

ทุนหุ้นต่างประเทศของนักลงทุนไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ 

การเข้าถึงการลงทุน

ผนึกไทยพาณิชย์ยกระดับร้านค้าชุมชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าชุมชนเข้าสู่

โลกดิจิทัล ครอบคลุมทั้งร้านค้าชุมชนไทย, ชุมชนอัจฉริยะ

ออนไลน์ และสมาร์ทโชห่วย โดยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ปรับใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกิจกรรมที่หลาก

หลายของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นใน

การประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ พร้อมทั้งช่วยผลักดันร้าน 

ค้าชุมชนเข้าสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคใน                                                                     

ปัจจุบัน ซึ่งกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งน้ี

จะช่วยสร้างและเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น 

เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น อันจะส่งผลถึงเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง

EA จับมือเกษตรศาสตร์วิจัยรถอีวี-แบตเตอรี่

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA เปิดเผยว่า ได้เซ็นบันทึก

ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำาเนินการโดย                                                                                   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถ 

ไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่ เพื่อร่วมมือวิจัยพัฒนานวัตกรรม

และขบวนการผลิต รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุก

ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงระบบแบตเตอรี่และ

ระบบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามมั่นใจความร่วมมือในครั้งนี้

จะผลักดันนวัตกรรมให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ผ่าน

การบรรจุเข้าบัญชีนวัตกรรมไทย เผยเดินหน้ารุกขยายธุรกิจ

ยานยนต์ไฟฟ้าเต็มสปีด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดมลภาวะ

อย่างยั่งยืนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอน

อย่างจริงจัง.

เร่งผุดรถไฟฟ้าLRT

บางนา-สุวรรณภูมิ

คาดให้บริการปี72
ราชเทวี • กทม.ดันศึกษารูป

แบบการลงทุนโครงการรถ 

ไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา “บางนา-

สุวรรณภูมิ” เล็งเสนอ ครม.ไฟ

เขียว คาดจะเปิดให้บริการใน

ระยะที่ 1 ได้ในปี 72 มั่นใจผู้

โดยสารใช้บริการ 8.2 หมื่นคน-

เที่ยว/วัน

นายชาตรี วัฒนเขจร 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิด

เผยภายหลังเป็นประธานใน

พิ ธี เปิ ดการประชุมสั มมนา

สรุปผลการศึกษาโครงการงาน

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและ

วิเคราะห์ โครงการรถไฟฟ้าราง

คู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) 

สายบางนา-ท่ าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เพื่อนำาเสนอสรุป

ผลการศึกษาข้อมูลโครงการ

ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ 

การเงินการลงทุน และด้านสิ่ง                                        

แวดล้อม โครงการระบบรถไฟ 

ฟ้ารางคู่ขนาดเบา สายบางนา-

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้ง 

หมด 14 สถานี เชื่อมต่อการ

เดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ 

และจังหวัดสมุทรปราการ

สำาหรับ รูปแบบของการ

พัฒนาโครงการเป็นรถไฟฟ้า

รางเบา ขนาดราง 1.435 เมตร 

มี ระบบควบคุ มการ เดิ นรถ

อัตโนมัติ ความเร็วสูงสุด 80 

กิโลเมตร (กม.)/ชั่วโมง ใช้เวลา

เดินทางไป-กลับ 1 ชั่วโมง 

สามารถรองรับผู้ โดยสารประ 

มาณ 15,000-30,000 คน/ชั่ว                                           

โมง ส่วนอัตราค่าโดยสาร กำาหนด                                                 

ให้ค่าโดยสารในปีเปิดให้บริการ 

ปี 2572 มีอัตราค่าแรกเข้า 14.4 

บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 

คือ 2.6 บาท/กม. โดยมีเพดาน

ค่าโดยสารสูงสุด 45.6 บาท  

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์                                                 

ปริมาณผู้ โดยสารจะมีประชา 

ชนเข้ามาใช้บริการในปี 2572 ที่

เปิดใช้บริการประมาณ 82,695 

คน-เที่ยว/วัน และปี 2576 จะ

เพิ่มสูงขึ้นราว 138,744 คน-

เที่ยว/วัน และในปี 2578 กรณี

บริษัท ท่าอากาศยาน จำากัด 

(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดให้

บริการท่าอากาศยาน ในส่วน

ของสุวรรณภูมิด้านทิศใต้ จะ

มีประชาชนเข้ามาใช้บริการ

เพิ่มขึ้นถึง 165,363 คน-เที่ยว/

วัน หลังจากนั้นจะนำาเสนอกระ 

ทรวงมหาดไทยพิจารณาและ

ให้ความเห็นชอบและนำาเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ

อนุมัติโครงการต่อไป. 

‘สมอ.’เดินหน้าสร้างมาตรฐาน

สินค้าราชทัณฑ์-ศูนย์ดูแลคนแก่
สุโขทัย • สมอ.จ่อหารือราช 

ทณัฑ์-พน. ดึงสินค้าจากคุกและ                

ศูนย์ดูแลคนแก่เข้ามาขอมาตร 

ฐาน ครอบคลุมทั้ง มผช.และ 

มอก.เอส. สร้างความน่าเชื่อถือ

ต่อผู้บริโภค

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิ                                                       

การสำานักงานมาตรฐานผลิต 

ภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิด

เผยว่า เร็วๆ นี้ สมอ.จะเข้าไป

หารือร่วมกับกรมราชทัณฑ์และ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (พน.) 

เพื่อเสนอให้นำาสินค้าและบริการ                              

ของผู้ต้องขัง รวมถึงผู้สูงอายุ

จากสถานดูแลผู้สูงอายุที่ผ่าน

การฝึกอบรมอาชีพภายในสถาน 

ท่ีน้ันๆ และผลิตออกมาเป็นผลิต                               

ภัณฑ์ เข้ามาขอให้รับรองตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส 

(มอก.เอส) ที่เป็นเครื่องหมาย

รับรองสินค้าหรือบริการที่ผลิต                             

จำ า ห น่ า ย ห รื อ บ ริ ก า ร โ ด ย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อที่จะสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริ โภค 

รวมทั้งยังมองถึงความสามารถ

ในการขยายตลาดได้

“มองว่าในพื้นที่ดูแลภาย                                      

ใต้ ก รมราชทัณฑ์และตาม

สถานดูแลผู้สูงอายุนั้น จะมี

การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ

อยู่จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์

และบริการที่ดีอยู่แล้ว แต่หาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย

จะทำาให้เกิดแบบแผนในการ

พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ดีกว่าเดิม และสามารถสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้                                       

แน่นอน รวมไปถึงการนำาสินค้า 

และบริการจากทั้งสองหน่วย

งานเข้ามาขอร่วมจดทะเบียน

จะส่งผลให้เป้าหมายของ สมอ.

ที่จะเพิ่มปริมาณการรับรอง 

มผช.และ มอก.เอส.ในปีนี้เป็น

ไปตามเป้า” นายบรรจงกล่าว

ทั้งนี้ สมอ.ตั้งเป้าว่าในปี 

2565 จะทำาการรับรอง มผช.

เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 3,000 ราย

ทั่วประเทศ และด้าน มอก.

เอส.จะเพิ่มเป็น 200 ราย จาก

เดิมตั้งเป้าไว้เพียง 20 รายเท่า                                              

นั้น เนื่องจากมองเห็นว่าผู้ประ 

กอบการเอสเอ็มอีในปัจจุบัน

มีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งในปี                                          

น้ีจะใช้เครือข่ายในการขับเคลื่อน                                      

รวมถึงสั่ งการไปยังอุตสาห 

กรรมจังหวัดให้เข้าไปดูแลและ

ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะส่ง

ชื่อมายัง สมอ.โดยตรง เพื่อลด

ความแออัดของงานจากหน่วย

งานกลางให้สามารถออกใบ

อนุญาตได้รวดเร็วขึ้น โดยใน

ช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ 

กว่า 178 รายที่ทำาการยื่นขอ 

จับมือ • บริษัท KASIKORN X 

จำากัด (KX) จับมือกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา เปิดตัว Badge           

“© Informed to DIP” บน Coral 

แพลตฟอร์ม NFT Marketplace 

เพื่อให้ศิลปิน TDAF และศิลปิน

อื่นๆ ที่สนใจขายผลงาน NFT                                                        

บน Coral เห็นความสำาคัญของ

การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 

รวมถึงสร้าง Awareness ให้

แก่นักสะสมงานศิลปะและประ         

ชาชนทั่วไป โดยศิลปินสามารถ

นำาผลงานศิลปะของตนไปแจ้ง

ข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

พร้อมหนุนอัตลักษณ์ศิลปินไทย

ผ่านงานศิลปะด้วยบริการลิขสิทธิ์

แบบครบวงจร ในงาน “Thailand 

Digital Arts Festival 2022 : 

TDAF 2022” ระหว่างวันที่ 8-  

10 เมษายน 2565 ณ ไอคอน

สยาม.  

ร่วมทุน • นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี, นาย

นำาพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำากัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี

เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางเมียส โมนีรา ผู้ก่อตั้ง Ly Heng Chhay Group และนาย

ลี เซง ฮัว กรรมการบริษัท LHCG Construction Store จำากัด (LHCG) ร่วมลงนามในสัญญาจัดตั้ง

บริษัทร่วมทุนดำาเนินธุรกิจการค้าส่งและการค้าปลีก จัดจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์และสินค้า

ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดที่มีความ

ต้องการกระเบื้องเซรามิกและมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง.

มอก.เอส.แล้ว

นายบรรจ งกล่ า วถึ ง

ความคืบหน้าของมาตรการ

ร้าน มอก.และ ตลาดน่าซื้อ

ว่า ปัจจุบันได้ดำาเนินการไปใน

หลายๆ พื้นที่ และได้รับเสียง

ตอบรับที่ดี ซึ่งคาดว่าภายใน

ปีนี้ ร้ านสะดวกซื้ อ ในเครือ

เซเว่น-อีเลฟเว่น รวมทั้งสิ้น 

13,000 สาขาทั่วประเทศ จะ

ยื่นขอเข้าโครงการร้าน มอก.

เพิ่มเติมด้วย.

ไทยโพสต์ • นายนภินทร ศรี

สรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประ 

จำากระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา เปิดเผยว่า ตลาดอินเดีย

เ ป็ น ตล าดศั ก ยภ าพขนาด

ใหญ่      ของภูมิภาคเอเชีย

ใต้ ทั้งจำานวนขนาดของตลาด

และผู้ที่มีศักยภาพในการใช้

จ่าย หลายประเทศที่ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวก็

ต้องการพึ่งพิงส่วนแบ่งทางการ

ตลาดจากอินเดียเป็นเป้าหมาย

หลักเช่นกัน

จากปัจจัยดังกล่าวทำาให้

เกิดความร่วมมือระหว่างการ

ท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.), บมจ.การบินไทย หรือ 

THAI และไทยสมายล์แอร์เวย์ 

เพื่อทำาตลาดเชิงรุกหลังบรรลุ

ข้อตกลงเรื่องการทำา Air Travel 

Bubble Arrangement ระหว่าง

สองประเทศ จึงมั่นใจว่าจะเป็น

ปัจจัยขับเคลื่อนความสำาเร็จ

ในการผลักดันการฟื้นคืนของ

ตลาดอินเดียให้กลับมาเติบโต

เพิ่มขึ้น

สำ าหรั บตลาดนั กท่ อง                                                  

เที่ยวอินเดียจากสถิติปี 2562                                             

พบว่าเดินทางเข้าไทย 1,995,516 

คน ขยายตัว 24.85% สร้าง

รายได้กว่า 86,372.01 ล้าน

บาท ขยายตัว 27.45% ซึ่ง

แสดงให้ เห็นว่ าอินเดีย เป็น

ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต

สูง และคาดว่าภายหลังความ

ร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างสาย

การบินไทย ไทยสมายล์ และ 

ททท.จะทำาให้ตลาดอินเดียกลับ

มาฟื้นตัวหลังชะลอตัวจากผล 

กระทบของโควิด-19

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง                                               

รักษาการแทนประธานเจ้า                                     

หน้าที่บริหาร บริษัท การบิน 

ไทย จำากัด (มหาชน) กล่าว

ว่า ปัจจุบันหลายประเทศเริ่ม

ผ่อนคลายมาตรการการเดิน

ทางระหว่างประเทศ ผู้โดยสาร

มีความต้องการการเดินทาง

มากย่ิงข้ึน เพื่อส่งเสริมการเดิน

ทางท่องเท่ียวไทย และเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้

ขับเคลื่อนไปได้ การบินไทย ไทย

สมายล์ และ ททท.จึงร่วมกันลง

นามหนังสือแสดงเจตจำานง 

เพื่อวางกลยุทธ์และดำาเนิน

กิจกรรมการตลาดในการส่ง

เสริมประสบการณ์การท่องเท่ียว 

ของตลาดอินเดียร่วมกัน.



กล้เข้ามาแล้วสำาหรับวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย 

ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 

และตรงกับช่วงเวลาพักผ่อนกับครอบครัว ประชาชนส่วน

ใหญ่จึงมีแพลนใช้ช่วงเวลานี้เดินทางกลับภูมิลำาเนาเพื่อ

พบปะญาติพี่น้อง ร่วมทำาบุญ และพักผ่อน ซึ่งจะทำาให้มี

ประชาชนหลั่งไหลเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งหน้าไป

ยังภูมิภาคอื่นๆ เป็นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้

ประชาชน ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มีการประชุมหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเดินทางในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ โดยคาดการณ์จะมีประชาชนที่เดินทาง

เพื่อกลับภูมิลำาเนาเป็นจำานวนมาก โดยได้มอบหมายให้สำานักงาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำาแผนการอำานวย

ความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ของกระทรวง ระหว่างวันที่ 11-17 

เม.ย.2565 รวม 7 วัน ดำาเนินการดังนี้ 

1.บริการระบบขนส่งสาธารณะให้เข้าถึงง่าย เพียงพอ ไม่

ล่าช้า ไม่มีผู้ โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้ โดยสาร และทันกับ

เหตุการณ์ 2.ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในคุณภาพการให้บริการ

ขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและ

จริงจัง 3.กำากับและควบคุม ลดจำานวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความ

สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินประชาชนจากการเดินทางช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 4.บริหารจัดการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้มี

ความคล่องตัวและไม่ติดขัด และ 5.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องในการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ

เดินทาง

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องจัดเตรียมแผน

งานครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ 1.มิติอำานวยความสะดวกในการเดินทาง 

เตรียมบริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ราง น้ำา และอากาศ ให้เพียง

พอได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและ

ปลอดภัยมากที่สุด ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง

ล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้น

ทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ 

2.มิติความปลอดภัยในการเดินทาง ตรวจสอบและปรับปรุง

นช่วงก่อนโควิด-19 ความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจาก

โซลาร์รูฟท็อปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางแนวโน้ม

ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของภาคธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าไฟเฉลี่ยของ

ภาคธุรกิจในช่วงก่อนโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และต้นทุนการผลิตไฟของประเทศที่สูง

ขึ้น สวนทางกับต้นทุนการผลิตไฟโดยโซลาร์รูฟท็อปที่มีแนวโน้มลด

ลงตามการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยนับตั้งแต่ปี 2562 ส่วนต่าง                    

ซึ่งเป็นค่าไฟที่ประหยัดได้ โดยเฉลี่ยในภาคธุรกิจที่ลงทุนใช้งาน                                                                                

โซลาร์รูฟท็อปอยู่ในระดับที่มากกว่า 1.36 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 

ส่งผลให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการภาค

ธุรกิจโดยเฉพาะรายกลางและใหญ่เริ่มหันมาสนใจลงทุนในโซลาร์

รูฟท็อปเพื่อใช้งานเองภายในธุรกิจมากขึ้น แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะไม่มี

มาตรการใหม่จากทางภาครัฐในการรับซื้อไฟจากโซลาร์รูฟท็อปภาค

ธุรกิจ 

อย่างไรก็ดี แนวโน้มการลงทุนโซลาร์รูฟท็อปก็สะดุดตัวลงบ้าง

ในปีที่ผ่านมาจากผลกระทบโควิด-19 ต่อภาวะธุรกิจ และอัตราค่าไฟ

ของภาครัฐที่ลดลง ขณะที่ราคาแผงโซลาร์กลับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่

กลางปี 2564 จากมาตรการคว่ำาบาตรของสหรัฐ ต่อการนำาเข้าหรือใช้

โพลีซิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบสำาคัญในแผงโซลาร์ที่มาจากมณฑลซินเจียง

ของจีน ยิ่งไปกว่านั้น ต้นทุนแผงโซลาร์ก็ยังได้รับแรงกดดันจากราคา

ทองแดงและอะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ภายใต้ภาวะดังกล่าว ส่งผล

ให้ต้นทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกลับมามีทิศทางขาขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วอีก

ครั้ง ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ต้นทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ในปี 2565 น่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 22.9 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ หรือ

ประมาณ 7% จากปีก่อน   

แม้ต้นทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในปี 2565 ยังมีทิศทางขาขึ้น แต่

แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟในปีนี้น่าจะมีส่วนยกระดับ

ความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจหันมาติดตั้ง

โซลาร์รูฟท็อปมากขึ้น การทยอยเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟของภาครัฐ

ตั้งแต่ช่วงต้นปีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ

ช่วงก่อนหน้า น่าจะมีส่วนหนุนให้ค่าไฟเฉลี่ยของภาคธุรกิจในปี 2565 

เพิ่มขึ้นแตะ 4 บาทต่อหน่วย หรือเร่งตัวสูงขึ้น 10.5% จากปีก่อน 

ทำาให้ระดับความน่าสนใจในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มสูงขึ้นจากค่า

ไฟที่จะประหยัดได้มากขึ้น แม้ว่าต้นทุนการติดตั้งจะยังคงมีทิศทางขา

ขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น  

ขณะที่การลงทุนโซลาร์รูฟท็อปภาคธุรกิจในปีนี้น่าจะยังคงเป็น

ไปเพื่อใช้งานภายในธุรกิจเป็นหลัก แม้ว่าหน่วยงานรัฐกำาลังพิจารณา

เปิดรับซื้อไฟส่วนเกินจากผู้ประกอบการธุรกิจที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 

แต่ก็เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการลดผลกระทบของต้นทุนเชื้อ

เพลิงในการผลิตไฟฟ้าของภาครัฐที่ยืนตัวในระดับสูง จึงทำาให้เงื่อนไข

รับซื้อซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเป็นไปในลักษณะจำากัดทั้งราคา ขนาด 

และระยะเวลาในการรับซื้อ   

จากตัวเลขการยื่นขอติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคธุรกิจ                                                                       

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ที่ขยายตัวกว่า 82.6%                               

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขึ้นสู่ระดับ 31.8 เมกะวัตต์                                                                            

ประกอบกับยอด Backlog บางส่วนที่อยู่ระหว่างรอการติดตั้ง ทำาให้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในปี 2565 ตลาดโซลาร์รูฟท็อป

ภาคธุรกิจน่าจะขยายตัวสู่ระดับ 125.9 เมกะวัตต์ หรือเติบโต 
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ใ

ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท โทร. 02-4706116

ด้วยที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย ครั้งที่ 110 ซึ่งประชุม 

เมือ่วนัที ่7 เมษ�ยน 2565 ไดม้มีตอินมุตัจิ�่ยเงนิปนัผลจ�กผลก�รดำ�เนนิง�นป ี2564 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นส�มัญในอัตร�หุ้นละ 3.25 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 23.91 ของกำ�ไรสุทธิ

ประจำ�ป ี2564 หกัผลตอบแทนของตร�ส�รอืน่ทีม่ลีกัษณะคล�้ยทนุหลงัหกัภ�ษเีงนิได ้

และเนือ่งจ�กธน�ค�รไดจ้�่ยเงนิปนัผลระหว�่งก�ลไปแลว้เมือ่วนัที ่ 23  กนัย�ยน  2564 

ในอตัร�หุน้ละ 0.50 บ�ท จงึจะจ�่ยเงนิปนัผลงวดสดุท้�ยอกีในอตัร�หุน้ละ 2.75 บ�ท 

โดยกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษ�ยน 2565 และ

กำ�หนดจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภ�คม 2565 ทั้งนี้ เงินปันผล 

จ่�ยจ�กกำ�ไรสะสมที่เสียภ�ษีเงินได้นิติบุคคลในอัตร�ร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้น 

ที่ เป็นบุคคลธรรมด�ส�ม�รถขอเครดิตภ�ษีเงินปันผลคืนได้ในอัตร� 23/77 

ของเงินปันผลที่ได้รับ

จึงประก�ศม�เพื่อทร�บโดยทั่วกัน

บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย 

7 เมษ�ยน 2565

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400    ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

70,884.83

8/4/65

1,686.00
+3.59

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,144.00 7,180.57 -1,036.57
 6,220.72 6,776.19 -555.47
 32,265.97 32,473.55 -207.58
 26,254.15 24,454.53 1,799.62

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.13 33.85
ยูโร 35.81 36.84
ปอนดสเตอรลิง 42.99 44.37
เยน (100 เยน) 26.4 27.41
หยวนจีน 4.54 4.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,600 30,700
ทองรูปพรรณ 30,047 31,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ค่าไฟขาขึ้นหนุนตลาด‘โซลาร์รูฟท็อป’บูม

54.2% จากปีก่อน ในขณะที่ค่าไฟที่น่าจะประหยัดได้ โดยเฉลี่ยของ

ภาคธุรกิจหากลงทุนใช้งานโซลาร์รูฟท็อปในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 

2564 เนื่องจากค่าไฟเฉลี่ยของภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ซึ่งค่าไฟ

ที่ประหยัดได้ดังกล่าวเป็นการประเมินเบื้องต้นจากภาพรวมของภาค

ธุรกิจ ในขณะที่ค่าไฟที่จะประหยัดได้จริงของแต่ละผู้ประกอบการ

จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก

แผงโซลาร์ ปริมาณการใช้ไฟ เงินลงทุนในการติดตั้ง งบการเงินของ

กิจการ เป็นต้น 

แรงหนุนการเติบโตของตลาดโซลาร์รูฟท็อปภาคธุรกิจในปี 

2565 คาดว่าจะมาจากกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนต้นทุนการดำาเนินธุรกิจ

จากค่าไฟที่สูง ทั้งธุรกิจในภาคการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิต

ซีเมนต์และเหล็ก และธุรกิจในภาคบริการ เช่น โกดังสินค้า โรงแรม 

ค้าปลีกอย่างห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ที่เน้นให้ความสำาคัญกับการ

ประหยัดต้นทุนและความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะกลางถึงยาว 

โดยที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจเฉพาะหน้าจำากัด 

รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการลงทุนเนื่องจากได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีจากบีโอไอภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ทั้งภาคการผลิตและบริการ  

นอกจากนี้ ตลาดโซลาร์รูฟท็อปในปีนี้ยังได้รับแรงหนุนฝั่ง

อุปทานจากการรุกทำาตลาดเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจผลิต

และบริหารจัดการพลังงาน ทั้งจากผู้เล่นเดิมที่อยู่ในธุรกิจพลังงาน

ทางเลือก และกลุ่มผู้เล่นใหม่ที่มาจากธุรกิจพลังงานฟอสซิล โดยผู้

ประกอบการโซลาร์รูฟท็อปต่างแข่งขันการนำาเสนอโมเดลการลงทุน

ที่จูงใจผู้ประกอบการภาคธุรกิจในลักษณะที่พยายามลดภาระจากการ

ลงทุนและบำารุงรักษาโซลาร์รูฟท็อปขององค์กรธุรกิจ เช่น โมเดลการ

ผ่อนชำาระค่าติดตั้ง โดยทยอยหักจากค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริง

ในแต่ละเดือนหากใช้ โซลาร์รูฟท็อปแทนโครงข่ายไฟฟ้าของภาครัฐ 

หรือแม้แต่โมเดลในลักษณะที่องค์กรธุรกิจไม่ต้องออกเงินลงทุนติดตั้ง

และดูแลรักษาระบบเอง แต่ต้องทำาสัญญาซื้อไฟในระยะยาวโดยได้รับ

ส่วนลด 10-30% จากอัตราค่าไฟของภาครัฐ (ขึ้นกับขนาดการติดตั้ง

และเงื่อนไขอื่นในสัญญา) เป็นต้น 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การลงทุนโซลาร์รูฟท็อปน่าจะทวี

ความสำาคัญมากยิ่งขึ้นในระยะข้างหน้า จากแรงหนุนที่สำาคัญคือ 

กระแสการดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) รวม

ถึงแรงผลักดันจากนโยบายภาครัฐในหลายประเทศรวมถึงไทยท่ีต้ังเป้า 

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และน่าจะมีการทยอย

ออกมาตรการผลักดันที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้นในระยะข้างหน้า เช่น 

มาตรการเก็บภาษีคาร์บอน ซึ่งเริ่มมีการประกาศมาตรการบ้างแล้วใน

ยุโรป  

ในขณะที่ภาครัฐไทยกำาลังอยู่ในระหว่างการศึกษา             

ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทยต้องพิจารณาปรับตัวโดยหัน

มาลงทุนใช้พลังงานสะอาดซึ่งรวมถึงโซลาร์รูฟท็อปเพื่อตอบสนอง

กระแส ESG ดังกล่าวมากขึ้น อย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้วก่อนจะตัดสิน

ใจลงทุน ผู้ประกอบการแต่ละรายยังคงต้องชั่งน้ำาหนักความคุ้มค่า

ในประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ เพราะสถานการณ์แวดล้อมและ

กฎระเบียบทางการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งไปข้างหน้าอัตราดอกเบี้ยก็จะมีแนวโน้มปรับมาเป็นทิศทางขา                                                                  

ขึ้นด้วย. 

คมนาคมพร้อมรับสงกรานต์

‘ศักดิ์สยาม’ปักธงส่งคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัย

ใ

แก้ไขจุดเสี่ยง (Black spot) ที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำาซ้อน เช่น บริเวณจุด

กลับรถ จุดตัดถนนกับรถไฟ และทางลักผ่าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์

สร้างความตระหนักรู้ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ “ไม่ขับเร็ว-

คาดเข็มขัดนิรภัย-สวมหมวกนิรภัย-ดื่มไม่ขับ-รักษาวินัยจราจร” ร่วม

กันขับเคลื่อนกำากับดูแลดำาเนินการตามแผนอำานวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยในการเดินทางประชาชนตลอดช่วงสงกรานต์ กำากับ

ดูแลความพร้อมพนักงานขับขี่ 

ขณะที่พนักงานประจำารถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร 

และรถไฟให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและไม่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และไม่ใช้สารเสพติด รวมถึงตรวจสภาพความพร้อม และ

มีอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร รถไฟ 

และเครื่องบิน และภายในสถานีขนส่งผู้ โดยสาร สถานีรถไฟ ท่าเรือ

และท่าอากาศยาน เปิดใช้งานระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ

และ 3.มิติด้านการควบคุมโควิด-19 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องดำาเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด ตรวจสอบกำากับ

ดูแลการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทตามแนวทางที่

กำาหนด จัดบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ และเหมาะสม จำากัด

จำานวนผู้ โดยสารที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทตามที่

กำาหนด รวมทั้งจัดให้เว้นระยะห่างและการปฏิบัติตามมาตรการ

ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ท้ังน้ี เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้ประชาชน กระทรวง 

คมนาคมได้ร่วมกันให้บริการฟรีแก่ประชาชนช่วงสงกรานต์ ได้แก่ 

1.ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางพิเศษ 5 เส้นทาง ได้แก่ 

ทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก เป็นเวลา 7 วัน ระหว่าง

วันที่ 12-18 เม.ย.2565 และทางพิเศษศรีรัช อุดรรัถยา และเฉลิม

มหานคร เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.2565 และ

มอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-

พัทยา) และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ 

ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-

บางแค ช่วงพระประแดง-ต่าง

ระดับบางขุนเทียน) เป็นเวลา 7 วัน 

ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย.2565

2.เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์

หมายเลข 6 หรือ M6 ช่วงปากช่อง-

สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. 

ชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

วันที่ 11-18 เม.ย.2565 แบ่งเป็น

ขาออก 11-14 เม.ย.2565 รวม 4 

วัน และขาเข้า 15-18 เม.ย.2565 

รวม 4 วัน และ 3.บริการที่จอดรถฟรี 

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณ

ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C วัน

ที่ 11-17 เม.ย.2565

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า 

กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมในการอำานวยความสะดวกและ

ปลอดภัย โดยให้สำานักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ 

ดำาเนินการตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

ให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย พร้อม

บำารุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีและมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

เมื่อผู้ใช้ทางเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย

นอกจากนี้กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 423 

แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทย โดยแขวงทางหลวงกองทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 147 แห่ง จุด

ให้บริการตำารวจทางหลวง 201 แห่ง และจุดให้บริการสถานีตรวจ

สอบน้ำาหนักและพักรถบรรทุก 75 แห่ง ซึ่งภายในจุดบริการทั่วไทย

จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง 

อาทิ การให้ข้อมูลเส้น

ทาง แนะนำาเส้นทาง

เลือก บริการน้ำาดื่ม รวม

ทั้งแอลกอฮอล์เจลล้าง

มือ หน้ากากอนามัย 

เพื่อป้องกันและควบคุม

เชื้อไวรัสโควิด-19 

พร้อมทั้งได้จัดเตรียม

ห้องน้ำาสะอาดบริการ

ประชาชน 581 แห่ง ใน

พื้นที่หมวดทางหลวงทั่ว

ประเทศ

“ขอความร่วม

มือผู้ ใช้ทาง “ชีวิตวิถี

ใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกาย

ให้พร้อม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่ม

เติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่

สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 

ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำารวจทางหลวง                    

1193”

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
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8 ท่องเที่ยว

ตลาดน้ำาชุมชน ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมฟื้นเศรษฐกิจชุมชน 

ภาคเหนือ เชียงใหม่ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ณ บ้าน

โบราณเชียงใหม่ ริมแม่น้ำาปิง วันที่ 13-15 เม.ย. ไหว้พระพุทธรูป

และประพรมน้ำามนต์ หรือ “น้ำามงคล” จากวัดทั้ง 9 ตามหลักทักษา

เมือง สรงน้ำาพระและครูบาศรีวิชัย ไม้ค้ำา เบี้ยเสี่ยทาย ตุงพระธาตุ

ประจำาปีนักษัตรเกิด 12 ราศี แท่นพิธีไหว้ท้าวทวารบาลทั้ง 4 รวม

ถึงพระอินทร์และพระแม่ธรณี รับพรล้านนารับปีใหม่ ภายในงาน

สล่าเมืองจัดเวิร์กช็อปงาน Craft ล้านนากับแหล่งเรียนรู้อารยธรรม

เครื่องปั้นดินเผาบ้านต้นน้ำา สล่าแดง เรียนรู้การปั้นดินเป็นรูปสัตว์

ต่างๆ เครื่องประดับล้านนา ลูกปัดดิน ถ้วยกาแฟ   

ลำ�พูน จัดงานที่อินทยงยศ และวัดมหาวัน มีขบวนแห่สรงน้ำา

พระอย่างสร้างสรรค์ โดยเยาวชนเจ้าบ้าน 3 ขบวน ขบวนแห่การ

แสดงกลองสะบัดชัยผ่านถนนอินทยงยศและซุ้มสรงน้ำา ตลาดนัด

ชุมชน และการแสดงดนตรีบริเวณถนนรถแก้ว วันที่ 13 เม.ย.

รื่นเริงสงกรานต์ภาคใต้ ภูเก็ต จัดงาน “Phuket Water 

Festival 2022 Discover Phuket แลงานอาร์ต ช้อปของกิน 

ถ่ายรูปบ๊ายใจ…สไตล์บาบ๋า ณ สี่แยกชาร์เตอร์ เมืองเก่า

ภูเก็ต สรงน้ำาพระพุทธสิหิงค์จำาลอง ถ่ายรูปสุดแนวกับศิลปะสื่อ

ผสม Projection Mapping ชั้น 2 ในหอนาฬิกา ประกวดภาพถ่าย 

ทาง IG หัวข้อ Phuket Water Festival 2022 ช็อปงานฝีมือนักศึกษา 

และงานศิลปะของนักเรียน รร.บ้านไม้ขาว วันที่ 11-12 เม.ย. เช้า

วันที่ 13 เม.ย. ต้อนรับปีใหม่ไทย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ

ตักบาตรข้าวสุก ณ วัดไม้ขาว 

 ภาคอีสาน ขอนแก่น จัดงานที่วัดไชยศรี ณ ตำาบลสาวะถี 

สืบสานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมรักษาอัตลักษณ์ท้อง

ถิ่น ต่อยอดคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน ทำาบุญตักบาตร

หน้าสิมอีสาน อิ่มบุญสาวะถีวิถีสุข มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บายศรี

พระพุทธรูปและพระสงฆ์ ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีเสียเคราะห์ประจำา

ปี ร่วมสรงน้ำาพระพุทธรูป สักการะปูชนียสถานภายในวัด แล้วมา

เพลิดเพลินกับการแสดงหมอลำาพื้นบ้าน วันที่ 13-15 เม.ย.

 อุดรธ�นี จัดงานที่วัดสระแก้ว วัดสันติวนาราม และลาน

วัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชนไท

พวน ร่วมกิจกรรมมงคล ตักบาตรวิถีไทพวนที่เป็นเสน่ห์วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส สรงน้ำาพระพุทธรูปสำาคัญของ

ชุมชน และชมขบวนวัฒนธรรมไทพวนบ้านเชียง อัญเชิญพระพุทธรูป

สำาคัญลงสรงน้ำารับปีใหม่ไทยระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย.

สงกรานต์ปีนี้เที่ยวเทศกาลวิถีน้ำา...วิถีไทย สวมใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาทุกครั้งขณะที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเว้นระยะ

ห่างระหว่างบุคคล ลดความเสี่ยง จะได้ร่วมสัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่ง

วัฒนธรรมอย่างปลอดภัย รอดจากโควิด.

‘ข้�วแช่’ ฉลองสงกร�นต์ที่ ‘อนันตร� ล�ว�ณ�’

ต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยและเทศกาลอีส

เตอร์ที่จะถึง พร้อมสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนกับที่พักสุด

หรูเลียบชายหาดเฉวงที่สวยงามและอาหารรสเลิศ โดยเชฟ

มิชลินสตาร์รับเชิญจากห้องอาหารซาเวลเบิร์ก (Savelberg) 

ที่ อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย 

รีสอร์ท รู้จักประเพณีไทยผ่าน

เมนู “ข้าวแช่” ตำารับไทยโบราณ 

ห้องอาหาร Ocean Kiss แล้วยัง

มี “Starry Night” Songkran BBQ 

พบกับบาร์บีคิวอาหารทะเลริม

ชายหาด และดื่มด่ำากับบรรยากาศ

ยามเย็น การแสดงระบำาไฟ ดนตรี

สด และเครื่องดื่มไม่จำากัด วันที่ 

13-16 เม.ย.65 ส่วน “Bottomless 

Easter Brunch by the Sea” ฉลอง

อีสเตอร์ที่ห้องอาหาร Ocean Kiss คุณหนูๆ จะได้สนุกกับการ

แสดงละครสัตว์และล่าไข่อีสเตอร์ ดื่มด่ำามื้อสายแบบดั้งเดิมสไตล์

เมดิเตอร์เรเนียน และบุฟเฟต์อาหารเลิศรส พร้อมเมนูแนะนำา 

“Crab Shack” พร้อมของหวาน วันที่ 17 เม.ย.

เส้นท�งเที่ยวย้อนตำ�น�นอโรคย�ศ�ล

AROKAYA Wellness Sala เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ 

ททท. สำานักงานบุรีรัมย์ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพย้อนตำานาน 

อโรคยาศาล เส้นทางท่องเที่ยว

เชื่อมโยงไปอุทยานประวัติศาสตร์

พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ 

ปราสาทหินขนาดใหญ่ที่งามที่สุด

ในไทย ก่อสร้างในสมัยพระเจ้า

ชัยวรมันที่ 7 จากนั้นไปปราสาท

เมืองต่ำา ศึกษาร่อง

รอยของอโรคยา

ศาล โรงพยาบาล

สมัยโบราณ มีการใช้

สมุนไพรไทยปรุงยา

และบรรเทาอาการเจ็บป่วย พร้อมเรียนรู้กรรมวิธีผลิต

ผ้าหมักโคลนบารายพันปี การสานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก

ต้นกก เป็นกิจกรรมผ่อนคลายกายและใจด้วยวิถีชีวิต

ธรรมชาติ แล้วมาพักผ่อนที่ AROKAYA Wellness Sala 

ศูนย์สุขภาพองค์รวม แลนด์มาร์กใหม่ชูจุดขายป้องกัน

ก่อนรักษาด้วยศาสตร์ธรรมชาติและสมุนไพร ที่นำานวัตกรรมเข้าไป

สร้างมาตรฐานและความปลอดภัย ใช้รักษาทั้งแผนไทย แผนจีน 

แผนปัจจุบัน รวมถึงคลินิกกัญชา

งกร�นต์ปีนี้จะมีคว�มคึกคักม�กกว่�ปีที่ผ่�นม� นักท่อง

เที่ยวเตรียมตัวเดินทางเฉลิมฉลองสงกรานต์ทั้งในกรุงเทพฯ 

และจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีหลายพื้นที่จัดเทศกาลสงกรานต์เพื่อ

สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและกระตุ้นการท่องเที่ยว งาน “Water 

Festival 2022 เทศก�ลวิถีน้ำ�...วิถี ไทย” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับ

ความนิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นงานที่ถูกกล่าวถึง

มาก ว่าบอกเล่าความเป็นไทยที่ผูกพันกับสายน้ำาไปทั่วโลก 

ปีนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ 

กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่าย

พันธมิตร ประกาศความพร้อมจัดเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ 

“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำา...วิถีไทย” ขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภาย

ใต้แนวคิด “ส�ยน้ำ� ย�ม ฟ้�ใส” ชวนนักท่องเที่ยวฉลองสงกรานต์

ปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข สดใส และร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณี

อันเป็นสิริมงคล ซึ่งจัดขึ้น 4 ภาคใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ 

เชียงใหม่ ลำาพูน อุดรธานี ขอนแก่น และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11-15 

เม.ย.นี้   

งานผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วย

งานภายนอก พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ท่อง

เที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด โดยมี พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย สุรพล เศวตเศรนี ประธานการ

จัดงาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำา...วิถีไทย และประวิช 

ส

พญ�น�คและพญ�ยักษ์ส�ยมู ‘นคร�ธ�นี’

ตลอดเมษา.นี้ ททท. สำานักงานอุดรธานี แนะนำาเส้น

ทางสายมู อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ “ไหว้พญานาค พญา

ยักษ์” แล้วจะหลงรักนคราธานี สงกรานต์ชวนหมู่ยามบ้าน 

มาสักการะสถานที่สำาคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มจากอุดรธานี 

ศาลหลักเมืองอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส วัดโพธิสมภรณ์ วัดสระ

มณี วัดภูตะเภาทอง 

วัดป่าภูก้อน วัดศรีดา

ราม วัดนิมิตโพธิญาณ 

คำาชะโนด วัดหายโศก 

เช็กอินแลนด์มาร์ก         

พญานาคคู่ สักการะ

พระธาตุหล้าหนอง 

หนองคายแนะนำา วัด

โพธิ์ชัย วัดไทย วัดถ้ำา

เพียงดิน วัดราชโพน

เงิน วัดศรีชมพูองค์ตื้อ วัดพระธาตุบังพวน จ.บึงกาฬ ไหว้พระ

วัดป่าเมืองเหือง ขึ้นถ้ำานาคา กราบศาลปู่อือลือ ห้วยหินแหบ 

และวัดอาฮงศิลาวาส. 

 

เที่ยวสงกรานต์ ก้าวข้ามปีใหม่ไทยใน 4 ภาค

สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ลานด้านหน้าศาลาพงศาชำานาญกิจ วัด

พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เมื่อวันก่อน  

เริ่มที่ภาคกลาง เที่ยวสนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทยที่

กรุงเทพฯ ใน 9 ท่าน้ำาที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัด

โพธิ์ มาสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร พระนอน สรงน้ำาหลวงพ่อองค์

ดำา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์ ขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข มีความ

สำาเร็จ มีโชคลาภ, วัดอรุณฯ กิจกรรมมากมาย รอดอุโมงค์สายน้ำายาม

ฟ้าใส สรงน้ำาพระพุทธรูป กราบพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก 

ให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน, วัดระฆัง สักการะพระประธานยิ้มรับฟ้า 

กราบรูปหล่อหลวงพ่อโต พรหมรังสี ร่วมสรงน้ำาพระ 3 สมเด็จ เสริม

สิริมงคลให้ชื่อเสียงโด่งดัง, วัดกัลย�ฯ ยิ้มสุขใจได้ไหว้หลวงพ่อซำาปอ

กง ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ แล้วมาเวิร์กช็อปหัวสิงโต ชมการเชิดสิงโต

จากชุมชนวัดกัลยาณ์, วัดประยูรฯ เสริมบุญปีใหม่ไทย สักการะและ

ลอดพระบรมธาตุมหาเจดีย์เสริมสิริมงคล เวิร์กช็อปหมูกระดาษ ชม

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของสถานศึกษาในชุมชน   

ถัดมา ท่�มห�ร�ช เปิดพื้นที่ให้สรงน้ำาพระพุทธรูป แล้วมา

ช็อป ชม ชิม ริมเจ้าพระยา ดื่มด่ำาวิวทิวทัศน์วิถีชีวิตและการสัญจร

ทางน้ำาระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี มีเกมงานวัดที่เด็กๆ จะ

สนุกสนานเพลิดเพลินด้วย, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ มาเรียน

รู้ชุมทางการค้าร่วมสมัยริมเจ้าพระยา ตื่นตากับซุ้มสีสันสงกรานต์

ไทย ร่วมสรงน้ำาพระพุทธรูป 65 องค์ อัญเชิญจากพระอารามหลวง

ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ห้ามพลาด เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 

และรำาวงย้อนยุคกลางกรุง, ล้ง 1919 มาสักการะเจ้าแม่หม่าโจ้ว

ในเทศกาลปีใหม่ไทย พร้อมสัมผัสคุณค่าแห่งศิลปะและวิถีไทย-จีน

โบราณ และ สุขสย�ม ณ ไอคอนสย�ม จัดขบวนแห่พระพุทธรูป 

4 ภาค และการแสดง 4 ภาครอบเมืองสุขสยาม สืบสานวัฒนธรรม

ไทย ทุกท่าน้ำามีเหล่าเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมมาถ่ายทอด

เรื่องราวและของดีชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมีอรรถรส นอกจาก

นี้มีบริการล่องเรือฟรี 9 ท่าน้ำาร่วมสมัย สามารถขึ้นเรือได้จากทุกท่า 

เวลาเดินเรือ 09.00-17.00 น. แล้วยังมีบริการเรือข้ามฟากอีกหนึ่ง

ทางเลือก

ปีนี้พิเศษ จัดกิจกรรม Water Fest Trip 2022 “KAYAK 

The Series” พายเรือคายัก ชื่นชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชมและ

สถาปัตยกรรมสองฝั่งคลองบางกอกน้อย เรียนรู้อาหารการกินพื้นบ้าน

สืบสานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานที่ จ.ขอนแก่น

ขบวนวัฒนธรรมไทพวนบ้านเชียง อัญเชิญพระพุทธรูปให้สรงน้ำา

สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมล้านนาที่ลำาพูน

ก้าวข้ามปีใหม่ที่วัดอรุณฯ 1 ใน 9 ท่าน้ำาประวัติศาสตร์ เที่ยวสงกรานต์งานวัดที่เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยว เปิดงาน “Water 

Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำา...วิถี ไทย”
เวิร์กช็อปหัวสิงโตที่วัดกัลยาฯเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมถ่ายทอดเรื่องราวชุมชน

สรงน้ำาพระพุทธสิหิงค์จำาลองที่เมืองเก่าภูเก็ต
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9กีฬา

‘ลักษิกา’ ตัดเชือก, ‘เพียงธาร’ ควงญี่ปุ่นชิงหญิงคู่

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ ปี 2022 เทนนิสอาชีพหญิง “ไอทีเอฟ วีเมนส์ 

เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือประมาณ 837,500 บาท และเทนนิสอาชีพชาย “ไอที

เอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 502,500 บาท ณ สนามเทนนิส อบจ.

เชียงราย เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2565 ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อน

รองชนะเลิศ ลักษิกา คำาขำา นักเทนนิสไทยวัย 28 ปี อดีตมือ 66 

ของโลก ปัจจุบันเป็นมือ 955 ของโลก พบกับฮิโรโกะ คูวาตะ จาก

ญี่ปุ่น มือ 503 ของโลก ปรากฏว่า ลักษิกายิ่งเล่นยิ่งมั่นใจ ใช้ความ

เฉียบขาดหวดเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-1, 6-2 ใช้เวลาแข่งขัน 1.02 

ชั่วโมง ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับเอริกะ เซมะ จากญี่ปุ่น ที่

ชนะอินดี เดอ วรูม มือวางอันดับ 1 ของรายการจากเนเธอร์แลนด์ 

ด้วยสกอร์ 4-6, 6-1 และ 3-0 Ret. (อินดี เดอ วรูม เจ็บต้นขาซ้าย) 

ด้านการแข่งขันประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ “เอิร์ธ” เพียงธาร 

ผลิพืช นักเทนนิสไทยวัย 29 ปี คู่มือ 113 ของโลก และเคียวกะ โอ

กามูระ จากญี่ปุ่น คู่มือ 352 ของโลก เป็นคู่มือวางอันดับ 1 ของ

รายการ ช่วยกันหวดเอาชนะคู่หวดสาวไทย พัณณิน โควาพิทักษ์

เทศ และพัชรินทร์ ชีพชาญเดช คู่มือ 615 และ 1,049 ของโลก

ตามลำาดับ ได้ 2-0 เซต 6-3 และ 7-5 ส่งให้คู่ของเพียงธารผ่านเข้า

รอบชิงชนะเลิศ พบกับหม่า เย่อซิน (จีน)-ซุน ฟางหยิง (จีน) ที่ชนะ

โมโมโกะ โกโบริ (ญี่ปุ่น)-ฮิโรโกะ คูวาตะ (ญี่ปุ่น) คู่มือวางอันดับ 2 

ของรายการ 6-3, 5-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5

พีพีทีวียิงสดตัดสินแชมป์เรือใบชนหงส์แดง 10 เม.ย. 

กรุงเทพฯ • สัปดาห์นี้บิ๊กแมตช์ที่สื่อและแฟนบอลทั่วทั้งโลกกำาลัง

จับจ้องอยู่ที่สังเวียนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อ 2 ทีมหัวตารางที่กำาลัง

ขับเคี่ยวแชมป์กันอย่างสูสีต้องโคจรมาพบกันในวันอาทิตย์ที่ 10 

เม.ย.นี้ เวลา 22.30 น. “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี แชมป์

เก่า และจ่าฝูงทีมปัจจุบัน จะเปิดรังซิตีออฟแมนเชสเตอร์รอรับ

การมาเยือนของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล รองจ่าฝูงที่กำาลังหายใจรด

ต้นคอพวกเขา เรียกว่านาทีนี้ นี่คือ 2 สโมสรที่จะหาใครต้านทาน

ได้ยาก ด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรง ไล่ถล่มคู่แข่งเป็นว่าเล่นทั้งใน

และนอกลีก โดยเฉพาะฝั่งหงส์แดงที่เดินหน้าคว้าชัยอย่างต่อเนื่อง 

จนสามารถขยับแต้มเข้ามาไล่บี้จ่าฝูงจนเหลือเพียงแค่คะแนนเดียว

เท่านั้น โดยหากดูจากความได้เปรียบอาจจะอยู่ที่ฝั่งเรือใบสีฟ้า ซึ่ง

มีแต้มเหนือกว่าและได้เล่นในบ้าน ซึ่งฤดูกาลนี้เกมในบ้านพวกเขา

ยอดเยี่ยมมาก มีเสมอแค่ 1 และแพ้เพียงแค่ 2 เกมเท่านั้น แต่

จากสถิติอันยอดเยี่ยมนี้ พบว่าลูกทีมของ “เป๊ป กวาร์ดิโอลา” เสีย

ท่าให้กับ 2 ทีมที่เล่นเกมสวนกลับได้ดีอย่าง สเปอร์ส และคริสตัล 

พาเลซ ซึ่งเป็นแนวทางที่ตรงกับเกมรุกอันรวดเร็วของลิเวอร์พูล 

โดยฟอร์มการออกไปเล่นนอกบ้านในฤดูกาลนี้ ลูกทีมของ “เจอร์

เกน คล็อปป์” ก็แพ้ไปเพียงแค่ 2 นัดเท่านั้นเอง แมตช์นี้ผู้ชนะ

จะขึ้นไปยึดจ่าฝูง ซึ่งแม้จะเหลืออีก 8 นัด แต่คงจะเป็นเรื่องยาก

ที่ใครจะฉุดพวกเขาลงได้อีก นี่จึงเหมือนเป็นการเดิมพันและตัดสิน

แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อย่างที่ไม่มีใครโต้แย้ง 

อีฟุตบอลไทยลีก 2022 เปิดรับสมัครถึง 27 เม.ย.นี้

กรุงเทพฯ • ถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ “Your 

Chance is here” ก้าวสำาคัญสู่ตำานานบทใหม่กับโอกาสการเป็น

นักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ พร้อมให้ทุกคนพิสูจน์แล้วบนสนามจริง!! ใน

ทัวร์นาเมนต์เปิดฤกษ์เกมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “eFootball Thailand 

Next Gen 2022 ประเภท PC” การแข่งขันเฟ้นหาดาวดวงใหม่เพื่อ

รับตำาแหน่งตัวแทนตัวจริงในนาม 16 สโมสรไทยลีก ลงแข่งขันใน

รายการ eFootball THAI LEAGUE ฤดูกาล 2022 วัดกันด้วยทักษะ 

ตัดสินด้วยฝีมือจริงด้วยรูปแบบการแข่งขันบน PC กฎ Best of 3 ไม่

จำากัดอายุ ไม่จำากัดเพศ ไม่จำากัดสถานภาพร่างกาย (งดเว้นรับสมัคร 

Pro Player ที่เคยแข่งขันใน E-LEAGUE Thailand) พร้อมพบกับอีก

มิติการคัดเลือกในระบบ “Club’s Draft System” ชัยชนะเท่านั้นที่

จะพิสูจน์ความเป็นตัวจริง!! ในกติกา โดยการแข่งขันประเภทเดี่ยว 

(1vs1) “เฉพาะบนแพลตฟอร์ม PC” แบบออนไลน์ โดยเลือกใช้

ทีมจากสโมสรไทยลีกในเกม “eFootball เวอร์ชัน 1.0.0.” เท่านั้น 

แข่งขันในรูปแบบ BO3 (Best of 3) และการยิงลูกโทษที่จุดโทษ 

รับสมัครจำากัดจำานวนเพียง 256 คนเท่านั้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่

วันที่ 18-27 เมษายน 2565 แข่งขันจริงในระหว่างวันที่ 13-22 

พฤษภาคม 2565 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำานานบทใหม่ในบทบาท

นักกีฬาอีสปอร์ตตัวจริง!! อ่านทุกรายละเอียดการแข่งขัน กฎ กติกา

ทั้งหมด และไม่พลาดทุกข่าวสารสำาคัญพร้อมกันที่ https://www.

facebook.com/ELeagueThailand. 

กรุงเทพฯ • เกมไทยลีกสัปดาห์นี้ สุพรรณบุรี เอฟซี ที่กำาลังหนีตก

ชั้นต้องบุกเยือนเชียงราย ยูไนเต็ด โดย อเดบาโย กาเดโบ หัวหน้าผู้

ฝึกสอน สุพรรณบุรี กำาชับลูกทีมต้องเก็บคะแนนออกมาให้ได้ ขณะที่

เกมหนีตายอีกคู่ พีที ประจวบ เอฟซี บุกชลบุรีนั้น “โค้ชหระ” ของประ

จวบฯ เหลืออีก 4 เกม เรามองว่าเราต้องพยายามมีแต้มให้ได้ทุกเกม 

เพื่อจะรักษาตัวอยู่ในไทยลีกต่อไป

ความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก แมตช์เดย์

ที่ 26 คู่ระหว่าง “ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี ทีมอันดับ 5 จะเปิดสนาม 

ชลบุรี สเตเดียม พบกับ “ต่อพิฆาต” พีที ประจวบ เอฟซี ทีมอันดับ 

11 ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสด

ทาง GMM25 และ AIS Play นั้น คู่นี้ฉลามชลต้องการคะแนนเพื่อ

ลุ้นไปเล่นเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ส่วนต่อพิฆาตก็ต้องการแต้มเพื่ออยู่

รอดต่อในไทยลีก

โดย “โค้ชหระ” อิสสระ ศรีทะโร หัวหน้าผู้ฝึกสอน พีที ประจวบ 

เอฟซี กล่าวก่อนเกมว่า “การแพ้ในเกมล่าสุด หลังจากที่เราไม่แพ้มา

นาน อาจจะมีผลกับเกมต่อไปของเรา ยิ่งสกอร์ที่ออกมาห่วยพอสมควร 

แน่นอนว่ามันย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะแน่นอน”

“แต่หลังจบเกม เราก็ได้มีการคุยกันแล้วเพื่อปรับความเข้าใจ ว่า

เกมนี้มันก็แค่เป็นเกมฟุตบอลเกมหนึ่งเท่านั้น และเราต้องรักษาแนวทาง 

เล่นตามคอนเซ็ปต์ที่ได้ผลในช่วงที่ผ่านมาให้ได้”

“เกมนี้สภาพความพร้อมก็จะได้ตัวหลักกลับมาลงสนามหลายคน 

และไม่มีใครที่ติดกฎยืมตัวด้วย ทำาให้เราเชื่อว่าเกมนี้เราจะทำาได้ดีกว่า

เดิม และเกมน่าจะสนุก เพราะทางชลบุรีเองก็น่าจะมีความพร้อมเช่น

เดียวกับทีมของเรา”

“เกมนี้มันก็อาจจะเป็นการดูเชิงกัน ก่อนที่เราจะเจอกันในบอล

ถ้วยรอบรองชนะเลิศ แต่มันก็ยังเหลือหลายนัดก่อนที่เราจะเจอกันใน

บอลถ้วยอีกครั้ง มันอาจจะแตกต่าง วันนั้นเราหรือเขาอาจจะพร้อมกว่า

นี้ หรือมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างทาง มันเป็นอนาคตที่เราคาด

เดาไม่ได้ แต่เกมนี้แน่นอนว่าเราจะยังทำาเต็มที่”

“ความจริงเป้าหมายเราชัดเจน ตอนเหลือห้าเกม เราก็ต้องการ 

3-4 คะแนนจากเกมที่เหลือ แต่ตอนนี้เราพลาดท่าแพ้ไปแล้วหนึ่ง แต่มัน

ก็มองได้ว่าเราเจอกับทีมใหญ่ อีกสี่เกมเรามองว่าเราต้องพยายามมีแต้ม

ให้ได้ทุกเกม เพื่อจะรักษาตัวอยู่ในไทยลีกต่อไป”

ทางด้านเกมคู่ “กว่างโซ้งมหาภัย” ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด ทีม

อันดับ 4 จะเปิดสนาม ลีโอ เชียงราย สเตเดียม รับ “ช้างศึกยุทธหัตถี” 

สุพรรณบุรี เอฟซี ทีมอันดับ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 

18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง CH5 HD1 และ AIS Play

คู่นี้ “กว่างโซ้งมหาภัย” เพิ่งกลับมาจากดับฝันแฟนบุรีรัมย์ และ

ยังต้องการคะแนนเพื่อลุ้นไปเล่นเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลหน้า 

ส่วนทีมเยือน ช้างศึกยุทธหัตถี ก็ต้องการแต้มเพื่ออยู่รอดต่อไปใน                                                                        

ไทยลีก

โดย อเดบาโย กาเดโบ หัวหน้าผู้ฝึกสอน สุพรรณบุรี เอฟซี กล่าว

ว่า “ตอนนี้ทุกคนพร้อมกลับมาลง ไม่มีใครเจ็บ พาทริก เดย์ โต เองก็กลับ

มาซ้อมได้แล้ว”

“เกมกับเชียงราย ไปเยือนมันก็เป็นงานที่หนัก แต่ก็มีโอกาสที่เรา

จะได้คะแนน เราต้องทำาให้ได้ เราได้กำาชับกับนักเตะในเรื่องนี้”

ฟุตบอลรี โว่ ไทยลีก 2021-22 โค้งสุดท้ายมันส์ทุกนัด โดยเฉพาะ

เกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่เตรียม 

อุปกรณ์ฉลองแชมป์ เตรียมขึ้นรับถ้วยในบ้านเรียบร้อย เกิดสวรรค์

ล่มท้ายเกม เมื่อโดนฟรีคิกนักเตะ เชียงรายดับฝัน ตีเสมอ 1-1 ทำาเอา 

ศิลปินรอเก้อ พลุไฟไม่ได้จุด เรียกว่าสะดุดมาแล้ว 2  นัดติด ก็ไม่รู้ว่า 

“บุรีรัมย์” จะได้ฉลองแชมป์นัดไหน จากที่เหลือเกมเยือน 2  นัด ขณะ

เดียวกันก็ เริ่มร้อนก้น เพราะ “บีจี” ไล่หลังมาติดๆ แล้ว แถมฟอร์มร้อน

แรงไม่สะดุดด้วย ก็ต้องรอดูกันครับ บอลลูกกลมๆ มีลมอยู่ข้างในอะไรก็

เกิดขึ้นได้..••..สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงาน ประกาศ

เกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ปี 2564 ในวันที่ 22 เม.ย.65 ที่โรง

แรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยจะมีการ

ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 เวลา 14.00-15.30 น. งานนี้สมาคมเตรียมงาน

แถลงข่าวในวันที่ 11 เม.ย.นี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 

โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลี

สวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) 

และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ เป็นประธาน ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการ

ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทาง สมาคมจัดให้มีการตรวจ 

ATK ให้กับผู้ร่วมงานทุกคนบริเวณชั้น 1 ของโรงแรม ฟรี..••..การ

แข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โอ

อาร์ บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ 2022” ใกล้เข้ามาแล้ว วันอังคารที่ 19 

เมษายน 2565 จะมีการแถลงข่าวรายละเอียดการแข่งขันช่วงเวลา 

10.30-11.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 สโมสรราชพฤกษ์ คลับ นอร์ท

ปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (ผู้ร่วมงานกรุณาเผื่อเวลาเพื่อตรวจ 

ATK ก่อนเข้างานด้วยครับ)..••..สำาหรับ “OR BRIC SUPERBIKE 

2022” จัดแข่งขัน 4 สนาม 5 เรซ ถือเป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยม

สูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีทัพ นักแข่งเข้าร่วมกว่า 200 

คน และทีมแข่งกว่า 120 ทีม โดยนักแข่งที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้ 

รับสิทธิไวด์การ์ด เข้าแข่งขันในรายการ เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียน

ชิพ 2023..••..ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต มี

ความเคลื่อนไหวด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่อเยาวชนตลอด ล่าสุด 

ได้แบ่งปันสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน มอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการ 

“ธนาคารกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ให้กับผู้แทน โรงเรียนบ้าน

หนองล่าม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่าน

มา..••..พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ยังคงจัดความมันส์ให้แฟนบอลได้ชมกัน

เต็มอิ่มตลอดทั้งเสาร์และอาทิตย์นี้เช่นเคย โดยวันเสาร์ที่ 9 เม.ย. เวลา 

18.30 น. ศึกรี โว่ ไทยลีก เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ สมุทรปราการ ซิตี้ 

ต่อด้วย 2 แมตช์ ศึกบุนเดสลีกา เวลา 20.30 น. บาเยิร์น มิวนิก พบ                 

เอาก์สบวร์ก และเวลา 23.30 น. แฮร์ธา เบอร์ลิน พบ อูนิโอน เบอร์ลิน 

จากนั้นวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. เวลา 19.30 น. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ 

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี. 

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

สู่ร่มกาสาวพัสตร์ 

• ดร.อารักษ์ 

พรประภา รอง

ประธานกรรมการ

บริหาร บ.ไทย

ฮอนด้า แมนูแฟค 

เจอร่ิง จำากัด และคุณ

สุรีย์พร พรประภา 

แฟรงก์เฟิร์ต • ประตูตีเสมอในช่วงครึ่งหลังของเฟอร์รัน ตอร์เรส ช่วย

ให้บาร์เซโลนา ยักษ์ใหญ่จากสเปนบุกมาเสมอไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต ถึง

เยอรมนี 1-1 ในศึกฟุตบอลยูโรปาลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ เลกแรก 

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา

เจ้าบ้านไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต ที่ในแมตช์นี้ ตูตา กองหลังชาว

บราซิเลียนโดนไล่ออกจากใบเหลืองที่สอง เป็นฝ่ายออกนำาไปก่อนจาก 

อันส์การ์ คเนาฟ์ ในนาทีที่ 48 ก่อนที่เฟอร์รัน ตอร์เรส จะยิงประตู

ตีเสมอให้ทีมเยือนในนาทีที่ 66

“การตกเป็นฝ่ายตามหลังและจบลงด้วยผลเสมอ อาจจะเป็นผล

การแข่งขันที่มีค่ามากสำาหรับการแข่งขันในเลกที่สอง” ตอร์เรสกล่าว

“แฟรงก์เฟิร์ตเป็นทีมที่เหนียวแน่น พวกเขาทำาให้อะไรยากไปหมด 

แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือเราพยายามเล่นกันด้วยความอดทน และที่สุดเรา

ก็ได้ผลตอบแทนด้วยประตูตีเสมอที่สำาคัญมาก”

ประตูตีเสมอของตอร์เรสนั้นทำาให้บาร์เซโลนากลายเป็นฝ่ายได้

เปรียบในการเล่นเลกที่สองในคืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ ที่จะกลับไปเล่นที่

คัมป์นู รังเหย้าของยักษ์ใหญ่จากสเปน

“ในแมตช์นี้พวกเราสามารถเล่นกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ

ที่สำาคัญที่เราแทบไม่เปิดโอกาสให้พวกเขามากนักตลอดการแข่งขันทั้ง 

90 นาที” คเนาฟ์ ผู้ทำาประตูให้เจ้าบ้านแฟรงก์เฟิร์ต กล่าว

“มันอาจจะน่ารำาคาญนิดหน่อยที่เราไม่สามารถรักษาความได้

เปรียบเอาไว้จนจบด้วยการคว้าชัยชนะได้ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ

สำาหรับการแข่งขันในเลกที่สอง”

“มันยากที่จะสามารถเล่นอย่างที่พวกเราต้องการได้ พวกเราเล่น

เกมรับกันได้อย่างยอดเยี่ยม และไม่เปิดพื้นที่ให้พวกเราได้เล่นมากนัก” 

ชาบี เฮอร์นันเดซ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของบาร์เซโลนา กล่าว

“พวกเขาเป็นคู่แข่งที่ยาก อย่างที่พวกเขาแสดงให้เห็นในการเล่น

เกมโต้กลับได้ดี และทำาให้เราเจองานหนักและยากกว่าที่เราคาดไว้ พวก

เขากดดันได้ดีในแดนกลาง ทำาให้เราสร้างโอกาสได้น้อยกว่าปกติ” 

“อย่างไรก็ตาม นี่เป็นผลการแข่งขันที่ดี เพราะพวกเราจะมีแฟนๆ 

หนุนหลังตอนกลับไปเล่นในบ้าน และหวังว่าจะส่งพวกเราเข้าไปในรอบ

รองชนะเลิศได้” เฮอร์นันเดซกล่าว

ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ จาร์ร็อด โบเวน ยิงประตูให้เวสต์แฮม 

ยูไนเต็ด ออกนำาไปก่อนหลังจากแอรอน เครสเวลล์ โดนใบแดงไล่ออก

จากการทำาฟาวล์มุสซา เดมเบเล ก่อนจบเกมเสมอลิยง จากฝรั่งเศสไป 

1-1

เวสต์แฮมซึ่งลงเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลสโมสรยุโรป

เป็นครั้งแรกในรอบ 41 ปี ออกนำาในนาทีที่ 52 จากประตูของโบเวน ที่

ฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของเฌอโรม บัวเต็ง ก่อนที่ตองกีย์  เอ็น

ดอมเบเล ซึ่งลิยงยืมตัวมาจากท็อตแนม ฮอตสเปอร์จะยิงประตูตีเสมอใน

อีก 14 นาทีให้หลัง.

ยูโรปาลีก • เฟอร์รัน ตอร์เรส ยิงประตูพาบาร์เซโลนา ยักษ์ใหญ่จาก

สเปนบุกมาเสมอไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต 1-1 ในศึกฟุตบอลยูโรปาลีก 

รอบก่อนรองชนะเลิศ เลกแรก ที่ฟุตบอล อารีนา แฟรงก์เฟิร์ต ในเมือง

แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี.

“การตกชั้นก็มีการลุ้นประมาณ 4-5 ทีม ผมคิดว่าทุกทีมต่างก็

พยายามทำางานหนักและเอาชนะให้ได้ เราต้องมีสมาธิกับตัวเอง ผมไม่มี

ความกังวลเราต้องมองนัดต่อนัด”

“การหนีตกชั้น เราเอาตัวรอดมาได้ ที่ผ่านมาโชคดี แต่เรา

พยายามสร้างเด็กขึ้นมาเรื่อยๆ เราไม่ได้มองเรื่องประสบการณ์ ทุกทีม

ต่างมีเป้าหมาย มันก็ต้องใช้เวลา เราต้องวิเคราะห์ทุกทีมให้ดี”

“เราอยากให้แฟนบอลมาให้กำาลังใจเด็กเยอะๆ อย่างปีที่แล้วเรา

ก็เอาตัวรอดได้ ด้วยการชนะเชียงรายและสุโขทัยในสองนัดสุดท้าย ถ้า

แฟนบอลเป็นกำาลังใจ ผมเชื่อว่าเราจะทำาได้”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขัน รีโว่ ไทยลีก 2021/22 สัปดาห์ที่ 26 

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 คู่อื่นมีดังนี้

18.30 น. หนองบัว พิชญ เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ณ พิชฐ  

สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง AIS Play

19.00 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ณ บีจี 

สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD36 และ AIS Play.

ชาบีมั่นใจบาร์ซาดีพอเข้าตัดเชือกยูโรปาลีก

หัวหมาก • บริษัท ไทยลีก จำากัด ได้มีการจัดประชุมตัวแทนสโมสร

สมาชิกไทยลีก 1 เพื่อหารือชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารจิตต์

อุทัย ถ.รามคำาแหง โดยมีรายละเอียดและประเด็นหัวข้อที่สำาคัญ ดังนี้

1.ปฏิทินการแข่งขัน ฤดูกาล 2022/2023

บริษัท ไทยลีก จำากัด ในฐานะของผู้จัดการแข่งขันฟุตบอล

ลีกอาชีพทุกระดับ มีการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และฝ่ายทีมชาติ เพื่อดำาเนินการ

ร่างปฏิทินการแข่งขันฤดูกาล 2022/2023

การแข่งขันแรกของฤดูกาล ได้แก่ รายการไทยแลนด์ แชม

เปียนส์ คัพ วันที่ 6 สิงหาคม 2565

การแข่งขันรายการรีโว่ ไทยลีก เริ่มทำาการแข่งขันนัดแรกวัน

ที่ 12-14 สิงหาคม 2565

การแข่งขันรายการ M-150 แชมเปียนชิพ เริ่มทำาการ

แข่งขัน 12 สิงหาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 (เพลย์ออฟ 6-27 

พฤษภาคม 2566)

การแข่งขันรายการ มังกรฟ้าลีก เริ่มแข่งขันเดือนกันยายน 

2565

โปรแกรมทีมชาติไทยในการแข่งขัน เอเอฟเอฟ อาเซียน คัพ 

2022 เริ่มแข่งขัน 20 ธันวาคม 2565 ถึง 16-18 มกราคม 2566

ขณะที่ตลาดซื้อ-ขายนักกีฬาจะมีการปรับเปลี่ยน ดังนี้ เลก

แรก 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 9 สิงหาคม 2565/เลกสอง 19 

ธันวาคม 2565 ถึง 17 มกราคม 2566

ทั้งนี้ ปฏิทินการแข่งขันดังกล่าวจะแจ้งให้สโมสรทราบอย่าง

เป็นทางการต่อไป หลังผ่านการอนุมัติจากการประชุมสภากรรมการ

ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

2.การเพิ่มจำานวนการลงทะเบียนนักกีฬาต่างชาติให้สอดคล้อง 

กับการปรับเปลี่ยนจำานวนการส่งรายชื่อนักกีฬาต่างชาติลงทำาการแข่ง 

ขันของการแข่งขันรายการเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ฤดูกาล 2023

เนื่องด้วยการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ฤดูกาล 2023 

จะมีการปรับเพิ่มจำานวนการส่งรายชื่อนักกีฬาต่างชาติลงทำาการ

แข่งขันในวันแข่งขัน ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเตรียม

พร้อมสำาหรับทีมที่จะเป็นตัวแทนไปทำาการแข่งขันในรายการดังกล่าว

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเอเอฟซี ที่ประชุมมี

มติร่วมกันให้มีการเพิ่มจำานวนการลงทะเบียนนักกีฬาต่างชาติ ในการ

แข่งขันลีกอาชีพรายการรีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2022/23 ตามสัดส่วน

การปรับเพิ่มขึ้นของจำานวนการส่งรายชื่อนักกีฬาต่างชาติลงทำาการ

แข่งขันในวันแข่งขันของการแข่งขันรายการเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 

ฤดูกาล 2023

สามารถดำาเนินการปรับมาตรฐานการดำาเนินการจัดการแข่งขัน

ฟุตบอลอาชีพ (SOP) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของ

ภาครัฐตามความเหมาะสม และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการควบคุมโรคจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทขอให้สโมสรตระหนักถึงความสำาคัญถึงการจัดการ

แข่งขันภายใต้มาตรการที่จะทำาให้การแข่งขันสามารถดำาเนินต่อไปได้

อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

5.การปรับฤดูกาลใหม่ของสหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC)

การปรับเปลี่ยนฤดูกาลใหม่สำาหรับการแข่งขันเอเอฟซี แชม

เปียนส์ ลีก 2023 ซึ่งจะปรับการแข่งขันจากเดิม

โดยเริ่มจากนัดชิงชนะเลิศของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ 

ลีก 2022 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 และการแข่งขัน

รอบแรกของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2023 จะเริ่มทำาการ

แข่งขันในเดือนสิงหาคม ปี 2566 ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่ง

กระทบต่อสิทธิของทีมที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อทำาการแข่งขัน

โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะขอทำาการเรียกประชุม

สโมสรและส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อหาบทสรุปร่วมกันต่อไป

6.เงื่อนไขการใช้ VAR ในการแข่งขันนัดสุดท้ายของการ

แข่งขันรายการรีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22

เนื่องด้วยข้อจำากัดด้านการใช้งาน VAR ในการแข่งขัน ซึ่ง

สามารถใช้งานได้พร้อมกันวันละ 4 คู่ ทำาให้การแข่งขันนัดสุดท้าย

ของการแข่งขันรายการรีโว่ ไทยลีก ที่กำาหนดให้แข่งขันพร้อมกัน 8 

คู่นั้น สามารถใช้งาน VAR ได้เพียง 4 คู่เท่านั้น ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้

ทราบถึงเงื่อนไขในการงาน VAR ดังนี้

1.ใช้งาน VAR สำาหรับคู่แข่งขันที่มีโอกาสตามลำาดับตาราง

คะแนน เช่น คู่ที่มีสิทธิลุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันรายการเอ

เอฟซี แชมป์เปียนส์ ลีก หรือคู่ที่มีผลการแข่งขันส่งผลต่อลำาดับในโซน

ตกชั้น

2.บริษัทจะยึดอันดับตามตารางคะแนนและแจ้งคู่ที่จะใช้งาน 

VAR หลังสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565.

ไทยลีกลดเงินหนุนสโมสร30%

เพิ่มโควตานักเตะต่างชาติได้

ภรรยา ร่วมพิธีอุปสมบท ป๋วย แพศย์ตระกูล (บุตร จีรนันท์ มีผา-มานพ 

แพศย์ตระกูล พีอาร์ชื่อดังวงการกีฬา) ที่เข้าอุปสมบทได้รับฉายา ชยาลงฺ

กาโร แปลว่า ผู้มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ ณ วัดบางเพ็งใต้ (ตลาดน้ำา

ขวัญ-เรียม) มีนบุรี กรุงเทพฯ. 

โดยจำานวนและโควตาที่แน่นอนจะมีการสรุปอย่างเป็นทางการ

จากทางเอเอฟซี ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้สโมสรทราบต่อไป

3.กำาหนดการรับเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลฤดูกาล 2022/2023

กำาหนดการสำาหรับการรับเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลของฤดูกาล 

2022/23 ถูกกำาหนดไว้ ดังนี้

งวดที่ 1 กำาหนดจ่ายในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2565

งวดที่ 2 กำาหนดจ่ายในช่วงเดือนสิ้นธันวาคม 2565

งวดที่ 3 กำาหนดจ่ายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2566

งวดที่ 4 กำาหนดจ่ายช่วง 1 เดือนก่อนเริ่มฤดูกาล 2023/24 

ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม 2566

ซึ่งเงินสนับสนุนสโมสรฤดูกาล 2022/23 จะถูกปรับลดลง 30% 

จากจำานวนเดิม ตามที่สภากรรมการฯ อนุมัติ และได้ดำาเนินการแจ้งให้

สโมสรทราบก่อนหน้านี้แล้ว

4.การปรับมาตรฐานการดำาเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ 

(SOP) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของภาครัฐ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน 

และนโยบายของภาครัฐที่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น สโมสร

‘สุพรรณ-ประจวบ’ลุ้นมีแต้มหนีตกชั้น

อเดบาโย กาเดโบ หัวหน้าผู้ฝึกสอน สุพรรณบุรี เอฟซี อิสสระ ศรีทะโร หัวหน้าผู้ฝึกสอน พีที ประจวบ เอฟซี
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10 บันเทิงเทศ

วันสงกรานตเปนวันเฉลิมฉลองปใหมตามประเพณีไทย และ

ทางราชการยังกําหนดใหเปนวันหยุดยาวอีกดวย ผมเช� อวาหลาย

ทานคงจะใชวันสําคัญน้ีกลับไปเย่ียมญาติพ่ีนอง รวมทําบุญรดนํ้า

ดําหัว หรือทองเท่ียวฉลองกันอยางสนุกสนาน 

สถานท่ีท่ีผูคนสวนมากเดินทางไปน้ัน คงจะไมพน

ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม ท่ีมีการ

สืบสานประเพณีเลนสงกรานตทองถ่ินอันดีงามท่ี

สืบทอดกันมาต้ังแตอดีต

เสนทางผานไปภาคเหนือน้ันจะตองผานราน                                                             

อาหารท่ีจะแนะนําในวันน้ีคือ รานไพบูลย ไกยาง 

รานน้ีเปนท่ีรูจักกันอยางดีในหมูนักชิมท่ัวๆ ไป 

เพราะไดเปดบริการแกลูกคามานานมากกวา 36 ป                                                               

โดย คุณไพบูลย และ คุณจุฑามาศ นอยศรี ท่ีได

นําวัตถุดิบและสูตรเด็ดของอาหารพ้ืนบานจังหวัด

สิงหบุรีมาปรุงขาย ผลปรากฏวาขายดิบขายดี 

เพราะอาหารมีรสชาติอรอย ถูกปาก มีอาหารเดนๆ 

ใหเลือกชิมมากมายในราคาท่ีไมแพงจนโดงดังเปน

รานท่ีเชิดหนาชูตาของจังหวัดสิงหบุรี

มาถึงรุนท่ีสอง คือ คุณคมสันต (ไก) นอยศรี 

ท่ีต้ังแตเกิดมาก็คลุกคลีอยูภายในรานไพบูลยไกยาง

ตลอด เม� อไดไปศึกษาตอจนจบจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 

สาขาบริการเอกการจัดการโรงแรมและทองเท่ียวก็ไดนําความรูท่ีได

รํ่าเรียนมาบวกกับประสบการณท่ีไดซึมซับมาต้ังแตเด็ก พัฒนาราน

จนติดปากกลายเปนสถานท่ีสําหรับตอนรับแขกบานแขกเมืองของ

จังหวัดสิงหบุรีทีเดียว

ไปถึงรานท่ีมีท่ีจอด

รถกวางขวาง เพียงแค

ไดเห็นภาพของอาหารท่ี

บริเวณลานจอดรถนํ้าลายก็จะสอออกมาแลวครับ

เม� อหาท่ีน่ังไดเรียบรอยแลวจะส่ังอาหารตามเมนูท่ีไดเห็นภาพ

หรือถาไมทราบวาจะส่ังอะไรดี ก็ขอแนะนําใหส่ังมาชิม เชน

ไกยางไพบูลย มาถึงรานไกยางไมส่ังมาชิมก็เห็นจะผิดไป ไก

ยางของท่ีน่ีจะทําตามสูตรเฉพาะของคุณไพบูลย โดยจะหมักไกไว      

1 คืน เอาไปอบใหเน้ือสุกแลวนําไปยางดวยเตาชนิดพิเศษท่ีมีไฟอยู

ดานบน ทําใหหนังกรอบยกออกมาโรยดวยกระเทียม พริกไทย เคียง

ขางดวยนํ้าจ้ิมหวานและนํ้าจ้ิมแจว เวลากินเน้ือไกจะหวานหอมมัน 

หนังไกกรอบมาก ราคาขายคร่ึงตัว 110 บาท ตัวละ 220 บาท ครับ

เม่ียงปลาชอนเผาเกลือ นักชิมสวนมากคงจะเคยไดยินช� อ

เสียงของ ปลาชอนแมลา ท่ีมีรสชาติอรอยเปนพิเศษจากลํานํ้าแมลา

จังหวัดสิงหบุรี ท่ีรานไพบูลยไกยางจะนําปลาชอนสดๆ มาทําความ

สะอาด ทาดวยเกลือและเนย นําไปเผาตามสูตรของชาวสิงหบุรี 

คือ รมดวยกาบมะพราวไป

เร� อยๆ ใชเวลานานมากจน

ท้ังหนังและเกล็ดปลาลอน

เห็นเน้ือขาวอมแดงน�ากิน

มาก เคียงขางดวยนํ้าจ้ิม 

4 อยาง คือ นํ้าปลาหวาน

สะเดาลวก นํ้าพริกเผา

แมงดา นํ้าพริกข้ีกา นํ้าจ้ิมซี

ฟูด รวมท้ังผักดิบและไขตม 

เน้ือปลาจะหวานมันไดกล่ินหอมจากการเผา ย่ิงกินก็ย่ิงเพลิน ราคา

ขายตัวละ 329 บาท ครับ

แตถาไมชอบปลาชอนเผาก็มีปลาชอนผัดพริกขิงไขเค็ม 

รสชาติชาวบานแทๆ  ใหไดเลือกชิม ซ่ึงเมนูน้ีแมครัวจะแกะเน้ือปลา

ชอนไปผัดกับพริกแกงปรุงพิเศษใสใบมะกรูดซอยเคียงขางดวยไขเค็ม 

เวลากินจะกรอบๆ มันๆ เผ็ดๆ ราคาท่ีละ 149 บาท ครับ

เมนูกินเลนๆ ท่ีพลาดไมไดอีก คือ หมูกรอบจ้ิมแจว แมครัว

จะนําหมูสามช้ันไปตมจนสุก นําไปตากแดดจนแหง เอามาอบ แลว

เอาไปทอดใหหนังฟู เวลาท่ีลูกคาส่ังก็จะห่ันเปนช้ินๆ พอคํา นํามา 

ทอดอีกคร้ัง เพ� อไลนํ้ามันออก ยกออกมาเสิรฟพรอมนํ้าจ้ิมซีอ๊ิวหวาน 

และนํ้าจ้ิมแจว คิดดูก็แลวกันวาหมูสามช้ันท่ีทอดจนกรอบ หอม จ้ิม

กับนํ้าจ้ิมจะมีรสชาติอรอยขนาดไหน ราคาท่ีละ 149 บาท ครับ

ถาชอบเมนูอาหารท่ีมีรสชาติแบบโบราณตองส่ัง แกงค่ัวหอยขม                                                                                   

มาชิม สมัยท่ีผมเปนเด็กจะหาหอยขมไดงายๆ เพียงแคลงไปในคลอง

เอามือลูบๆ ไป ตามเสาหรือก่ิงไม ก็จะไดหอยขมใสกระปองมาทําแกง

ค่ัวไดแลว แตสมัยน้ีทําอยางน้ันจนมือสึกก็ไมไดหอยขมสักตัว ท่ีราน

ไพบูลยไกยางยังหาหอยขมมาแกงค่ัวใหลูกคาไดชิมได โดยจะเลือกแต

หอยขมสาวๆ ท่ียังไมมีลูกมาแกงค่ัวแบบโบราณชาวบานแทๆ  หอม

กล่ินใบชะพลูและเคร� องแกงบวกรสชาติมันๆ กรุบๆ ของหอยขม จะ

กินเลนๆ ก็อรอย กินกับขาวสวยรอนๆ ก็จะอรอยมากข้ึน ราคาท่ีเล็ก 

120 บาท ท่ีใหญ 159 บาท ครับ

มาถึงละแวกอยุธยา อางทอง 

สิงหบุรี แลวไมส่ัง กุงเผา มาชิม ก็เหมือน

ขาดอะไรไปอยาง กุงเผาท่ีน่ีจะใชกุงแมนํ้า

แทๆ  ขนาด 6 ตัว 1 กิโลกรัม ไปยางไฟ

ออนๆจนสุก เห็นมันเหลืองแดง อยาง

ชัดเจน ถาจะกินกุงตามสไตลของผมก็จะ

ตองตักเอามันกุงออกมาคลุกกับขาวสวย 

เหยาะพริกนํ้าปลาลงไป แลวจึงฉีกเน้ือกุง

ไวแกลมจะอรอยจนบรรยายไมถูก ราคา

กุงเผาท่ีน่ีคร่ึงกิโลกรัม 600 บาท และ     

1 กิโลกรัม ราคา 1,200 บาท ครับ

ยังมีอาหารอรอยๆ อีกเชน ตมยําปลา

คัง ท่ีน่ีจะใชปลาคังจากฟารมเล้ียงสงออก มี

มันนอย มาทําตมยํารสชาติจัดจานแบบชาว

บานแท ราคาชามละ 180 บาท หมอละ 240 

บาท หรือตํานัวรวมมิตร ซ่ึงเปนสมตําปลารา

กินกับหมูยอ พรอมเคร� องเคียง ปูมา กุงสด 

หอยแครงลวก หอยแมลงภูนิวซีแลนด ราคา

ท่ีละ 399 บาท ครับ

รานไพบูลย ไกยางน้ัน เหมาะสําหรับ

เปนจุดนัดพบสําหรับนักเดินทาง เพราะมีท่ีจอดรถกวางขวาง 

สะดวกสบาย อาหารอรอย ราคาไมแพง ท่ีสําคัญคือ หองสุขาน้ัน 

สะอาด สวยงาม จนไดรับรางวัลสุดยอดสวมแหงป 2555 จากกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชียวครับ

ไพบูลยไกยาง
ตนตํารับไกยางหนังกรอบ

จังหวัดสิงหบุรี

ช� อราน  ไพบูลยไกยาง

เจาของ  คุณคมสันต (ไก) นอยศรี

สถานท่ี  จังหวัดสิงหบุรี  รานอยูท่ีริมถนนสายเอเชีย กิโลเมตรท่ี 87 ฝงขาออก จังหวัดสิงหบุรี (ติดกับ

ศูนยโตโยตาสิงหบุรี) เปดบริการทุกวันต้ังแตเวลา 10.00-20.00 น. โทรศัพท 0-3651-2132,09-9104-0362

‘สตีเบลเอลทรอน’ย้ำ�สัมพันธ์หนุนบีจีปทุมสู่ปีที่5

พ�ชมแมตช์สุดมันส์อัดสิงห์เจ้�ท่�ที่บีจีสเตเดียม
ตีเบล เอลทรอน ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านน้ำาในประเทศไทย และ

ผู้นำาตลาดเครื่องทำาน้ำาอุ่น เครื่อง

ทำาน้ำาร้อน เครื่องกรองน้ำา ปั๊มน้ำา ฮีตปั๊ม

และเครื่องเป่ามือจากประเทศเยอรมนี 

ต่อยอดวิสัยทัศน์ด้านการสนับสนุนกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคมและชุมชน ในฐานะผู้

สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีม

ฟุตบอลชั้นนำาระดับหัวตารางอย่างสโมสร

ฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ผนึกสัมพันธ์

แนบแน่นยาวนานเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี 

จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พาชมการแข่งขัน

ฟุตบอลนัดสำาคัญระหว่าง “เดอะ แรบบิท” 

บีจี ยูไนเต็ด ที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของ 

“สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ณ สนามบีจี 

สเตเดียม จ.ปทุมธานี

มร.โรลันด์ เฮิน กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย กล่าว

ว่า “ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สตีเบล เอลทรอน 

มีความยินดีที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม

สนับสนุนทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ทีมหนึ่งของ

ไม่มีเรื่องที่เป็นความลับสำาหรับแจ็ก กรี

ลิช สตาร์กองกลางของแมนเชสเตอร์ ซิตี 

สำาหรับดีลสปอนเซอร์ที่เจ้าตัวคาดหวังไว้

อยู่แล้วกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำา กุชชี

ก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาให้ได้

รู้กันก่อนแล้วว่า กรีลิชใกล้จะยอมรับข้อ

ตกลงรับเงินเป็นตัวเลข 7 หลัก ที่่จะทำาให้

เขาต้องทำาหน้าที่ โปรโมตแบรนด์หรูจาก

อิตาลีรายนี้

อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่มีการ

ยืนยันอย่างเป็นทางการจากฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งในขณะนี้ แต่ภาพของกองกลางวัย 26 ที่

ถูกถ่ายขณะเดินเข้าสนามซ้อมไปพร้อมกับ

สวมใส่เสื้อผ้าจากแบรนด์นั้น ราวกับกำาลัง

ทำาหน้าที่ โปรโมตสินค้าอย่างขะมักเขม้น 

น่าจะเป็นการยืนยันบางอย่างได้แล้ว

โดยภาพที่ออกมาเมื่อกลางสัปดาห์ 

กรีลิชเดินทางไปยังสนามซ้อมหลังทีมคว้า

ชัยในแชมเปียนส์ลีกด้วยการชนะแอตเลติ

โก มาดริด ได้เมื่อคืนวันอังคาร เขาสวมใส่

ฮูดแบรนด์กุชชีสีชมพู ราคา 800 ปอนด์

อยู่ด้วย

กรีลิชเคยสวมเสื้อผ้าแบรนด์กุชชีให้

เห็นบ่อยๆ แต่สัญญาพาร์ตเนอร์ชิปครั้ง

นี้จะทำาให้เขากลายเป็นแบรนด์แอมบาส 

เดอร์อย่างเป็นทางการ. 

‘แจ็ก กรีลิช’ฟัน7หลักเซ็นสปอนเซอร์กุชชี

ประเทศไทยอย่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่เรา

ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในเส้นทางสู่ความ

สำาเร็จมากมายของสโมสรนี้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการคว้าแชมป์ไทยลีกในซีซั่นที่ผ่าน

มา รวมถึงการสร้างบุคลากรด้านฟุตบอลอีก

หลายท่านมาประดับวงการกีฬา และในปี

นี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

จะประสบความสำาเร็จอีกเช่นเคย และการ

ได้มาร่วมชมแมตช์สำาคัญประจำาฤดูกาล

ครั้งนี้ ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาพบปะ

สังสรรค์กับมิตรสหายและให้กำาลังใจทีมใน

การแข่งขันนี้ด้วย”

คุณปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

กล่าวว่า “สโมสรขอขอบคุณทางสตีเบล 

เอลทรอนที่เป็นพันธมิตรที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนานจนขึ้นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งทางสตีเบล  

เอลทรอนเองก็เป็นแบรนด์ชั้นนำาของโลก 

และเป็นผู้นำาตลาดในเรื่องโซลูชันเกี่ยวกับ

น้ำามาตลอด ทางสโมสรจึงรู้สึกเป็นเกียรติ

อย่างมากที่ ได้รับการสนับสนุนและความ

ร่วมมืออันดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้

ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ มากมายตลอดหลาย

ปีที่ผ่านมา ทั้งการประกวดออกแบบห้องน้ำา 

การเตะฟุตบอลกระชับมิตร และการส่งเสริม

ฟุตบอลในระดับเยาวชน ซึ่งถือเป็นความ

ส

สุรชัย กิจกำาจาย (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำากัด และนิติ  

กิจกำาจาย (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำานวยการ 

บริษัท บิ๊กสตาร์ จำากัด ผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย

รองเท้าแบรนด์ “แกมโบล” จับมือสโมสร

ฟุตบอลลิเวอร์พูล เอฟซี จัดงาน “Walk On  

with GAMBOL” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ก้าว...ไป

ด้วยกัน

พร้อมเปิดตัวรองเท้า GAMBOL Liverpool 

FC Special Collection ทั้ง 4 รุ่นที่มีดีไซน์ โดด

เด่นเฉพาะของแกมโบลผสานกับโทนสีอันเป็น

เอกลักษณ์ของลิเวอร์พูล โดยมีสาวกหงส์แดง 

อาทิ กิตตน์ก้อง ขำากฤษ (คนที่ 3 จากซ้าย),  

อดิสรณ์ พึ่งยา (คนที่ 7 จากซ้าย) และแฟนผีแดง 

บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร (คนที่ 1 จากซ้าย) มาร่วมพูด

คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคลั่งไคล้ที่มี

ต่อเกมลูกหนัง ณ ลานเอเทรียม 1 สยามเซ็นเตอร์  

ชั้น G เมื่อเร็วๆ นี้.

•••••

เปิดตัว GAMBOL Liverpool FC Special Collection

สัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมุ่งพัฒนาวงการ

ฟุตบอลไปด้วยกันอย่างแท้จริง และหวังว่า

ในอนาคตเราจะมีกิจกรรมดีๆ ร่วมกันอีก

อย่างต่อเนื่องต่อไป

อนึ่ง สตีเบล เอลทรอน เป็นผู้สนับ 

สนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับสโมสร

ฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด มาตั้งแต่ปี  

พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของบริษัทในการสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อชุมชน

และสังคม เพราะเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลเป็นอีก

หนึ่งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เอื้อประโยชน์

ในการพัฒนาคนและชุมชน อันเป็นฟันเฟือง

สำาคัญต่อการมีสังคมที่น่าอยู่และมีคุณภาพ

“นอกจากนี้ สตีเบล เอลทรอนยังมี

กิจกรรมดีๆ ที่ร่วมกับบีจี ปทุม ยูไนเต็ดใน

การมอบความสุขให้กับแฟนบอลและลูกค้า

สตีเบล เอลทรอนได้มีส่วนร่วมและส่งแรง

ใจเชียร์ทีมต่อๆ ไปในอนาคต” มร.โรลันด์

กล่าวปิดท้าย.

interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

แรกเตอร์ของตัวละคร 

คินน์ ภายนอกเขาดูเป็น

คนเย็นชา เป็นคนเจ้า

ระเบียบ เป็นคนท่ีไม่ค่อย

แสดงออกถึงความรู้สึก

มากมาย แต่จริงๆ ลึกๆ 

เป็นคนที่รักพวกพ้อง 

รักครอบครัว ในเรื่องนี้

จะได้เห็นในมุมของคินน์ 

ในความโรแมนติกและ

ขี้เล่น เป็นคนที่ให้ความ

สำาคัญกับเรื่องความรัก

มากๆ มันเป็นสิ่งที่เป็น

เสน่ห์ของเขา ซึ่งความ

ยากของคาแรกเตอร์

นี้คือมีหลายๆ อย่างที่ไกลตัวตนผมออกไป 

เช่น การต้องแบกรับสภาวะกดดันทุกอย่าง

หรือการที่ต้องการถูกเตะตัดขาจากศัตรู

ตลอดเวลา ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้เจอ

อะไรอย่างนั้น ด้วยรูปแบบของการแก่งแย่ง

ชิงดีที่ตัวละครต้องเจอ  ทำาให้ต้องทำาการ

บ้านกับบทบาทให้มากขึ้น    

และด้วยความที่มีบทบู๊เยอะมาก ผม

กับอาโปเลยต้องถูกติวเข้มกันเป็นพิเศษ  

เราทั้งคู่ต้องเข้าเวิร์กช็อปเพื่อฉากเรียน

แอกชันโดยเฉพาะ เรียกว่าเตรียมความ

พร้อมไล่ตั้งแต่พื้นฐาน จนไปถึงการเพิ่ม

ความสวยงามของท่าทาง เพื่อทำาให้คิว

เหล่านี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด สำาหรับผมถ้า

ถามว่าฉากแอกชันในซีรีส์เรื่องนี้ดุเดือด

รียกว่าแค่ลงจอออนแอร์ก็ได้รับ

กระแสการตอบรับอย่างล้นหลาม

สำาหรับซีรีส์วายแนวแอกชัน ฟอร์ม

ใหญ่แห่งปีที่ KinnPorsche The Series 

(คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) ที่ผลิตโดยบริษัท 

บี ออน คลาวด์ จำากัด ด้วยโปรดักชั่น              

สุดอลังการ โดยเป็นการ

ถ่ายทอดชีวิตระหว่าง

สองครอบครัวมาเฟียผู้ยิ่ง

ใหญ่ ธีรปัญญากูร ที่มีการ

สืบทอดอำานาจจากรุ่นสู่

รุ่นด้วยการปกครองของ

ตระกูลหลัก (ผู้นำาสูงสุด) 

และตระกูลรอง (ผู้ตาม

คำาสั่ง)    

นำาแสดงโดย มาย-

ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ

อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ผลงานการ

กำากับซีรีส์ร่วมกันของผู้กำากับฝีมือดี โขม-

ก้องเกียรติ โขมศิริ ที่งานนี้ขอดึงทัพคนรุ่น

ใหม่อย่าง ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้

บริหารบริษัท บี ออน คลาวด์ จำากัด และ

เป๊ปซี่-บัญชร วรเศรษฐ์อารี มาร่วมเสริมทัพ

นั่งแท่นเป็นผู้กำากับร่วมกัน  

มาย ภาคภูมิ กล่าวว่า “ในเรื่องคินน์ 

พอร์ช เดอะซีรีส์ ผมรับบทเป็นคินน์ครับ คา

เ

แค่ไหน ขอบอกเลยว่าดุเดือดมากครับ ดุ

เดือดจนเรียกได้ว่ามีการได้รับบาดเจ็บอยู่

บ้าง แต่ผมไม่ถึงขั้นกระดูกหักหรืออะไรฉีก

ขาดขนาดนั้น แต่ก็มีฟกช้ำาตามร่างกาย ยก

ตัวอย่างเช่น ฉากที่อยู่ในป่ามีการโหนสลิง 

มีซีนต้องวิ่งขึ้นวิ่งลง มีซีนต้องล้ม ก็เลยมี

ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อย ถึงผมเจ็บ แต่ผม

สนุกนะ ผมมีความสุข รู้สึกว่าเราเอนจอย 

กับการได้ทำา การได้เล่นบทแอกชันอาจ

จะเหมือนเป็นเด็กผู้ชายทุกคน ที่พอได้ทำา                 

อะไรที่มันโลดโผนแล้วมันมีความสุข เป็น

ความทรงจำาดีๆ สำาหรับเรื่องนี้ ผมว่าเป็น

ซีรีส์ที่มีครบทุกรสชาติ ดูแล้วอาจจะเจอ

อะไรที่เซอร์ไพรส์ แล้วก็อาจจะตื่นเต้น

ตกใจ ทำาให้หัวใจกระชุ่มกระชวย ใจเต้น                                                      

ไม่เป็นจังหวะในหลายๆ เหตุการณ์ สุด                

ท้ายก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ ไว้ด้วยนะครับ เชื่อ

ว่าจะสร้างความสุขให้กับคนดูได้แน่นอน

ครับ”.

อลังการงานสร้าง นักแสดง

ตัวแม่ นก-สินจัย เปล่งพานิช นำาทัพ

ซูเปอร์ โมเดลและดารานักแสดงชั้น

นำา อาทิ นัท มีเรีย, ซินดี้ บิชอพ, ทา

ทา ยัง, เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร, 

พอลล่า เทเลอร์, พลอย-เฌอมาลย์ 

บุญยศักดิ์, มิเรียม ศรพรหมมาศ, 

ซาบีน่า ไมซิงเกอร์, เข็ม-รุจิรา ช่วย

เกื้อ, หลิน-มชณต สุวรรณมาศ, 

ลูกเกด-จิรดา โยฮารา, แพง-ภิ

สูทเทเลอร์เมด และ Ready-to-Wear ร่วม

กับ BFF (บีเอฟเอฟ) ร้านมัลติเลเบลที่

รวบรวมสกินแคร์สุดพรีเมียมจากทั่วโลก 

กับแฟชั่นโชว์สุดปัง! ฉลองครบรอบ 9 ปี 

แบรนด์ VVON SUGUNNASIL มีนักเปียโน

ชาวญี่ปุ่น ยูซุเกะ โคมูระ อาจารย์หัวหน้า

ภาควิชาเปียโน จากสถาบันดนตรียามา

ฮ่า มาร่วมบรรเลงเพลง Maurice Ravel-

Gaspard de la nuit ในโชว์ครั้งนี้  

พร้อมเหล่าเซเลบริตี้ระดับเอลิสต์

ชาภัช มหาทิตยากุล, มัจฉา โมซิมันน์,  

เลน่า เฮเลน่า บุช, อิน-สาริน รณเกียรติ 

และม้า-อรนภา กฤษฎี 

เดินเฉิดฉายบนแคตวอล์กในงาน วี

วอน สุกัณศีล ไนน์ แอนนิเวอร์ซารี เซ

เลเบรชัน วิต บีเอฟเอฟ เปิดตัวคอล

เลกชันฤดูร้อน BUTTERFLY EFFECT 

จัดโดย วร-ทัตวร สุกัณศีล ผู้อำานวย

การฝ่ายสร้างสรรค์และผู้ก่อตั้ง VVON 

SUGUNNASIL (วีวอน สุกัณศีล) แบรนด์

ของเมืองไทยนั่งฟรอนต์ โรว์ร่วมชมแฟชั่น

โชว์ อาทิ กรณ์ ณรงค์เดช และศรีริต้า 

เจนเซ่น ณรงค์เดช, เซนต์ ธราภุช และ

มิว-นิษฐา คูหาเปรมกิจ พร้อมด้วย เอม

มี่-มรกต แสงทวีป, วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดี

ประสงค์, โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล, 

ปุ๊กกี้-ปวีณ์นุช แพ่งนคร, มะปราง-       

อลิสา ขุนแขวง, โอบ-โอบนิธิ วิวรรธน                                              

วรางค์, สกาย-วงศ์รวี นทีธร, พีพี-กฤษฏ์     

อำานวยเดชกร, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูล

สงคราม, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง 

เป็นต้น.

‘นก สินจัย’คืนวงการแคตวอล์ก 

เดินเฉิดฉายคอลเลกชันฤดูร้อน

เป็นภาพยนตร์อีกเรื่อง

ที่สาวๆ ไม่ควรพลาด เพราะ

ใน SLR กล้อง ติด ตาย ผลงาน

ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องล่าสุด 

เอ็ม พิคเจอร์ ได้ 2 หนุ่ม 2 นน 

อย่าง นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ 

และนนท์-ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ 

โคจรมาพบกันในหนังเรื่องนี้ ซึ่ง

งานนี้แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดา 

เพราะต่างมีรางวัลการันตีในสาย

งานที่ตัวเองเคยผ่านมาก่อน 

เริ่มกันที่ นนน กรภัทร์ ที่

นอกจากจะโด่งดังจากซีรีส์ The 

Gifted : Graduation” แล้ว ใน

เรื่องนี้นนนยังสามารถคว้ารางวัล 

นักแสดงยอดนิยมจากเวทีสยาม 

ซีรีส์ อะวอร์ดส ครั้งที่ 1 ด้วย

ขณะที่ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ นัก

แสดงนำาจากภาพยนตร์ ดิวไปด้วยกัน

นะ สามารถคว้ารางวัลนักแสดงชายยอด

เยี่ยมจากเวทีสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 และ

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 28  

นนน กรภัทร์ กล่าวว่า “ในเรื่อง

ผมรับบทเป็น แดน เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจ

และพยายาม เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยาก

ประสบความสำาเร็จในทางที่เลือก แดน

ต้องเรียนด้านถ่ายรูปเพื่อหาเลี้ยงชีพ ก็

ถูกกดดันจากครอบครัว เราก็พยายาม

จะทำาเพื่อพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นด้วย

วิธีการที่มีทั้งดีและไม่ดี แดนมีความใกล้

เคียงกับผมตรงที่มีความทะเยอทะยาน 

อยากประสบความสำาเร็จในสิ่งที่ตัวเอง

รัก ผมเป็นคนที่ไม่ได้ตามมาตรฐานสังคม

เหมือนกัน อย่างครอบครัวของผมก็ไม่

ได้กดดันนะ แต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าอาชีพ

การแสดงไม่มั่นคง ช่วงที่ผมพุ่งเป้าอยาก

เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบครัวก็

จะสนับสนุนเต็มที่ แต่พอผมเปลี่ยนใจมา

เรียนนิเทศศาสตร์ ครอบครัวก็จะอ้าว! 

เรียนทำาไม ทำางานในวงการนี้เดี๋ยวก็เรียน

รู้ได้เอง ช่วงนั้นก็มี conflict เล็กๆ กับที่

บ้าน ผมก็เอาวัตถุดิบประสบการณ์ตรงนี้

มาใช้ในหนังเรื่องนี้เหมือนกัน 

กว่าจะได้มาเล่นหนังเรื่องนี้ แคสต์

เหนื่อยเลยครับ แคสต์ครั้งแรกเพื่อวาง

คาแรกเตอร์ คร้ังท่ี 2 คือจัดเคมี แคสต้ิง                 

ครั้งที่ 3 ฝ่ายแคสต์จะเอานักแสดงที่

เขาคิดว่าเคมีเข้ากันมา 3 คน เพื่อให้ผู้

กำากับพิจารณาว่าเซตไหนที่เคมีเข้ากัน

มากที่สุด การแคสต์ของเขาใช้เวลานาน

และหลายครั้ง เหนื่อยระดับหนึ่งเลย ทีม

งานนี้ทำางานละเอียดมาก กับการแสดง

หนัง ผมรู้เลยว่าคนละแนวกับซีรีส์ ถึงจะ

เป็นการสื่อสารอารมณ์เหมือนกัน แต่เป็น

คนละแพลตฟอร์ม หนังจะเน้นฟีลอินเนอร์          

จากข้างในเยอะ แต่ห้ามปล่อยออกมา

เยอะเพราะจะไม่เนียนครับ”  

ด้าน นนท์ ศดานนท์ เผยว่า “ใน

เรื่องนี้ผมรับบทเป็นเกรทครับ เป็นวัยรุ่น

ที่กำาลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัย เป็นคน

เฮฮา ขี้เล่น และมีความรู้สึกบางอย่างกับ

น้ำา ซึ่งแสดงโดย เฌอปราง อารีย์กุล ที่

ผมตัดสินใจมาแคสต์หนังเรื่องนี้ เพราะ

รู้สึกว่าเรื่องราวน่าสนใจดี คาแรกเตอร์

ของเกรทค่อนข้างหลุดจากที่เราเคยแสดง

มา มีความฮาๆ เป็นหนังผีที่แปลกใหม่ มี

ความเป็นแฟนตาซี ก็เลยคิดว่าน่าลองนะ 

มีการแคสติ้งหลายครั้งมาก สุดท้ายก็ได้

บทเกรทครับ ถามว่าพี่ๆ ผู้กำากับให้ผมทำา

อะไรบ้างตอนแคสติ้ง ผมจำาได้ว่าเขาให้

กล่องมา 1 ใบ ในนั้นจะมีกุญแจ 1 ดอก

เท่านั้น ถ้าผิดเราอาจตายได้ เรามีโอกาส

รอดและไม่รอด 50:50 เหมือนเขาดูรี

แอกของแต่ละคนที่มีต่อกล่องใบนั้น ซึ่ง

ตัวผมตื่นเต้นกับมัน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไป

ถูกใจพวกเขาตรงจุดไหนครับ 

ส่วนเรื่องว่าทำาไมผมถึงตัดสินใจมา

แคสต์หนังเรื่องน้ี ท้ังๆ ท่ีผมก็มีรางวัลด้าน

การแสดงการันตี ผมมองว่าเป็นกระบวน

การท่ียุติธรรมดี และการได้ลองอะไรใหม่ๆ 

มันสนุก การแคสต้ิงเป็นอะไรท่ีสด เรารู้สึก

อะไรก็ทำาได้เลย พอได้เลือกให้มาเล่นเป็น

เกรท จริงๆ ก็มีการปรับบทให้เกรทกวนตีน

แบบตลกข้ึน ไม่เหมือนตอนแคสต้ิง ตอน

ท่ีเปิดกล้องผมก็ต้องปรับจูนตัวเองมากข้ึน 

จนหาจุดท่ีลงตัวก็มันเลยครับ”.

‘SLRกล้องติดตาย’งานคุณภาพ

การันตีด้วย2นักแสดงมือรางวัล

‘มาย-อาโป’ติวเข้มบทแอกชันดุเดือด

ใน‘คินน์พอร์ช’ซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี
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เร่ิมกันท่ี โรงแรมแกรนดฟอรจูนกรุงเทพฯ 

ไดจัดบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม รวมถายภาพ

กับเจดียปราสาท นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่น

อิ่มอรอยบุฟเฟต หรือจะกินนอนผอนคลาย  

ในชวงเทศกาลสงกรานต หองพัก 3 คืน 

จายเพียง 2 คืน เริ่มตนคืนละ 2,222 บาท 

เฉลี่ยคืนละ 1,482 บาท และพบกับบุฟเฟต

ทาน 3 ทาน จายเพียง 2 ทาน อาทิ บุฟเฟต

ติ่มซํามื้อกลางวัน 1,000 บาท เฉลี่ยทานละ 

667บาท บุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวันจันทร 

- ศุกร 499 บาท เฉลี่ยทานละ 333 บาท    

บุฟเฟตซีฟูดและอาหารญี่ปุนมื้อเย็นวันศุกร 

เสาร อาทิตย 1,177 บาท เฉลี่ยทานละ 

785 บาท Wellness Day Pass 3 ทาน จาย

เพียง 2 ทาน และทางโรงแรมยังมีโปรออน

เซ็น ซาวน�า ฟตเนส สระวายน้ํา มา3จาย2 

ในราคา 550 บาท เฉลี่ยทานละ 367 บาท   

โปรโมช่ันพิเศษน้ีวันน้ี-18 เมษายน จองลวงหนา

ผาน Line @GrandFortuneBKK 

ขณะท่ีโรงแรมแกรนด ฟอรจูน นครศรี

ธรรมราช สงโปรรับหนารอน Summer Come 

Backเริ่มตนเพียง 999 บาท จองวันนี้ -

30 เมษายน เขาพัก 25 เมษายน 31 พฤษภาคม   

DMT ปลูกจิตสํานึกพนักงานในการจัดการขยะในองคกร     อัจฉรา เจริญพร ผูอํานวยการ

อาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองคกรพรอมดวย นพพล โพธิ์ขี ผูอํานวยการฝายพัฒนา

ธุรกิจและกลยุทธเพ� อความย่ังยืน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง  ถายภาพรวมกับโดม บุญญานุรักษ 

ผูรวมกอตั้ง  GEPP  Sa-Ard (เก็บ สะอาด) แพลตฟอรมเรียกรถรับซื้อขยะรีไซเคิล  เพ� อ

รวมกันวางแผนการจัดการเร� องขยะที่เกิดจากการทํางานในออฟฟศ หรือ ขยะและของเสียที่

เกิดจากการปฏิบัติงานอ� นและ พัฒนางานทางดานสิ่งแวดลอมเพ� อนําขอมูลไปรวมวางแผน

ประเมินการลดกาชเรือนกระจกจากการจัดการขยะได

MQDC ประกาศความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญระดับโลก Accenture เตรียมพัฒนาโครงการ

เมตาเวิรส       บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรช่ัน จํากัด (MQDC) นําโดย 

ทิพพาภรณ อริยวรารมย ประธานกรรมการ วิสิษฐ มาลัยศิริรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และภารุต เพ็ญพายัพ ผูอํานวยการโครงการเมตาเวิรส MQDC ประกาศความรวมมือครั้ง

ใหญกับเอคเซนเชอร (Accenture) บริษัทผู ใหบริการดานพัฒนาธุรกิจชั้นนําระดับโลก 

เพ� อพัฒนา Metaverse ใหกับ MQDC ซึ่งเปนโครงการที่จะมอบประสบการณเช� อมตอระหวาง

โลกความจริงและโลกเสมือนที่นํามาซึ่งความสุขอันยั่งยืนสมบูรณแบบเหนือจินตนาการ โดยมี 

ฮูซิน อดัม กรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมคาปลีก เอคเซนเชอร 

ประเทศไทย รวมงานแถลงขาว ณ โรงแรมวอลดอรฟ แอสโทเรีย ราชดําริ กรุงเทพฯ

อว. ติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กลุมราชภัฏภาคใต

ศูนยอัจฉริยะการพัฒนาทองถิ่นภาคใต “ดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” มรภ.ภูเก็ต

พันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหนากลุมภารกิจบริหารยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พรอมดวย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน 

คณะอนุกรรมดานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนยอัจฉริยะเพ� อการ

พัฒนาทองถิ่นภาคใต “ดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี 

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใหขอมูลถึงความกาวหนาโครงการฯ 

มุงเนนความเปนเลิศ “ดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค”โดยใชองคความรู นวัตกรรม ผนวก

กับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของภาคใต 

เพ� อสรางคุณคา มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต 

โรงแรมในเครือฟอรจูน จัดโปรโมชั่นตอนรับเทศกาลสงกรานต เพ� อกระตุนยอดขาย 

มอบสวนลดหองอาหาร หองพักกวา 40% พรอมโปรโมชั่นอิ่มอรอยบุฟเฟตมากมาย

โรงแรมฟอรจูน แสงจันทร บีช ระยอง  

กับโปร “สงกรานตน้ีคุมย่ิงกวา  กับ SONGKRAN 

SPECIAL PACKAGE แพกเกจราคาเพียง 

2,699 บาท สําหรับหองพัก Deluxe รวม

อาหารเชา พรอม Buffet Dinner สําหรับ 

2 ทาน เขาพัก วันที่ 15 เมษายน 

ดานโรงแรมฟอรจูน ริเวอรวิวนครพนม  

โปรโมชั่น สุดพิเศษ Summer Super Save 

เริ่มตนเพียง 1,250 บาท โรงแรมฟอรจูนดี

พลัส เขาใหญ เริ่มตน 999 บาท

ปดทายดวยโปรโมชั่น แสนอรอยของ

โรงแรม โคราช  Dinner Set สําหรับ 2 ทาน 

พรอมไวทแดง  ในราคา 1,299 บาท และชุด

หมูกะทะฟอรจูน ราคาเริ่มตนเพียง 339บาท 

/ชุด ขาวแชฟอรจูน ขาวเหนียวมะมวง 359 /ชุด 

ตั้งแตวันนี้ - 5 พฤษภาคม  ติดตอสอบถาม 

Line @fortunehotelgroup

จตุภัทร ต้ังคารวคุณ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

หรือ TOA เปดเผยวา “TOA ผูนํานวัตกรรม

สีที่ครองแชมปแบรนดสียอดนิยมอันดับ 1 

มาอยางยาวนาน พรอมดันกลยุทธบุกตลาด

วัสดุกอสรางครบวงจร ขยายตลาดเขาสูผลิต

ภัณฑอ� นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑสีทาอาคาร เชน 

สินคาเคมีภัณฑกอสราง สินคายิปซั่มบอรด 

เปนตน โดยในป 2565 น้ี ต้ังเปายอดขายมากกวา 

1,500 ลานบาท หวังเติบโต 50% เม� อเทียบ

กับปกอน และเติบโตกวา 500% เม� อเปรียบเทียบ

กับ 5 ปท่ีผานมา โดยพุงเปายึดสวนแบงการ

ตลาดเปนอันดับ 1 ของไทย ในอีก 3 ปขางหนา 

ดวยการขยายชองทางการจัดจําหน�ายสินคา

เคมีภัณฑกอสรางผานศูนยปองกันและแกไข 

ปญหา ร่ัว ซึม ราว หรือ Protect and Repair

Center มากกวา 350 สาขาท่ัวประเทศภายใน

TOA บุกธุรกิจวัสดุกอสราง ลุยเปด Protect and Repair Center 

รวม 350 สาขา ตั้งเปายอดขายกวา 1,500 ลานบาท

ปนี้ และขยายตอเน� องภายใน 3 ปขางหนา 

รวมถึงขยายการจัดจําหน�ายสินคาไปยังเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เชน เวียดนาม กัมพูชา 

อินโดนีเซีย และลาว ซ่ึงถือเปนตลาดท่ีมีอัตรา

การเติบโตสูงมาก สําหรับสินคาเคมีภัณฑกอสราง”

นอกจากนั้น TOA ยังตอกย้ําในเร� อง

การบริการงานชางมาตรฐานใหมภายใตช� อ 

“WHO Service” โดยทีมผูรับเหมามืออาชีพ

ที่ผานการฝกอบรมตามมาตรฐาน TOA เพ� อ

ใหลูกคาเลือกใชบริการไดอยางมั่นใจ 100% 

ในการติดตั้งผลิตภัณฑเคมีภัณฑกอสราง 

สําหรับงานระบบกันซึมหลังคา ดาดฟา ระบบ

กันซึมหองนํ้า ปูกระเบ้ือง และระบบงานอ� นๆ 

พรอมทั้งขยายกําลังการผลิตของโรงงานเปน 

2 เทา สําหรับผลิตภัณฑเคมีภัณฑกอสราง

ประเภทซีเมนตเบส เพ� อรองรับความตองการ

ใชงานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

“ ข า ว แ ช ” 

หนึ่ ง ในสํ ารับของ

วางคลายรอยของ

คนไทยสมัยโบราณ 

ที่ยังคงไดรับความ

นิยมจนถึงปจจุบัน 

แ ล ะ ขึ้ น ชื่ อ เ รื่ อ ง

ความพิ ถี พิ ถั น ใน

การ เตรี ยมตั้ งแต

การหุงขาวใหเรียง

เม็ดสวยงาม การเต

รียมน้ําอบสําหรับ

ขาวแช ที่ตองอบ

ควันเทียนลอยดอก

มะลิและกลีบกุหลาบเพื่อเพิ่มความหอม

สดช� น อีกท้ังเคร� องเคียงท่ีกรรมวิธีการปรุงน้ัน

ประณีตและซับซอนหลายขั้นตอน รวมถึง

รสชาติที่กลมกลอม 

หองอาหารเฟลอริช โรงแรมสินธร

เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ เชิญคุณมาสัมผัสความ

อรอยและความหอมหวลของ “ขาวแช” พรอม

เคร� องเคียง ไมวาจะเปน ลูกกะปทอด หัวหอม

สอดไส ไชโปวผัดหวาน พริกหยวกสอดไส 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จัดกิจกรรม

ตอนรับเทศกาลแหงความสุข สดช� น รับ

วันปใหมไทย กับ “MAJOR SONGKRAN 

FRESHTIVAL 2022” งานน้ี นรุตม เจียรสนอง 

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการตลาด 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

จับมือ เพ็ญพงา สุทธิมณฑล ผูอํานวยการ

ฝายบริหารลูกคา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค รวมกันสงมอบ

ความสุขให้คนไทยสุขสดชื่นรับสงกรานต์ 

ชวนดูหนังคลายรอนกับภาพยนตรหลากหลาย

แนวใหเลือกชม อาทิ Sonic the Hedgehog 2 

: โซนิค เดอะ เฮดจฮ็อก 2, The Contractor 

: คนพิฆาตคอนแทรคเตอร, Fast & Feel Love 

: เร็วโหด…เหมือนโกรธเธอ, Fantastic Beasts : 

The Secrets of Dumbledore : สัตวมหัศจรรย 

ความลับของดัมเบิลดอร และ 16 หาว 19 เดือด 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จับมือ ดีแทค สาดความสุขเย็นสดช� นรับสงกรานต

ดูหนังเปนครอบครัว 4 ที่นั่ง เพียง 300 บาท - ผูสูงอายุดูหนังฟรี

ขาวแช เสน�หสํารับไทยคลายรอน ที่ โรงแรมสินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ

โรงแรมสินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ เชิญคุณมาสัมผัสมนตเสน�ห “ขาวแช” 

สํารับของวางไทยคลายรอน ที่หองอาหารเฟลอริช ตลอดเดือนเมษายนนี้

ปลาแหงผัดหวาน และผักสดแกะสลักที่จะ

ชวยเพิ่มอรรถรสในการรับประทาน ไดทุกวัน 

ตั้งแตวันนี้ – 30 เมษายนนี้ ในราคาชุดละ 

590++ บาท หรือสั่งกลับบานในราคาชุดละ 

690++ บาท

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสํารองที่

นั่งไดที่ โทร.0-2095-9999 หรือเยี่ยมชมเว็ป

ไซตชองโรงแรมไดที่ www.kempinski.com/

en/bangkok/sindhorn-hotel/

พรอมกิจกรรมดีๆ ดังนี้

สาดความคุม . . .ครอบครัวสุขสันต 

ตั้งแตวันที่ 13-17 เมษายน 2565 ลูกคาดีแท

คดูหนังสนุกทั้งครอบครัวในราคาสุดคุม ดวย

แพ็กเกจ “ครอบครัวสุขสันต” ซื้อตั๋วหนัง 4 

ที่นั่ง จายเพียง 300 บาท จากปกติ 1,200 

บาท งายๆใชเพียง 299 dtac reward coins 

(จากปกติ 72,000 dtac reward coins) ดู

ไดทุกเร� อง ทุกรอบ ทุกสาขา สามารถกด

รับสิทธิ์ผานดีแทคแอป จํานวน 2,000 สิทธิ์ 

หรือ รวม 8,000 ที่นั่ง/แคมเปญ

สาดสุข...ใหผูสูงอายุ ตั้งแตวันที่ 13-

17 เมษายน 2565 ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป ดูหนัง

ฟรี 1 ที่นั ่ง เพียงแสดงบัตรประชาชนที่ 

เคานเตอร M Corner เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

ทุกสาขา จํานวน 5,000 สิทธิ์

กําหนดการบําเพ็ญกุศล
คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 

(อายุ 103 ป)
มารดาของ

ทัศน วนากรกุล
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บีอารโมลาสเทรดดิ้ง จํากัด

กรรณิกา วิริยะกุล 
กรรมการ และบรรณาธิการบริหาร 

หนังสือพิมพไทยโพสต

ณ ศาลา 2 วัดหัวลําโพง
 ถนนพระรามที่ ๔ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

พิธีกงเตก
วันศุกรที่ 8 เมษายน 2565

พิธีสงศพ 
วันเสารที่ 9 เมษายน 2565

ณ สุสานมูลนิธิแกงคอยเมตตาธรรม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

จึงขอกราบเรียน และเรียนเชิญมาดวยความเคารพ
*งดรับพวงหรีด*

**แตงกายสีสดใส งดชุดไวทุกขขาว-ดํา**
สามารถรวมบําเพ็ญกุศลโดยการบริจาคมูลนิธิวชิรพยาบาล

(ขออภัยหากไมไดเรียนเชิญดวยตนเอง) 

คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ซูซูกิ ยกทัพส� อมวลชนรวมกิจกรรม 

SWIFT UP TO THE MAX เพ� อทดสอบ

สมรรถนะของรถยนต ซูซูกิ สวิฟท รถอีโคคาร 

ที่เปยมสมรรถนะ โดยทาพิสูจนพละกําลัง

เคร� องยนต 1.2 ลิตร DUALJET และแพลตฟอรม 

HEARTECT ในสนามแขงจริง ณ สนามพีระ 

อินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิต 

นายวัลลภ ตรีฤกษงาม กรรมการ

บริหารดานการขายและการตลาด บริษัท 

ซูซูกิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา 

สําหรับกิจกรรม SWIFT UP TO THE MAX 

ในครั้งนี้ เราตั้งใจใหส� อมวลชนไดทําการ

ทดสอบสมรรถนะอันขีดสุด สมกับช� องาน 

SWIFT UP TO THE MAX ในเร� องของ

เทคโนโลยีตางๆ ของซูซูกิ สวิฟท ถือวา

เปนเรือธงทั้งดานยอดขาย และไดรับความ

นิยมรถอีโคคาร ในเซ็กเมนทของเรา วันนี้

ส� อมวลชนจะไดทดลองขับในสนามแขงจริง 

พรอมสัมผัสสมรรถนะ อยางไรขีดจํากัด 

ไมวาจะเปนระบบเบรก เร� องของการทรงตัว 

ที่มาพรอมกับเทคโนโลยีของซูซูกิ สวิฟท คือ 

แพลตฟอรม HEARTECT รวมถึงโครงสราง

ตัวถังท่ีมีความปลอดภัย ท่ีมีความเหนียวแน�น

และความสะดวกสบายในการขับขี่ ที่สําคัญ 

มีเทคโนโลยีหัวฉีดคูซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการขับขี่ชวยประหยัดน้ํามัน วันนี้ทุกคน

จะไดรับประสบการณอยางแทจริง 

กิจกรรม SWIFT UP TO THE MAX 

เปนการทดสอบบนสนามจริง ผูทดสอบไดรับ

รูถึงสมรรถนะ ความแมนยํา และพละกําลัง 

อัตราเรงของซูซูกิ สวิฟท รับรูไดถึงชวงลาง

หนึบจากแพลตฟอรม HEARTECT มีการ

ทดลองวงเลี้ยวโดยซูซูกิ สวิฟทมีวงเลี้ยวที่

แคบเพียง 4.8 เมตร การขับขี่รับรูไดถึงความ

ซูซูกิ จัดกิจกรรม SWIFT UP TO THE MAX 

ตอกย้ําอีโคคาร เปยมสมรรถนะ ทาพิสูจนในสนามพีระ

คลองตัว สมรรถนะ และความสนุกที่เกิน

คาดหมาย ถือวา เปนรถที่ตอบโจทยเร� องการ

ขับขี่ ความคุมคา และขับสนุก สมกับที่เปน

รถที่ครองใจคนไทย ดวยราคาที่จับตองงาย 

ซูซูกิ สวิฟท ภายนอกมีความโดดเดน 

ดวยไฟหนาแบบ LED Projector ไฟทาย

แบบ LED ลออัลลอยปดเงา ขนาด 16 นิ้ว 

สวนภายในหองโดยสารเปนโทนสีดํา ตกแตง

ดวยวัสดุสีเงิน พรอมมาตรวัดสไตลสปอรต 

และจอแสดงขอมูลขับขี่แบบ LCD พวงมาลัย

มัลติฟงกชั่นทรง D-Shape ที่สามารถปรับได 

4 ทิศทาง เบาะนั่งทรงสปอรตโอบกระชับ 

หนาจอเปนระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว ที่รองรับ

การเช� อมตอท้ัง Apple CarPlay, AndroidAuto 

และ Bluetooth เบาะดานหลังสามารถปรับ

พับไดแบบ 60:40 พรอมดวย Keyless Entry 

เปด-ปดล็อกประตู โดยไมตองกดกุญแจรีโมท 

และระบบ Keyless Push Start สตารทหรือ

ดับ เคร� องยนตดวยปุม Engine Switch และ

มีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดถึง 265 ลิตร 

สวนของขุมพลังซูซูกิ สวิฟท ติดตั้ง

เคร� องยนตเบนซิน 4 สูบ ขนาด 1.2 ลิตร ให

กําลังสูงสุด 83 แรงมา ที่ 6,000 รอบ/นาที 

แรงบิดสูงสุดที่ 108 นิวตันเมตร ที่ 4,400 

รอบ/นาทีมาพรอมเทคโนโลยีหัวฉีดคู หรือ

DUALJET ท่ีใหความแรง และประหยัดนํ้ามัน 

โดยเคลมอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันอยูที่ 23 กม./

ลิตร รองรับน้ํามัน E20 สวนระบบความ

ปลอดภัย ซูซูกิ สวิฟท ยังติดตั้งถุงลมนิรภัย

ถึง 6 ตําแหน�ง และมีระบบ Cruise Control 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ สามารถ

ตอบโจทยได ทุกสไตล ท้ังสมรรถนะความแรง 

และความปลอดภัย อีกทั้งยังมีระบบ ESP 

ชวยควบคุม เสถียรภาพการทรงตัว ระบบ 

ปองกันลอหมุนฟรี TCS ระบบเบรก ABS 

พรอม EBD ระบบ Hill HoldControl ชวย

ออกตัวขณะอยูบนทางลาดชัน และถุงลม

นิรภัย SRS คูหนา ซูซูกิ สวิฟท ในรุน GL 

ราคา 557,000 บาท รุน GLX ราคา 629,000 บาท 

หากอยากรับรูถึง สมรรถนะ ความคลองตัว

ความคุมคา และเขาถึงระบบตางๆ ไปทดลองขับ

ดวยตัวคุณเองไดที่ ตั วแทนจําหน�ายทั่ ว

ประเทศ

หลังจากที่ เมอรเซเดส-เบนซ เปดตัว

รถยนตรถยนตไฟฟา EQS 450+ AMG Premium 

ที่งานมหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38 เม� อปลาย

ปที่ผานมา วันนี้ ไดนํารถยนต ไฟฟา EQS 

450+ AMG Premium ใหม มาใหส� อมวลชน

ไดสัมผัสจริง กอนที่จะวางจําหน�ายใน

ประเทศไทยในป 2565

เมอรเซเดส-เบนซ รุน EQS เปน

รถยนตพลังงานไฟฟา ท่ีมาพรอมความหรูหรา 

โดยวางตําแหน�งใหอยู ในระดับเดียวกับ 

“เอส-คลาส” EQS นับเปนยานยนต ไฟฟา 

100% โดย EQS ที่นํามาวางจําหน�ายใน

ประเทศไทยคาดวาจะเปนรุน EQS 450+ AMG 

Premium ขับเคล� อนดวยมอเตอรไฟฟาเดี่ยว

ที่ใหกําลังสูงสุดถึง 333 แรงมา มาพรอมแรง

บิดสูงสุดที่ 570 นิวตัน-เมตร และสามารถ

ทําความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลา

เพียง 6.1 วินาที และทําความเร็วสูงสุดไดถึง 

210 กม./ชม.ชุดแบตเตอรี่ของ EQS 450+ 

AMG Premium เปนแบบลิเธียม-ไอออน

ขนาด 107.8 kWh สามารถขับขี่ไดเปนระยะ

ทางราว 770 กิโลเมตรตอการชารจแตละ

ครั้งตามมาตรฐาน WLTP รองรับการชารจ

ดวนแบบ DC จากระดับ 10-80% ไดในเวลา

ราว 31 นาที หรือชารจเพ� อใหไดระยะทาง

ขับขี่ประมาณ 300 กม. ภายในเวลาเพียง 15 

นาทีเทานั้น

เมอรเซเดส-เบนซ ยังไมเปดเผยรายละเอียด

ของ EQS 450+ AMG Premium ที่จะวาง

Mercedes-EQS 450+ AMG Premium 

ยนตรกรรมไฟฟาระดับลักซชัวรี่

จําหน�ายในประเทศไทย แต

ใชแนวทางการออกแบบ

ที่เรียกวา Sensual Purity 

และ Progressive Luxury 

เพื่อให้มีดีไซน์แบบไร้รอย

ตอในทุกๆ องศาของตัวรถ 

กระจังหนาสีดําประดับดวย

ลวดลายดาวสามแฉก, ไฟ

หนาเช� อมเขาหากันดวยเสน 

Light bang ดานบน, แนว

หลังคาสวนทายที่มีลักษณะ

คลายกับสไลต Fastback 

พรอม Flush door handles มือจับประตูแบบ

ย� นไดอัตโนมัติ ที่ปกติจะซอนตัวแนบเนียนไป

กัตัวถังดานขาง , ไฟหนาดีไซนแบบ 3D 

Helix และหนาจอภายในหองโดยสาร

ท่ีประกอบดวยหนาจอ OLED ขนาด 

12.3 นิ้ว จํานวน 2 จอ และ 17.7 

นิ้วอีก 1 จอ EQS มีระบบบังคับ

เลี้ยว 4 ลอ มีระบบ INTELLIGENT 

PARK PILOT คือ รถยนตวิ่งไป

หาที่จอดเอง เชนเดียวกับบริการ 

Valet หากสาธารณูปโภครองรับ 

DRIVE PILOT ระบบขับขี่อัตโนมัติ 

ภายใตสภาวะจราจรหนาแน�น 

จนถึงความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง มี

ระบบตรวจจับสภาพผูขับขี่ โดยประเมินจาก

การเคล� อนไหวเปลือกตาผูขับขี่

EQS มีรูปลักษณภายนอกที่ล้ ําสมัย

มาพรอมเทคโนโลยีที่โดดเดน สวยงามและ

หรูหรา สวนภายในดีไซนระดับเฟรสคลาส 

คงความหรูหราสะดวกสบายออกแบบอยาง

ลงตัว โดดเดน มาพรอมฟงกชั่นการใชงาน

ที่หลากหลาย สวนของวัสดุการตกแตงระดับ

พรีเมี่ยม เม� อไดลองสัมผัสจริงตองบอกวา

สิ่งที่สัมผัสอยางเห็นไดชัด คือสมรรถนะ

ท่ีมาเต็ม ไมวาจะเปนอัตราเรงแซง การเขาโคง 

การควบคุมระบบตางๆ ทําไดดีเย่ียม พวงมาลัย

ใหเฉียบคม ระบบเล้ียว ระบบเบรกท่ีใหความ

แมนยํา และระบบตางๆ ในรถใหมาอยาง

ครบครัน ใสระบบมาเต็มทุกฟงกช่ันการใชงาน

สําหรับ EQS ที่จะมาจําหน�ายในเมืองไทย

เปนรุนไหน อดใจรอกันไมนาน ไดรูแน�นอน 

ซึ่งคนที่ช� นชอบนวัตกรรมความล้ําสมัยและ

ไฮเทคโนโลยีเตรียมเงินในกระเปาคุณให

พรอมไดเลย 

ปอรเช ภูมิใจนําเสนอ ยนตรกรรม

สปอรตสุดหรู พานาเมรา ในเวอรชั่น 

แพลทตินั่ม อิดิชั่น ที่ ไดรับการผสมผสาน 

ความงดงามจากงานดีไซน Satin Gloss 

Platinum สมบูรณแบบดวยอุปกรณอํานวย

ความสะดวกมาตรฐานที่อัดแน�น เต็มพิกัด 

โดยพานาเมรา แพลทตินั่ม อิดิชั่น พรอม

ตอบสนองความตองการในการครอบครอง

ยนตกรรมสปอรตในรูปแบบสเปเชี่ยล อิดิชั่น 

ในรุน ปอรเช พานาเมรา 4 อี-ไฮบริด ดวย

ราคาสุดเราใจ

สีตัวถังพิเศษ สรางความแตกตาง

จากรุนปกติ อุปกรณพิเศษเปยมไปดวยอรรถ

ประโยชนอันเปนที่ตองการ ของลูกคา และ

ไดรับการติดต้ังเปนมาตรฐานในรุน แพลทติน่ัม

อิดิชั่น (Platinum Edition) ไมวาจะเปนชวง

ลางถุงลม ปรับระดับอัตโนมัติ adaptive air 

suspension ท่ีมาพรอมระบบ Porsche Active 

Suspension Management (PASM) กระจก

มองขางตัดแสงสะทอนอัตโนมัติ automatic 

dimming ไฟหนา LED matrix และระบบ 

Porsche Dynamic Light System Plus 

(PDLS Plus) หลังคากระจก panoramic    

นอกจากนี้ยังมีระบบชวยจอด Park Assist 

ที่มาพรอม กับกลองมองหลัง สําหรับรุนอี-

ไฮบริด มี on-board AC charger ที่รองรับ

กําลังไฟฟา 7.2 กิโลวัตต และนอกจากนี้ ยัง

มีลออัลลอยลายพิเศษ ขนาด 21 นิ้ว ที่ดุดัน

ดวยสีแพลทตินั่ม ปลายทอไอเสียสปอรตสีดํา 

ขอบกระจกดานขางที่ ตกแตงดวยสีดําเงา 

High-Gloss Black และไฟทายดีไซนพิเศษ

เนนย้ําอารมณสปอรต เรียบหรูเหนือระดับ

ปอรเช พานาเมรา 4 อี-ไฮบริด แพลทติน่ัม 

อิดิช่ัน แตกตางอยางเดนชัดเพียงสายตาสัมผัส

จากรูปลักษณภายนอก จากสีตัวถังแพลทติน่ัม

สุดพิเศษ ชองระบายอากาศหลังซุมลอหนา 

และเสริมความกราวแกรงดุดันดวยลอ

อัลลอยขนาด 21 นิ้ว สีแพลทตินั่ม มาเปน

อุปกรณพิเศษติดตั้งเพิ่มเติม ปดทายความ

โดดเดนเหนือใครดวย  ตราสัญลักษณปอรเช 

และตราสัญลักษณประจํารุนบริเวณทายรถ 

รวมถึงตัวอักษร ‘e-hybrid’ ดานขางตัวรถ

สําหรับรุนอี-ไฮบริด ความหรูหรา งดงาม

ถูกถายทอดอยางตอเน� องจากการออกแบบ

ภายนอกตลอดจนการออกแบบภายในหอง

โดยสาร ไดแก พวงมาลัยสปอรตจีที (GT) 

พรอมระบบ Power Steering Plus, ระบบ

ชวยเหลือการขับขี่ Lane Change Assist 

,ประตู soft-close พรอมระบบ Comfort Entry 

อํานวยความสะดวกขณะเขาออก , เบาะ

ไฟฟาคูหนาปรับระดับ 14 ทิศทาง ,ระบบ

ทําความอุนและหน�วยความจําสําหรับการจํา

ปอรเช เสริมทัพ พานาเมรา  รุนพิเศษ ประกาศราคาอยางเปนทางการ

แหน�งเบาะ, เคร� องเสียงรอบทิศทาง BOSE® 

Surround Sound ที่เปนชิ้นงานอะลูมิเนียม

ปดเงาสีดําตกแตงภายในหองโดยสาร และ

การประทับตราสัญลักษณปอรเชบนหมอน

รองศรีษะ พรอมเสริมความหรูหราอันเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวรอบหองโดยสารดวย

แผนปดธรณีประตูผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียม

ปดเงาสีดําท่ีประดับตราสัญลักษณ แพลทติน่ัม 

อิดิชั่น (Platinum Edition) สําหรับพานาเมรา 

แพลทตินั่ม อิดิชั่น (Panamera Platinum 

บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 

ประกาศการเปดโชวรูมใหมพรอมใหบริการ

ในเดือนมีนาคม นี้ จํานวน 3 แหงและมีแผน

จะเปดโชวรูมอีก 12 แหงภายในปนี้ โดย

ภายในสิ้นป 2565 ฮุนไดจะมีโชวรูมเพ� อให

บริการทั้งดานการขาย และบริการหลังการ

ขายจํานวนท้ังส้ิน 43 แหงกระจายอยูท่ัวประเทศ

จากที่ บริษัท ฮุนไดฯ ไดเปดตัวฮุนได

สตารเรีย รถยนตอเนกประสงคขนาดใหญ

ที่ ไดมาทําตลาดเพิ่มในกลุมเอ็มพีวี และได

รับกระแสจากการเปดตัวอยางดีเยี่ยมจาก

ดีไซนที่ล้ําสมัย รวมทั้งสตารเรียยังไดสราง

มาตรฐานใหมใหกับรถยนต กลุมนี้ดวยระบบ

มาตรฐานความปลอดภัยภายใต Hyundai 

Smart Sense และอุปกรณอํานวยความ

สะดวกมาตรฐานอ� น ๆ ที่คุ มคาเกินราคา 

ในปนี้ บริษัทฯ ไดวางแผนในการเปดตัว

รถยนตรุนอ� นๆ ที่นอกจากเพ� อเปนการเพิ่ม

ยอดขาย บริษัท ฮุนไดฯ มุงหวังท่ีจํานํารถยนต

คุณภาพมาเปดตลาดและเพิ่มทางเลือกใหกับ

ลูกคา เพ� อใหเปนไปตามแผนงานดานการ

ขายดังกลาว บริษัท ฮุนได ไดเตรียมความ

พรอมในการเพิ่มชองทางการจัดจําหน�าย

และการใหบริการลูกคาดวยการ ขยายจํานวน

โชวรูม ทั่วประเทศ โดยในเดือนมีนาคมนี้ 

บริษัท ฮุนได ฯ จะมีโชวรูมจําหน�ายพรอม

เปดดําเนินการเพิ่มขึ้นถึง 3 แหงพรอมกันใน 

ฮุนได รุกหนัก เปดโชวรูมเพิ่ม เตรียมพรอมขยายฐานลูกคา

3 จังหวัด คือ บนถนนรามอินทรา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร บางปู อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ และที่ศาลาดงลาน อําเภอ

เกาะคา จังหวัดลําปาง โดยโชวรูมทั้ง 3 แหงนี้ 

ไดรับการออกแบบและการใหบริการทั้งใน

สวนการขายและบริการ หลังการขายตาม

มาตรฐานของฮุนได ระดับโลก พนักงานทุก

สวนไดรับการฝกอบรมพรอมใหคําแนะนํา 

และชางผูชํานาญ เพ� อใหลูกคาฮุนไดเขารับ

บริการไดอยางมั่นใจ และจากการเปดการ

ใ ห บ ริ ก า ร อ ย า ง

เป นทางการของ

ทั้งสามแหงนี้ทําให

ปจจุบัน ฮุนได มี

โ ช ว รู ม พ ร อ ม ใ ห

บริการทั่วประเทศ

ทั้งหมด 31 แหง ผู

สนใจสามารถดูราย

ละ เอี ยด เพิ่ ม เ ติ ม

ไดที่ www.hyundai.

co.th

Edition) ทุกรุนจะไดรับการติดตั้งนาฬ�กา

อนาล็อกบนแผงคอนโซลหนามาเปนอุปกรณ

มาตรฐาน 

ราคาจําหน�าย ปอรเช พานาเมรา 4 

อี-ไฮบริด แพลทตินั่ม อิดิชั่น (Panamera 4 

E-Hybrid Platinum Edition) ราคาเริ่มตนที่ 

7.75 ลานบาท พรอมรับคําสั่งซื้อแลววันนี้ 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โชวรูมปอรเช 

บริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวิส ทุกสาขา 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

สิงคโปร์จำ�คุกออสซี่ป�ขวดไวน์ทำ�คนต�ย

สิงคโปร์ • เอเอฟพีรายงานว่า ชายชาวออสเตรเลียที่ปา

ขวดไวน์ลงจากอพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์ทำาให้ชายชราคนหนึ่ง

เสียชีวิต โดนตัดสินจำาคุกแล้วเมื่อวันศุกร์เป็นเวลา 5 ปีครึ่ง 

อัยการมองว่าเป็นการกระทำาท่ีมาจากความเกลียดชังชาวมุสลิม 

เหตุการณ์เกิดเมื่อปี 2562 แอนดรูว์ กอสลิง ขว้างขวดไวน์

จากชั้นที่ 7 ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ลงไปยังกลุ่มชาว

มุสลิมที่รวมตัวกันในพื้นที่รับประทานบาร์บีคิวถัดลงไป 2 

ชั้น ชายชาวออสเตรเลียวัย 49 ปี ที่ดื่มเบียร์มาพอสมควร

ก่อนหน้าจะก่อเหตุ ตั้งใจที่จะทำาให้กลุ่มข้างล่างแตกตื่นตกใจ 

แต่ขวดไปโดนนาเซียรี ซูนี ชายวัย 73 ปี เข้าที่ศีรษะถึงกับ

กะโหลกแตกร้าว นาเซียรีมีอาชีพเป็นคนขับรถส่งของ ไปเสีย

ชีวิตที่โรงพยาบาล ขณะที่ภรรยาวัย 69 ปี ได้รับบาดเจ็บที่

แขน ตามที่ศาลระบุไว้ในเอกสาร สิงคโปร์มีประชากร 5.5 

ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน แต่ยังเป็นที่ปักหลักถิ่นฐานของ

ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมและชาวอินเดียด้วย 

ร�ค�อ�ห�รโลกพุ่งจ�กสงคร�ม

ป�รีส • เอเอฟพีรายงานว่า ราคาอาหารโลกแตะระดับสูง                                                                             

สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคม เนื่องจากการบุกโจมตี

ยูเครนของรัสเซีย ส่งแรงกระเพื่อมสู่ตลาดธัญพืชหลักและ

น้ำามันพืช จากการเปิดเผยขององค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ การหยุดการส่งออกธัญพืช

และน้ำามันพืชเป็นผลจากท่ีรัสเซียเข้ารุกรานยูเครนและเกิดการ

คว่ำาบาตรจากนานาชาติตามมา กระตุ้นให้เกิดความกลัวว่าจะ

เกิดวิกฤตความอดอยากขาดแคลนไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในตะวันออกกลางและแอฟริกา ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวเร่ิมส่ง

ผลแล้ว รัสเซียกับยูเครนมีพื้นที่ในการปลูกธัญพืชกว้างใหญ่ 

เป็นหน่ึงในแหล่งอาหารหลักของโลก มีสัดส่วนสูงสำาหรับการส่ง

ออกสินค้าโภคภัณฑ์หลักหลายรายการ เช่น ข้าวสาลี, น้ำามัน

พืชและข้าวโพด 

‘พิงค์ฟลอยด์’ ปล่อยเพลงใหม่รอบ 28 ปี

ป�รีส • พิงค์ฟลอยด์ตำานานวงร็อกชื่อดังสัญชาติอังกฤษปล่อย

เพลงใหม่คร้ังแรกในรอบ 28 ปี เพื่อสนับสนุนชาวยูเครน จาก

การประกาศของวงเมื่อวันพฤหัสบดี เอเอฟพีรายงานว่าพิงค์

ฟลอยด์จะปล่อยเพลง “Hey, Hey, Rise-Up!” ในวันศุกร์ เพื่อ

ระดมทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เชื่อมโยงกับสงครามใน

ยูเครน โดยมีจุดเริ่มต้นจากคลิปของชายคนหนึ่งในชุดทหาร

ยูเครน ยืนหน้าโบสถ์เซนต์ โซเฟียในกรุงเคียฟ และร้องเพลง 

“Oh, the Red Viburnum in the Meadow” ที่กำาลังเป็น

ไวรัล ชายคนดังกล่าวก็คือ อังเดร คลิฟเนียค หนึ่งในสมาชิก

วงดังของยูเครนชื่อ BoomBox ที่ยุติเวิลด์ทัวร์เพื่อกลับไป

ช่วยป้องกันประเทศ “เราก็เหมือนกับหลายๆ คนที่รู้สึกโกรธ

และหงุดหงิดกับการกระทำาที่ชั่วร้าย และภาพของประเทศ

ประชาธิปไตยที่เป็นเอกราชและสงบสุขต้องถูกรุกราน และมี

ผู้คนถูกฆ่าตายจำานวนมาก โดยหนึ่งในมหาอำานาจของโลก” 

เดวิด กิลเมอร์ หัวหน้าวงพิงค์ฟลอยด์กล่าว.

ดีตผู้ว่�ฯ แบงก์ช�ติ 6 ท่�นม�นั่ง “เหลียวหลัง แล

หน้า” เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยวันก่อน...แสดงความเห็นท่ีผมคิดว่ามี

คุณค่าและกระตุ้นให้รัฐบาลต้องทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่หลายด้าน

อดีตผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ 6 ท่านนั้นคือ

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

ดร.ธาริษา วัฒนเกส

ดร.วิรไท สันติประภพ

คำาเตือนของอดีตผู้ว่าฯ พอจะสรุปได้ว่า มีความกังวลเรื่อง

หนี้สูง-ขาดดุลนาน

ประชานิยมไร้ขอบเขตและหลักการ

ความเป็นอิสระจากผู้มีอำานาจ

ประเด็นหลักที่ผมสรุปใจความได้จากความเห็นของทั้ง 6 

ท่านคือ

ฐานะของภาครัฐน่าเป็นห่วง มีการขาดดุลการคลังติดต่อ

กันมานาน ภาระหนี้ก็สูงขึ้นต่อเนื่อง 

ขณะที่ประเทศกำาลังเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตคือ โรค

ระบาดโควิด ตามมาด้วยสงครามยูเครน

ในกระบวนการที่ต้อง “อุ้ม” เศรษฐกิจที่มีปัญหานั้น 

รัฐบาลอาจจะกำาลังทำาให้ประชาชนเชื่อว่านโยบาย “ประชานิยม

เป็นเรื่องธรรมดา”

ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ในแง่ฐานะการคลังตอนนี้ก็

แฝงไว้ด้วยปัญหาระยะยาวมากมาย

รัฐบาลกล้าสื่อความจริงกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เพียงใดเป็นประเด็นใหญ่

อดีตผู้ว่าฯ แบงก์ชาติท่านหนึ่งบอกว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้นหลายๆ เรื่อง ต้นเหตุจะอยู่ที่เรียลเซ็กเตอร์ หรือคนอื่น

เป็นคนทำา แต่พอเสร็จแล้ว มันก็มาโผล่ที่การเงินว่า ภาคการเงิน

ไม่มีเสถียรภาพ 

แบงก์ชาติเป็น “ปลายเหตุ” แต่กลายเป็นต้องเป็นคนที่

รับภาระอยู่คนเดียว จึงต้อง “ออกแรง” หนักเป็นพิเศษ เพราะ

ปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้น

ข้อเสนออีกข้อหนึ่งคือ ผู้ว่าฯ ธปท.ต้องพูดคุยกับรัฐบาล 

แม้ว่ารัฐบาลส่วนมากจะไม่ค่อยฟัง 

ท่านยอมรับว่ายิ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลการเมืองที่มาจากการ

เลือกตั้งแล้ว ก็ยิ่งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับการเมือง

ซึ่งเป็นเรื่องที่ “เหนื่อยมาก”...แต่ก็ต้องพยายามทำาหน้าที่

ให้ดีสุด 

หากแบงก์ชาติต้องทำานโยบายที่เข้มงวด ซึ่งคนอื่นเขาไม่ชอบ 

“เราก็ต้องใจแข็งที่จะทำา...”

เพราะถ้าไม่มี ธปท.เป็นด่านสุดท้ายแล้ว ก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะ

ตกเหวไปอยู่ที่ไหน

หลักใหญ่ใจความคือ ธปท.จะต้องมีความเชื่อมั่นในหลักการที่

ถูกต้องในสิ่งที่จะทำา มีจุดยืน และกล้าทำานโยบายที่ยากและไม่เป็นที่

นิยม แต่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม 

การดำาเนินนโยบายการเงินต้องมี 3 องค์ประกอบคือ

ความพอดีและความสมดุล ความคล่องตัว และความ

ระมัดระวัง 

อีกทั้ง ธปท.จะต้องสร้างองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ มีบุคลากร

ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหลาย

แน่นอนว่าความท้าทายต่อ ธปท. วันนี้คือความเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดโอกาสทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งตอบสนองความ

ต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน และหลายๆ เรื่องก็ใช้การได้ดี 

แต่ในฐานะท่ีเป็น ธปท. ส่ิงท่ีสำาคัญ คือ ต้องมองไปข้างหน้าว่า

อะไรจะเกิดข้ึน และกระทบต่อส่ิงท่ี ธปท.เป็นห่วงมากน้อยเพียงใด 

เช่น ทำาให้ภูมิทัศน์ของสถาบันการเงิน และการตอบสนองต่อ

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

อีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงคือ เหมือนรัฐบาลไม่มี

นโยบายการคลัง ใช้เงินไปเรื่อยๆ โดยไม่เคยคิดว่าจะขาดดุลการคลัง

เท่าไหร่ และจะขาดดุลในน้ำาหนักแค่ไหนจึงจะเพียงพอ

ดังนั้นประเทศไทยใน

ตอนนี้จะต้องเน้นเรื่องการมี 

นโยบายการคลังที่จริงๆ แต่ก็

ขึ้นอยู่กับผู้นำาของรัฐบาลว่าจะมี

ความคิดในเรื่องนี้หรือไม่

ความเป็นอิสระสำาหรับ

แบงก์ชาติเป็นสิ่งสำาคัญ หนึ่งใน

อดีตผู้ว่าฯ ธปท.บอกว่า

“ผมคิดว่าเป็นเรื่องของ

ความเป็นอิสระมากกว่า ทุก

คนต้องทำาหน้าที่อย่างตรงไป

ตรงมาอยู่แล้ว ไม่ต้องคำานึงว่า

จะเป็นที่พอใจของผู้มีอำานาจ

หรือนักการเมือง แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าทำาตัวเป็นอิสระ

โดยไม่ฟังใคร  อันนี้ต้องระวัง 

ต้องฟังความเห็นของผู้ที่ทำางาน

ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆ และเอาความเห็นมา

คิดประกอบการดำาเนินการนโยบายของเรา 

“ผมต้องติงอันนี้ว่า เพราะกลัวว่าทุกคนจะเป็นอิสระแล้วไม่

ฟังใคร”

อดีตผู้ว่าฯ อีกท่านหน่ึงเน้นเรื่องการปกครอง และระบบยุติธรรม

“คนจำานวนไม่น้อยรู้สึกว่า governance ของประเทศไม่ดี มัน

เกิด dis governance ตัวอย่างที่คลาสสิกมากคือ ที่ถกเถียงกันว่า

เมืองไทยขาดคนที่เก่ง STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) 

“แต่เอาเข้าจริงเด็กรุ่นใหม่ๆ เก่งมาก แต่ว่าไปทำางานที่ 

Silicon Valley บ้าง ทำางานนิวยอร์กบ้าง หลายคนก็ไปทำางานที่

สิงคโปร์ เป็นต้น มันเป็นเรื่องที่กว้างกว่าเรื่องเรียลเซ็กเตอร์ แต่ต้อง

เป็นเรื่องการ re-think re-form governance ของประเทศด้วย”

อีกหลักการหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงคือ แนวทางของ ธปท.ที่

จะ ‘ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ และติดดิน’ ที่ต้องปรับให้เท่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความท้าทายที่เผชิญ 

เช่น ยืนตรง ไม่ได้หมายถึงแค่ความซื่อสัตย์ คนแบงก์ชาติไม่

โกง ตรงไปตรงมาแต่เพียงอย่างเดียว

แต่เรื่องสำาคัญคือ ต้องกล้าทำาในสิ่งที่ควรจะทำา 

โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นผู้กำากับดูแล ธปท.จะต้องเข้าไป

เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่าง 

เช่น ความบิดเบือนหลายอย่าง และในสภาวะวิกฤตแม้บาง

เรื่องไม่ได้อยู่ภายในเขตของ ธปท.โดยตรง แต่ถ้าไม่กล้าทำา ก็จะ

ขว้างงูไม่พ้นคอ และผลเสียที่เกิดขึ้นจะมากกว่ามาก 

ดังน้ันคำาว่ายืนตรง จึงต้องตีความให้สอดรับกับความท้าทาย

ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะในบทบาทของการเป็นผู้กำากับดูแล

ส่วนคำาว่ามองไกลนั้น จะต้องทั้งมองไกลและมองกว้าง 

เพราะระบบเศรษฐกิจที่เราเผชิญอยู่มีความเชื่อมโยงสูงมาก และ

มีองค์ประกอบหลายปัจจัย 

รวมทั้งต้องมองไกลไปถึงทางออกและแนวทางการแก้

ปัญหาด้วย ซึ่งหลายครั้งเราอาจมองไกล ประมาณการเก่ง มอง

ฉากทัศน์ต่างๆ เก่ง 

แต่จะทำาแค่นั้นไม่ได้ เพราะในภาวะที่เราเจอปัญหา

โครงสร้างของเศรษฐกิจไทย จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความสำาคัญ

ไปถึงการมองไกลไปสู่ทางออก

ในอีกด้านหนึ่งภารกิจของ ธปท.ไม่ใช่แค่นโยบายการเงิน

กับเสถียรภาพทางการเงินเท่านั้น 

ในช่วงหลังๆ เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ประเทศต่างๆ ใช้

นโยบายกันน้อยมาก และจะไปอิงนโยบายการเงินเป็นส่วนใหญ่

“มีการปั๊มเงินเข้าไปในระบบเยอะมาก ซึ่งเป็นการแก้

ปัญหาในระยะสั้น แต่ผลพวงความเสียหายก็โยงมาถึงทุกวัน

นี้ ซึ่งเป็นการขว้างงูไม่พ้นคอ เพราะการที่มีเครื่องจักรบางตัว

ทำางานเพียงบางช่วง ช่วงนี้อาจจะส่งออกดี ช่วงนั้นการบริโภค

ดี แต่ถามว่ามีทางหรือไม่ ที่เราจะช่วยกัน ทำาให้เครื่องจักรทุกตัว

เดินหน้าอย่างยั่งยืน..”

นั่นไม่ใช่หน้าที่ของ ธปท.แต่ผู้เดียว เป็นเพียงเสาหลักต้น

หนึ่งของประเทศ

เพราะในแง่กฎหมาย ต้องประสานกับอีก 3 สายงาน

คือ สภาพัฒน์ กระทรวงการคลัง สำานักงบประมาณ 

เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากปัญหาเดิมๆ ที่มีมาก

อยู่แล้ว เช่น หนี้ครัวเรือน 

เรื่องการติดกับดักรายได้ปานกลาง

เรื่องความเหลื่อมล้ำาทางรายได้ และโจทย์ใหม่ๆ เช่น 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเทคนิค เทคโนโลยี และ

โมเดลธุรกิจ รวมถึงเรื่อง ESG ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่า ภาคการ

เงิน ธนาคารพาณิชย์ควรต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหาโลกร้อน 

เป็นต้น

หากคนในรัฐบาลยอมรับเนื้อหาสาระของการเสวนาวันนั้น 

น่าจะทำาให้เกิดการระดมสมองครั้งใหญ่เพื่อการปรับยุทธศาสตร์

ของชาติได้อย่างมีนัยสำาคัญยิ่ง

อยู่ที่ว่ารัฐบาลและพรรคการเมืองที่อาสามาบริหาร

ประเทศจะยอมรับความจริงที่ว่าคนเก่งคนจริงอยู่นอก

กระบวนการการเมืองของเราเป็นส่วนใหญ่!.

อ

จรวดถล่มสถานีรถไฟยูเครนดับ39
คร�ม�ทอร์สค์ • เจ้�หน้�ท่ียูเครนเผยว่�มีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 39 ศพ 

และได้รับบ�ดเจ็บ 87 คน จ�กเหตุจรวด 2 ลูกยิงถล่มสถ�นีรถไฟ

แห่งหนึ่งในเมืองคร�ม�ทอร์สค์ท�งภ�คตะวันออกของประเทศ 

ขณะเกิดเหตุเต็มไปด้วยประช�ชนที่เตรียมอพยพออกจ�กเมือง

สำานักข่าวรอยเตอร์และ

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์ท่ี 8 

เมษายน 2565 ว่าจรวด 2 ลูก

ยิงถล่มสถานีรถไฟเมืองครามา

ทอร์สค์ทางตะวันออกของยูเครน

ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าท่ียูเครน

เผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 39 

ศพ และได้รับบาดเจ็บ 87 คน 

เป็นหน่ึงในการโจมตีรุนแรงท่ีสุด

นับต้ังแต่รัสเซียบุกยูเครนมาแล้ว 

6 สัปดาห์

เปาโล ไครีย์เลนโก ผู้ว่า 

การแคว้นโดเนตสก์ของยูเครน

เผยว่า ขณะเกิดเหตุจรวด 2 ลูก

ยิงโจมตีสถานีรถไฟในเมืองครา

มาทอร์สค์ มีพลเรือนอยู่ท่ีสถานี

รถไฟแห่งน้ีหลายพันคน เขาระบุ

ว่าเป็นการโจมตีท่ีต้ังใจถล่มสถานี

รถไฟ ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน

อาการสาหัส 

ไครีย์เลนโกกล่าวว่า การ

โจมตีคร้ังน้ีต้องการหว่านให้เกิด

ความแตกตื่นและหวาดกลัว และ

คร่าชีวิตพลเรือนให้มากท่ีสุด เขา

โพสต์ภาพทางออนไลน์ของผู้เสีย

ชีวิตหลายศพท่ีนอนตายอยู่ข้าง

กระเป๋าเดินทางและหีบห่ออื่นๆ 

สำานักข่าวอาร์ไอเอของรัส                                                

เซียรายงานการแถลงของกระ 

ทรวงกลาโหมรัสเซียว่า มิสไซล์ท่ี

ยิงถล่มสถานีรถไฟแห่งน้ีเป็นอา 

วุธท่ีใช้ในกองทัพยูเครนเท่าน้ัน 

และทหารรัสเซียไม่ได้รับมอบ

หมายให้โจมตีเมืองครามาทอร์สค์

เมื่อวันศุกร์

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์                                              

เซเลนสกี ของยูเครน กล่าวระ 

หว่างแถลงทางวิดีโอกับรัฐสภา

ฟินแลนด์ว่า ขณะเกิดเหตุโจมตี

สถานีรถไฟแห่งน้ี ไม่มีทหารยู 

เครนอยู่ที่สถานีรถไฟแต่อย่างใด 

ทหารรัสเซียโจมตีสถานีรถไฟ

ทั่วไป โจมตีประชาชนธรรมดา 

ไม่มีทหารอยู่ที่นั่น

เซเลนสกีบอกด้วยว่า การ

โจมตีสถานีรถไฟครั้งนี้แสดงให้

เห็นว่า ปีศาจกระทำาการโดยไม่มี

ข้อจำากัด

มีรายงานว่าช้ินส่วนของ

จรวดขนาดใหญ่ท่ีเขียนเป็นภาษา

รัสเซียว่า “เพื่อลูกๆ ของเรา” 

ตกอยู่ใกล้อาคารหลักของสถานี

รถไฟแห่งน้ี 

การรุกรานยูเครนภายใต้

การส่ังการของประธานาธิบดี     

วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ผ่านมา

แล้ว 6 สัปดาห์ รัสเซียเปล่ียนการ

โจมตีไปทางภาคตะวันออกและ

ภาคใต้ของยูเครน หลังถูกยูเครน

ต่อต้านอย่างสู้ไม่ถอย ทำาให้รัส 

เซียไม่สามารถยึดกรุงเคียฟไว้                                              

ได้ 

ดูเหมือนว่าทหารรัสเซีย

ต้องการสร้างดินแดนท่ีเชื่อมโยง

ระหว่างแคว้นไครเมียท่ียึดครอง

มากับแคว้นโดเนตสก์และแคว้น

ลูฮันสก์ซ่ึงอยู่ในภูมิภาคดอนบาส

รัสเซียเร่ิมยิงปืนใหญ่ถล่ม

อย่างหนักในหลายเมืองของภูมิ 

ภาคดอนบาส ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ี

ยูเครนขอร้องให้พลเรือนรีบหนี

ออกจากเมือง แต่การสู้รบอย่าง

หนักเป็นอุปสรรคในการอพยพออก

จากเมือง

ไครีย์เลนโก ผู้ว่าการแคว้น

โดเนตสก์เผยว่า ขบวนรถไฟ 3 

ขบวนท่ีอพยพประชาชนออกจาก                     

เมืองต้องหยุดชะงักหลังจากรัสเซีย

โจมตีทางอากาศบริเวณรางรถไฟ

ท่ีสะพานข้ามแห่งหน่ึง

ด้านประธานาธิบดีเซเลน

สกีของยูเครนกล่าวทางวิดี โอ

เมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่า ความ

เสียหายและสภาพของเหยื่อ

สงครามในเมืองโบรอดยานกา 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง 

เคียฟ เป็นภาพที่สยดสยองยิ่ง

กว่าที่เกิดขึ้นในเมืองบูชา.

สหรัฐจับย�กูซ่�กับ3คนไทยค้�ย�-อ�วุธ

นิวยอร์ก • สหรัฐจับกุมยากูซ่า

ชาวญี่ปุ่น 1 คน ซึ่งเป็นตัวการ

ใหญ่ในการก่ออาชญากรรมข้าม

ชาติร่วมกับชายชาวไทย 3 คน 

ในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนและ

ยาไอซ์ ทั้งยังพยายามจัดหาขีป 

นาวุธพื้นสู่อากาศให้กลุ่มกบฏใน

เมียนมาและศรีลังกา

เอเอฟพีรายงานเม่ือวันศุกร์                                            

ท่ี 8 เมษายน 2565 ว่ากระทรวงยุติ 

ธรรมสหรัฐแถลงเม่ือวันพฤหัสบดี

ว่า สหรัฐจับกุมผู้กระทำาผิดชาย                                                 

4 คน โดย 3 คนเป็นคนไทย 

ส่วนอีก 1 คนเป็นยากูซ่าชาว

ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวการใหญ่ในการ

ก่อเหตุ

ทาเคชิ เอบิซาวะ, สมภักด์ิ 

รักษ์สราณี, สมภพ สิงห์ศิริ และ

สุขสันต์ จุลนันท์ ถูกจับกุมใน

นิวยอร์กเมื่อวันจันทร์และวันอัง 

คาร ในข้อหาลักลอบขนยาเสพติด 

และอาวุธ รวมท้ังการฟอกเงิน

จากการสืบสวนของเจ้า

หน้าท่ีสำานักงานปราบปรามยาเสพ

ติดสหรัฐในประเทศไทยต้ังแต่ปี 

2562 ผู้ถูกจับกุมชาวไทยลักลอบ

ค้าเฮโรอีนและยาไอซ์จำานวนมาก

ที่ ได้มาจากกองกำาลังกบฏรัฐว้า

ในเมียนมา ขณะเดียวกัน เอบิ

ซาวะจัดหาปืนอัตโนมัติ, จรวด, 

ปืนกลและขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ

ให้แก่กองกำาลังพยัคฆ์ทมิฬอีแลม

ในศรีลังกา, กองกำาลังกบฏรัฐว้า, 

กองทัพรัฐชานและสหภาพแห่ง

ชาติกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นกองกำาลัง

ชนกลุ่มน้อยท่ีต่อสู้กับทหารเมียน 

มามาอย่างยาวนาน

เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ปีท่ี

แล้ว เอบิซาวะและผู้สมรู้ร่วมคิด

ได้เดินทางไปยังกรุงโคเปนเฮเกน 

โดยเจ้าหน้าท่ีนอกเครื่องแบบจาก

สำานักงานปราบปรามยาเสพติด

สหรัฐ และตำารวจสายลับ 2 นาย

ของเดนมาร์ก ได้ปลอมตัวในการ

ติดต่อซ้ือขายอาวุธยุทโธปกรณ์

ของสหรัฐ รวมท้ังปืนกลและจรวด

ต่อต้านรถถัง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้

แอบบันทึกภาพขณะพบปะกับเอ

บิซาวะ และวิดีโอของขีปนาวุธ

พื้นสู่อากาศ “สติงเกอร์” ที่ใช้ใน

การโจมตีเครื่องบิน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

แถลงว่า “เราจับกุมนายเอบิซา

วะและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาใน

ข้อหาเป็นนายหน้าซ้ือขายให้กับ

เจ้าหน้าท่ีนอกเครื่องแบบจากสำา                          

นักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐ 

เพื่อซ้ืออาวุธหนักและขายยาเสพ

ติดผิดกฎหมายจำานวนมาก ซึ่งยา

เสพติดเหล่านั้นมีไว้เพื่อลักลอบ

ขายตามท้องถนนในนิวยอร์ก ส่วน

อาวุธมีไว้เพ่ือส่งให้กลุ่มกบฏใน

ประเทศท่ียังเต็มไปด้วยการปะทะ

จากความขัดแย้ง.”

ตายเกลื่อน • ตำ�รวจยูเครนตรวจสอบซ�กจรวดขน�ดใหญ่ที่มีคำ�ภ�ษ�รัสเซียว่� “เพื่อลูกๆ ของเร�” บริเวณอ�ค�รหลักของสถ�นีรถไฟใน

เมืองคร�ม�ทอร์สค์ ท�งตะวันออกของยูเครน ซึ่งโดนจรวด 2 ลูกถล่ม ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 39 คน เมื่อวันที่ 8 เมษ�ยน

รัฐบาลต้องฟัง : 6 อดีตผู้ว่าฯ ธปท.

  ชี้ปัญหาหลักของชาติชัดๆ แล้ว



กทม.

 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) แบ่งเป็น 

เพศชาย 2,588,027 คน เพศหญิง 2,931,880 

คน มีจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,374,131 คน 

(ข้อมูลคำานวณถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565) 

แบ่งเป็นเพศชายจำานวน 1,996,104 คน เพศ

หญิงจำานวน 2,378,027 คน จำานวนหน่วย

เลือกตั้ง 6,817 หน่วย บุคลากรที่ใช้ในการ

สนับสนุนการเลือกตั้ง 167,298 คน

นายขจิตกล่าวว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.ครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ 

กทม. รวม 31 คน ส่วนผลการรับสมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ก. มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก. 

50 เขต รวมจำานวน 382 คน โดยสำานักงาน

เขตที่มีผู้สมัคร ส.ก.มากที่สุด ได้แก่ เขตดุสิต 

และเขตสวนหลวง จำานวน 10 คน สำานักงาน

เขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. น้อยที่สุด จำานวน 8 เขต 

ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตตลิ่งชัน เขต

ภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขต

ดินแดง เขตบางซื่อ และเขตคันนายาว โดย

มีผู้สมัคร จำานวน 6 คน 

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมา

ใช้สิทธิในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 

08.00-17.00 น. และหากไม่ไปใช้สิทธิ ต้อง

แจ้งเหตุที่ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อน

และหลังวันเลือกตั้ง 7 วันคือ ก่อนวันเลือก

ตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 

และหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23- 

29 พฤษภาคม 2565

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มอิสระ เดิน

หน้าหาเสียงเขตบางกอกน้อย เปิดเผย

ว่า มีตลาดหลายแห่งเปิดให้บริการตั้งแต่

ก่อนเช้ามืด เช่น ตลาดศาลาน้ำาร้อน เปิด

ตั้งแต่เที่ยงคืน เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้

ซื้อผู้ขายจำานวนมาก เป็นหนึ่งในกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้นใน

ยามค่ำาคืน เช่นเดียวกับสตรีทฟู้ดและธุรกิจ

บันเทิง ดังนั้นผู้ว่าฯ กทม.ต้องมีหน้าที่ดูแล

ความปลอดภัยและอำานวยความสะดวกให้

ผู้ ใช้ชีวิตช่วงกลางคืน จึงประกาศนโยบาย

ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน เพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่าง

ปลอดภัย

“หลายคนสะท้อนว่าไม่เคยเห็นผู้ว่าฯ 

ในเวลากลางคืนเลย เคยเห็นแต่ช่วงกลาง

วัน ดังนั้นต้องมีนโยบายผู้ว่าฯ เที่ยงคืน เพื่อ

ดูแลความปลอดภัยของคนที่เลิกงานกลาง

คืน ครอบคลุมปัญหาไฟส่องสว่าง การเดิน

ทางด้วยรถเมล์รอบดึก คนเลิกงานดึกต้อง

มีห้องน้ำาสาธารณะ น้ำาสะอาด ไฟสว่าง 

หรือแม้กระทั่งในย่านท่องเที่ยวค่ำาคืน เป็น

ไปได้หรือไม่ที่จะตกแต่งให้สวยงาม เพื่อให้

เห็นความสวยงามของกรุงเทพฯ ในอีกมิติ”  

นายชัชชาติกล่าว  

ด้านนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ 

ร่วมแสดงวิสัยทัศน์งานเสวนาผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.กับการบริหารจัดการขยะ น้ำา อากาศ 

และเมืองยั่งยืน หัวข้อ “การจัดการน้ำาเสีย 

และขยะในกรุงเทพมหานคร” จัดโดยเครือ

ข่ายคณาจารย์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมสิ่ง

แวดล้อมประเทศไทย และภาควิชาวิศกรรม 

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 

เกล้าธนบุรี (มจธ.) 

หลังจากผู้ดำาเนินการได้ ให้ข้อเสนอ 

และได้ฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ เรื่อง

การบำาบัดน้ำาเสียและสาเหตุของน้ำาเน่าแล้ว 

นายสุชัชวีร์กล่าวว่า สาเหตุหลักของน้ำาเน่า 

ไม่ใช่ขยะเป็นหลัก แต่เกิดจากการจัดการ

น้ำาเสียส่วนหนึ่ง และการไหลเวียนของน้ำา

อีกส่วนหนึ่ง จากการลงพื้นที่มาครบทั้ง  

50 เขต พบว่าหลายคลองใน กทม. ปล่อย

ให้น้ำานิ่ง เมื่อน้ำานิ่งไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา

นาน ประกอบกับมีการปล่อยน้ำาเสียที่มีคราบ

น้ำามันเคลือบผิวน้ำา ทำาให้น้ำาไม่สามารถผัน

ออกซิเจนได้ ทำาให้น้ำาเน่า และยิ่งปล่อย

ให้เน่าเสียเป็นเวลานานก็จะเกิดแก๊สและ 

สารพิษ เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัย

รอบๆ คลอง

“สิ่งสำาคัญที่สุดคือขณะนี้ ไม่มีการ

สำารวจข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของแม่น้ำา ลำาคลอง 

และผมพบว่ามีคลองบางแห่งสูญหายไป

แล้วจากการลักลอบถมที่ และคลองบาง

แห่งไม่มีชื่อ หรือแม้กระทั่งปริมาตรความจุ

ของคลอง ทั้งลักษณะความกว้าง ความยาว 

ความลึก เมื่อเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้ การจัดการน้ำา

ในอนาคตจะทำาได้ยาก ซึ่งการแก้ปัญหาดัง

กล่าวด้วยหลักวิศวกรรม จำาเป็นต้องมีข้อมูล 

ไม่ใช่คิดเอาเองว่าควรจะเป็นอย่างไร เพราะ

การทำาแบบนั้นทำาให้แก้ปัญหาไม่ได้” นายสุ

ชัชวีร์กล่าว

น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

พรรคไทยสร้างไทย ร่วมเวที Bangkok Active 

ฟังเสียงกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 เมืองน่าอยู่ กล่าว

ว่า ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. สิ่งแรกที่จะดำาเนิน

การในเรื่องนี้คือ ทดสอบระบบระบายน้ำาทั้ง

ระบบ เมื่อทดสอบการระบายน้ำาทั้งระบบ

แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร ที่บอก

ว่าไปขุดลอกคูคลองใช้งบประมาณประมาณ 

100 ล้านบาทหรือมากกว่านั้นต่อปี จะเห็นว่า

ได้มีการขุดลอกจริงหรือไม่ เมื่อมีการทดสอบ

ระบบทั้งระบบ โดยเชื่อว่าสามารถที่จะทำาให้

สถานการณ์น้ำาในกรุงเทพฯ ดีขึ้นได้ทันที 50 

เปอร์เซ็นต์ หากมีการบริหารจัดการที่ดี

เขากล่าวว่า จะสร้างกลไกให้ทุกคน

มีส่วนร่วม สร้างบล็อกเชน Decentralized  

Autonomous Organization (D.A.O) 

สะท้อนและรับรู้ปัญหาได้ โดยตรง และหา

แนวทางหรือแก้ไขได้ทันที มีระบบบล็อกเชน  

(Blockchain) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

และรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล 

โดยใช้วิทยาการเข้ารหัสลับส่วนบุคคล 

ประชาชนจะใช้แอปมือถือตรวจสอบติดตาม

และประเมินการทำางานเจ้าหน้าที่ กทม.ได้ 

การให้คะแนนจะมีผลต่อการเลื่อน-ลด-

ปลด-ย้าย ข้าราชการ กทม.ด้วย

น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการ

บริหารคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 

ไม่เห็นด้วยกับนโยบายจัดพื้นที่ชุมนุมของ

นายชัชชาติ การให้ชุมนุมได้เฉพาะในที่ที่

รัฐกำาหนด เป็นวิธีที่ประเทศเผด็จการเขา

ใช้กันเพื่ออ้างว่าเป็นประชาธิปไตย เปิดรู

ให้ประชาชนชุมนุมได้ในบางที่ แต่เป็นการ

ชุมนุมที่จะไม่มีพลังไม่มีอิมแพ็กต์อะไรพอที่

จะสะเทือนผู้มีอำานาจได้

“หากคุณชัชชาติจะจัดโซนนิ่ งให้

ชุมนุม อยากทราบว่าหน้าทำาเนียบรัฐบาล 

กระทรวงต่างๆ สนามหลวง และอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย จะเป็นโซนที่สามารถชุมนุม

ได้หรือไม่?”

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. โพสต์เฟซ 

บุ๊กระบุว่า เมื่อดาวราหูและดาวมฤตยูเล่น

สงกรานต์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 22 พฤษภาคม 

ล็อกถล่มคะแนนทลาย ไม่เป็นดังที่หมาย จะ

มีแรงกระแทกไปยังผู้นำาและรัฐบาลเหมือน

คลื่นแห่งราหูสาดซัดเข้ามายังประเทศ มีผล 

กระทบเป็นระลอกๆ อย่างแน่นอน ผลของ

การเลือกตั้งทั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. จะมีผลต่อ

การเมืองใหญ่ไปสู่สภาที่กำาลังจะเปิดสนาม

ปะทะกันในหลายเรื่องหลายดอก การเลือก

ตั้งใหญ่ก็จะมีขึ้นอีกใน 6-7 เดือนข้างหน้า 

อะไรก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ เพราะมฤตยูเป็น

ตัวเร่งเครื่องที่จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่

บอกว่า 7 กรกฎาคม มฤตยูย้าย จุดเปลี่ยน

ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่สำาคัญอยู่ตรง

นั้น ผู้นำาที่ว่าแข็งๆ โดนมฤตยูทับดวงเมือง

ทั้งเข้าและออกมาแล้วหลายคน ทั้งหมด

อำานาจ หมดยศหมดตำาแหน่ง ระหกระเหิน

ไปต่างประเทศก็หลายคน ถึงอยู่ก็เหมือน

ไม่อยู่ สงกรานต์ปีนี้ดูทีท่าว่าจะสนุกอยู่บ้าง

แม้ว่าจะไม่เต็มที่ แต่รัฐนาวาที่กำาลังโลดแล่น

ฝ่าคลื่นลมปะทะราหูและมฤตยู ความพิศวง

แห่งกงเกวียนกำาเกวียนพร้อมที่จะอุบัติขึ้นได้

“กระแสแห่งน้ำากระแสแห่งกรรม 

กระแสแห่งการกระทำา กำาลังสาดซัดถาโถม

เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ชนิดที่

เราต้องตั้งคำาถามว่าเป็นไปได้อย่างนี้เชียว

หรือ…มฤตยูกับราหูมันแรงจริงๆ” นายวัน

ชัยระบุ.

ป้อง ‘โบ้’

3 แนวทาง คือ 1.เปิดจุดบริการขายสลาก 

ทั่วประเทศโดยใช้วิธีจ่ายเงินผ่านแอปฯ  

เป๋าตัง ขณะนี้เปิดขายแล้ว 135 จุด และ

จะทยอยเปิดเพิ่มขึ้นทั่วประเทศในงวดวันที่  

16 มิ.ย. 2.สำานักงานกองสลากกินแบ่ง 

รัฐบาลจะเปิดแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อ

รับฝากขายสลากให้ประชาชนที่ได้รับโควตา 

ประชาชน มูลนิธิ สมาคมต่างๆ นำาสลากมา

ฝากขายได้ ควบคู่กับการขายเองโดยไม่หัก

ค่าใช้จ่าย แต่ถ้าถึงเวลา 14.00 น.ของวันที่

ประกาศผลสลาก ก็ต้องรับสลากที่ฝากไว้ไป

ลุ้นรางวัลเอง ซึ่งจะช่วยประชาชน เพราะ

แพลตฟอร์มดังกล่าวขายได้ทั่วประเทศ และ

ตัดนายหน้า คนกลาง เพื่อทำาให้ราคาสลากแพง

“3.ผู้อำานวยการสำานักงานกองสลาก 

ได้ทำาหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่ว 

ประเทศ เพื่อให้สำารวจรายชื่อผู้ค้าสลากจริง 

ทั้งที่ ได้รับโควตา และประชาชนที่ยึดการ

ขายสลากเป็นอาชีพ เพื่อนำาข้อมูลเข้าระบบ 

หากมีการจัดโควตา คนเหล่านี้ก็จะได้รับการ

จัดสรรก่อน และหลังจากนี้ถ้าพบการขายต่อ

หรือโอนโควตาให้ใคร จะลงโทษอย่างเด็ด

ขาด โดยตัดสิทธิ์ทันทีไม่มีการผ่อนผัน” นาย

เสกสกลกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี กมธ.ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจะ

ตรวจสอบคลิปเสียงเกี่ยวกับเงิน 15 ล้านบาท 

นายเสกสกลกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็น

เรื่องส่วนตัว วันนี้แถลงเกี่ยวกับการทำางาน

เกี่ยวกับคณะทำางานชุดเฉพาะกิจ จึงขอ

ชี้แจงเฉพาะผลการประชุมก่อน 

ขณะที่ พ.ท.หนุน ศันสมาคม ผู้อำานวย

การสำานักงานสลากฯ กล่าวถึงสลากกินแบ่ง

ที่ยึดมาจากเครือข่ายมังกรฟ้าประมาณ  

2 ล้านฉบับว่า เป็นสารตั้งต้นจากผู้ค้ากว่า 

8,900 ราย รวมทั้งหมดมีสลากจำานวน  

5 ล้านใบ ขณะที่สลากพลัสอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบ หลังจากนี้จะนำาไปจัดสรรให้คน

ที่ขายสลากจริงๆ  หากเหลือจะนำาไปขายใน

แพลตฟอร์มของกองสลาก

ส่วนนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 

ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย (พพท.) ในฐานะ 

กมธ.ป.ป.ช. กล่าวว่า ในการประชุม กมธ.

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้

ตนเองเป็นประธานอนุกรรมการรับผิดชอบ

สำานวนตรวจสอบคลิปเสียงนายเสกสกล ซึ่ง

ในวันที่ 20 เม.ย. จะรวบรวมข้อมูลเอกสาร

และพยานบุคคลต่างๆ เสนอต่อที่ประชุม 

กมธ.ป.ป.ช. ขออนุมัติการเรียกบุคคลต่างๆ 

มาให้ข้อมูล อาทิ นายเสกสกล และนายจุรี

พร สินธุไพร ข้าราชการการเมืองประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นคู่สนทนาในคลิป 

รวมถึงนายกิ๊กที่ถูกอ้างถึงเป็นผู้อัดคลิปเสียง 

ซึ่งไม่รู้มีตัวตนจริงหรือไม่ นอกจากนี้กำาลัง

พิจารณาเชิญตัวเจ้าของร้านอาหารที่นางจุรีพร

ไปนั่งรับประทานอาหารและถูกนายกิ๊กแอบ

บันทึกเสียงไว้ด้วย โดยจะสอบถามว่าในวัน

เกิดเหตุมีตัวละครใดอยู่ในเหตุการณ์บ้าง 

โดยคาดว่าจะเชิญบุคคลเหล่านี้มาให้ข้อมูล

ต่อ กมธ.ได้ช่วงปลายเดือน เม.ย. แต่จะใช้

เวลาตรวจสอบนานแค่ไหนระบุไม่ได้ ขึ้นอยู่

กับบุคคลที่เรียกมาให้ข้อมูลจะให้ความร่วม

มือต่อ กมธ.มากน้อยเพียงใด  

นายประเดิมชัยกล่าวว่า นอกจากนี้

กำาลังพิจารณาประเด็นคลิปเสียงที่นายเสก

สกลระบุว่าจะต้องนำาเงินไปคืนเจ้าของเงิน

ที่ยืมมาใช้ในการหาเสียง ในส่วนนี้จะเชิญ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาให้

ข้อมูลว่านายเสกสกลยื่นเอกสารค่าใช้จ่าย

ในการเลือกตั้งมาเท่าใด เกินวงเงินค่าใช้

จ่ายการเลือกตั้งหรือไม่ ส่วนตัวเจ้าของเงิน

ที่ให้นายเสกสกลยืมนั้นพอจะทราบตัวแล้ว

ว่าเป็นใคร อยู่ระหว่างพิจารณาจะเรียกตัว

มาให้ข้อมูลหรือไม่ ซึ่ง กมธ.ไม่หนักใจเรื่อง

นี้ ส่วนที่นายเสกสกลอ้างเป็นการพูดเล่น

นั้น ขอให้ดูสาธารณชนเชื่อในคำาพูดนาย

เสกสกลหรือไม่ เรื่องแบบนี้จะนำามาพูดเล่น

ได้อย่างไร 

วันเดียวกัน ที่ศาลอาญา ศาลนัด

ไต่สวนคำาร้องที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ 

กิจและสังคม (ดีอีเอส) ยื่นคำาร้องขอให้ศาล

มีคำาสั่งระงับการเผยแพร่เว็บไซต์บริษัท 

มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำากัด  จำานวน 3 URLs 

และแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม จำานวน  

2 รายการ รวม 5 รายการ โดยนายอนันต์ชัย 

ไชยเดช ทนายความของบริษัท มังกรฟ้าฯ 

เดินทางมาพร้อมนายพชรล์ เมสสิยาห์พร 

หรือแทมป์ ผู้บริหารบริษัท มังกรฟ้าฯ  

นายอนันต์ชัยกล่าวก่อนเข้าห้อง

พิจารณาคดีว่า ได้ยื่นคำาร้องคัดค้านต่อศาล

ไปแล้ว ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องกับมังกรฟ้า นักข่าว

หรือประชาชนเห็นได้ว่าชัดเจนว่า เรื่องนี้มี

เบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอน เพราะจับมังกร

ฟ้าวันแรกได้สลากไปกว่า 2 ล้านใบ แต่เมื่อ

ไปตรวจค้นบริษัทอื่นกลับตรวจยึดสลากไป

เพียงกว่า 20 เล่ม    

ด้านนายพชรล์กล่าวว่า มั่นใจ เพราะ

เชื่อว่าเราทำาแบบถูกต้อง สุจริต และได้ทนาย

อนันต์ชัยเข้ามาช่วยเหลือ ทุกอย่างขอให้

เป็นไปตามที่ศาลกำาหนด คงไม่พูดอะไรมาก

จนกว่าคดีจะสิ้นสุด เรามีความหวังแน่นอน 

สำาหรับการไต่สวนศาลอาญากำาหนดนัด

ไต่สวนไว้ 2 วันคือ วันที่ 8 เม.ย. เเละวัน

ที่ 12 เม.ย.นี้.

‘บิ๊กตู่’

ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีประสิทธิ 

ภาพและแข็งแกร่ง ทำาให้มีความยืดหยุ่น

ทางเศรษฐกิจที่จะรองรับการเปลี่ยน แปลง

ทางเศรษฐกิจและแรงกระทบที่เกิดขึ้นอย่าง

รุนแรงในอนาคตได้ ซึ่งมูดีส์คาดว่าในระยะ

ยาวการดำาเนินการภายใต้ โครงการระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะ

สนับสนุนการลงทุนเพิ่มขึ้น และการเพิ่ม

ผลผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

“มูดีส์คาดว่าในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

คลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวขึ้น 

จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวที่ 

3.4% และปี 2566 ขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.8%” 

นางแพตริเซียกล่าว และว่า มูดีส์คาดอีกว่า

ช่วง 2-3 ปีข้างหน้ารัฐบาลจะยังคงดำาเนิน

นโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย เพื่อส่งเสริม

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มีความเปราะบาง 

โดยหนี้ภาครัฐบาล ปี 2565-2567 มีแนว

โน้มสูงขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ 52%-54% ของ 

จีดีพี แต่เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวส่งผลทำาให้

การขาดดุลงบประมาณและภาระหนี้ลดลง  

ขณะที่สัดส่วนหนี้ภาครัฐบาลสกุลเงินต่าง

ประเทศที่อยู่ในระดับต่ำามาก ประกอบกับ

เงินออมภายในประเทศมีจำานวนมาก จะ

ทำาให้ต้นทุนการกู้เงินต่ำาลง ซึ่งจะช่วยให้

ประเทศไทยคงความสามารถในการชำาระ

หนี้อยู่ในระดับสูง

นางแพตริเซียกล่าวอีกว่า ปัจจัย

สำาคัญที่จะทำาให้มูดีส์ปรับเพิ่มอันดับความ

น่าเชื่อถือของประเทศไทยคือ การเพิ่ม

ระดับการลงทุนและขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะนำาไปสู่การ

เติบโตของผลผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจช่วย

ลดผลกระทบจากปัญหาช่องว่างทางทักษะ

ของแรงงานและโครงสร้างประชากรจาก

สังคมผู้สูงอายุได้ โดยการดำาเนินการภายใต้

อีอีซีดีกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ปัจจัยสำาคัญ

ซึ่งอาจกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือ คือ

ตัวชี้วัดภาคการคลังและหนี้สาธารณะที่

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญเกินกว่าที่มูดีส์

คาดการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการดำาเนินการ

ตามแผนการคลังระยะปานกลาง ตลอดจน

ปัจจัยทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อการเติบโต

ทางเศรษฐกิจและภาคการคลังของประเทศ

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับ

ทราบรายงานจากกระทรวงการคลังถึงกรณี

มูดีส์คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทย โดย

นายกฯ พอใจที่มูดีส์มีมุมมองค่อนข้างเป็น

บวกต่อสถานะของไทย พร้อมกันนี้นายกฯ 

ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนและทุกระดับของทั้ง

ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม ประชาชน 

ที่ร่วมกันทำางานอย่างหนักขับเคลื่อนประเทศ 

จนนักลงทุน นักท่องเที่ยว รวมถึงบริษัท

จัดอันดับความน่าเชื่อถือมีความเชื่อมั่น

ต่อประเทศไทย และระยะต่อไปจะมุ่งมั่น

ดำาเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทในระดับต่างๆ เพื่อให้การเพิ่ม

ศักยภาพของประเทศ เพิ่มความสามารถใน

การแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำาในมิติต่างๆ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย. 
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พบกรุพระนางพญาอายุเกือบ 50 ปี

พิษณุโลก • วันที่ 8 เม.ย.65 ที่วัดสุดสวาสดิ์ อ.เมืองพิษณุโลก 

มีการขุดฐานดินวิหารเก่าเพื่อเตรียมจัดสร้างพระตำาหนักสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช หลังคนงานได้นำารถแบ็กโฮมาขุดดินลึก

ประมาณ 1 เมตร ได้พบไหเก่าแตกฝังอยู่ใต้ดิน ตรวจสอบพบ

เป็นไหบรรจุวัตถุมงคล คือสมเด็จพระนางพญาจำานวนมาก และ

พระพุทธรูปองค์เล็กขนาดประมาณ 3  นิ้ว จึงช่วยกันคุ้ยดินเพื่อ

นำาพระมาให้วัด พระครูประภัศร์ โสตถิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุด

สวาสดิ์ กล่าวว่า หลังรถขุดดินปรับปรุงสถานที่เพื่อเตรียมสร้าง

พระตำาหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีคนงานมาบอกว่าเจอ

กรุพระสมเด็จพระนางพญาจึงได้มาตรวจสอบ คาดว่าสร้างไว้

เมื่อประมาณปี 2517 หรือประมาณ 48 ปีแล้ว คาดว่าเป็นสมัย

อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนที่ฝังไว้ เมื่อนำาขึ้นมาแล้วจะเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้มาเช่าบูชาเพื่อนำารายได้ไปจัดสร้างพระตำาหนัก

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อไป

เขยเล็กยิงเขยใหญ่พร้อมเมียดับ

สมุทรสาคร • วันที่ 8 เม.ย.65 เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิต 3 ศพ  

ภายในซอย 200 เมตร ตรงข้ามโรงเรียนบ้านบางปิ้ง ต.นาดี  

อ.เมืองสมุทรสาคร โดยผู้เสียชีวิต 2 ศพแรกเป็นสามีภรรยากัน

ถูกยิงเข้าที่ศีรษะบริเวณหน้าบ้าน ทราบชื่อคือ นายสาธิต เพชรบูชา 

กับนางศรีเวียง เพชรบูชา ห่างออกไปเล็กน้อยพบอีก 1 ศพ คือ 

นายพยอม พลายจันทร์ ถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้วยอาวุธปืนขนาด .38 

พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่กว่า 10 ปลอก  ส่วนมือปืนคาดว่าเป็น

คู่เขยที่มีเรื่องทะเลาะบาดหมางกันมายาวนานในเรื่องมรดกที่ดิน 

ขณะที่ผู้ตายอีก 1 คน เป็นพลเมืองดีที่เข้ามาห้ามขณะทั้ง 2 ฝ่าย

กำาลังทะเลาะกัน โดยหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์

หลบหนีไปทางถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ โดย พล.ต.ต.อภิชาติ 

วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร สั่งการให้นำาตัวคนร้ายรายนี้มา

ให้ได้ โดยเร็วเพราะเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ประชาชนให้ความสนใจ

จับร้านขายอุปกรณ์มือถือละเมิดลิขสิทธิ์

สงขลา • เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 เม.ย.65 ชุดสืบสวน 

สภ.หาดใหญ่ พร้อมผู้รับมอบอำานาจ บริษัท นิว สตาร์ มีเดีย 

จำากัด นำาหมายค้นไปตรวจค้นร้านขายอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ

ย่านฉื่อฉาง ถ.ศุภสารรังสรรค์ เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ซึ่งอยู่

กลางเมืองหาดใหญ่ และคุมตัวเจ้าของร้านชื่อ เจ้เอ (นามสมมุติ) 

พบของกลางเป็นเคสโทรศัพท์มือถือการ์ตูนวันพีซจำานวนหนึ่ง 

และได้ยึดของกลาง คอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด, เครื่องทับร้อน 

1 เครื่อง, ปรินเตอร์ 1 เครื่อง, เคสโทรศัพท์มือถือรูปการ์ตูนวันพีซ 

14 อัน พร้อมแจ้งข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ทำาซ้ำาดัดแปลงเสนอขาย

เพื่อการค้า โทษปรับ 1 แสน ถึง 8 แสนบาท โทษจำาคุก 6 เดือน

ถึง 4 ปี ได้ควบคุมตัวมาที่ สภ.หาดใหญ่เพื่อดำาเนินคดีต่อไป.

นครราชสีมา • จับกุมแก๊งชาว

ต่างชาติหลอกรักทางออนไลน์  

มีหญิงไทยถูกหลอกนับร้อย  

เสียหายกว่า 120  ล้านบาท

วันที่ 8 เมษายน 2565 

ที่บริเวณหน้าสำานักงานตำารวจ

ภูธรภาค 3 จว.นครราชสีมา 

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม 

ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุคนธ์ 

ศรีอรุณ รอง ผบก.สส.ภ.3  

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วม

แถลงผลการจับกุมแก๊งหลอก

รักทางออนไลน์ ได้ผู้ ต้องหา  

6 คน ประกอบด้วย น.ส.สถาพร 

เรือนปานันท์ อายุ 35 ปี นายสุทิน 

พลขันธ์ อายุ 30 ปี นายศร

นรินทร์ อินทะรัตน์ อายุ  39 ปี 

นายอาทิตย์ เกตุวิทย์ อายุ 19 ปี 

น.ส.สมาน คน อายุ 40 ปี และ

นายพงศธร จรูญโรจน์ อายุ  

23 ปี ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดย

แสดงตนเป็นคนอื่น และนำาเข้า

สู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง

ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ

เกิดความเสียหายแก่ประชาชน 

จับแก๊งต่างชาติหลอกรักออนไลน์

พร้อมยึดของกลางเป็นเงินสด

กว่า 5 แสนบาท บัตรเอทีเอ็ม

ของธนาคารต่างๆ หลายใบ, 

แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

หลายเครื่อง รวมทั้งรถยนต์ 1 คัน 

และรถจักรยานยนต์อีก 2 คัน

โดยก่อนหน้านี้ กก.สส.ภ.3 

ได้รับร้องเรียนมีหญิงสาวหลาย

รายถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้

หลงเชื่อด้วยการแอบอ้างเป็น

ชาวต่างชาติเพื่อหลอกให้หลงรัก 

โดยติดต่อกันทางโลกออนไลน์ 

และใช้อุบายว่าจะส่งเงินทอง

หรือสิ่งของมีค่ามาให้ แต่ติด

ปัญหาจึงให้ผู้เสียหายช่วยโอน

เงินไปให้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นหญิง

ไทยอายุมาก

รวมไปถึงชายไทยบาง

ส่วนที่ต้องการมีสามีหรือภรรยา

เป็นชาวต่างชาติ และจากการ

สืบสวนรวบรวมหลักฐานพบว่า 

มีหญิงไทยถูกหลอกลวงหลาย

ร้อยราย และยังมีผู้ เสียหาย

อีกจำานวนมากที่ ไม่ได้เข้าแจ้ง

ความ โดยกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งนี้

มีพฤติกรรมหลอกลวงเหยื่อมา

นานกว่า 4 ปีแล้ว รวมมูลค่า

ความเสียหายมากกว่า 120  

ล้านบาท

โดยกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งนี้

จะแบ่งหน้าที่กันทำางาน โดยมี

กลุ่มชายชาวต่างชาติผิวสีติดต่อ

หลอกลวงเหยื่อที่เป็นหญิงสาว

ชาวไทยผ่านทั้งเฟซบุ๊กและไลน์ 

โดยจะพูดคุยหลอกล่อเหยื่อให้

โอนเงินไปให้เพื่อแก้ไขปัญหา

ในการส่งสิ่งของ โดยให้ โอนเข้า

บัญชีธนาคารของผู้ที่รับจ้างเปิด

บัญชี จากนั้นจะมีผู้ทำาหน้าที่ไป

กดเงินออกจากตู้เอทีเอ็ม และ

โอนเงินต่อไปให้ น.ส.สถาพร 

เพื่อทำาหน้าที่แบ่งเงินให้ผู้ร่วม

ขบวนการ

น.ส.สถาพร เรือนปา

นันท์ หนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพว่า ตนไม่ได้ประกอบ

อาชีพใดเป็นหลักแหล่ง แต่

มีรายได้จากการหลอกลวงผู้

อื่น เมื่อปี 2560 ได้เดินทางไป

ทำางานที่ประเทศมาเลเซีย และ

ได้รู้จักกับชายชาวต่างชาติ คือ

กลุ่มผู้หลอกลวงผู้เสียหาย ตน

จึงตกลงเข้าร่วมขบวนการโดย

มีหน้าที่จัดหาบัญชีในการโอน

เงิน และหาคนทำาหน้าที่กดเงิน 

เมื่อได้เงินมาแล้วตนจะแบ่งเงิน

ส่วนต่างๆ  และโอนเงินต่อไปให้

ผู้ร่วมขบวนการซึ่งมีทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ.

ไทยโพสต์ • นายธวัชชัย เดชา

เชษฐ์ ผอ.สำานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ (สศท.1) 

เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิต

สับปะรดโรงงาน ปี 2565 ใน

พื้นที่รับผิดชอบของ สศท.1 

ได้แก่ เชียงราย, พะเยา และ

ลำาปาง ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดมีพื้นที่

ปลูกสับปะรดโรงงานคิดเป็นร้อย

ละ 35 ของเนื้อที่ปลูกสับปะรด

โรงงานภาคเหนือ  โดยปี 2565 

(ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนกุมภา 

พันธ์ 2565) คาดว่ามีเนื้อที่เก็บ

เกี่ยว 3 จังหวัด รวม 32,423 ไร่ 

ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6 

เนื่องจากเกษตรกรบางส่วน

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น 

เช่น สับปะรดพันธุ์บริโภคสด, 

มันสำาปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ส่วนด้านผลผลิตคาดว่าจะ

มีปริมาณรวม 76,315 ตัน ลด

ลงจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 

78,872 ตัน เนื่องจากเนื้อที่ปลูก

ลดลง 

ด้านแนวทางบริหารจัด 

การสับปะรดโรงงานในพื้นที่ 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้

มีการส่งเสริมพื้นที่เหมาะสมใน

การปลูก การจัดหาแหล่งน้ำา

หรือจัดระบบชลประทาน ลด

ต้นทุนการผลิต สนับสนุนและ

หาแหล่งเงินทุนให้เกษตรกร 

รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตให้เกษตรกรเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

ผลผลิต ในด้านการแปรรูปได้

ส่งเสริมการนำานวัตกรรมมาใช้

สร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรด เช่น 

นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

และผลิตภัณฑ์ความงามจาก

สับปะรดในจั งหวัดลำ าปาง ,  

โครงการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุ

จากสับปะรดที่เหลือใช้ด้วยการ

ผลิตเป็นเส้นใยเสริมแรงสำาหรับ

วัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม เป็นต้น และด้านการ

ตลาดส่งเสริมการจำาหน่ายสินค้า

บนสื่อออนไลน์ www.thaitrade.

com การรวบรวม จำาหน่าย และ

ส่งออกสับปะรดผลสดผ่านกลไก

รูปแบบประชารัฐ ดำาเนินการ

ขยายตลาดการส่งออกสับปะรด

และผลิตภัณฑ์เพื่อกระจายผล 

ผลิตไปยังตลาดต่างๆ ตามความ

เหมาะสมแต่ละพื้นที่ 

“ ใ น ช่ ว ง พ ฤษภ า คม -

กรกฎาคม ซึ่งจะเริ่มมีผลผลิต

สับปะรดโรงงานในภาคเหนือ

ออกมาจำานวนมาก จึงขอเชิญ

ชวนทุ กท่ านหันมาอุ ดหนุน

และบริโภคสับปะรดที่ผลิตโดย

เกษตรกรไทยให้มากขึ้น นอก 

จากจะเป็นการอุดหนุนส่งเสริม

ผลผลิต ยังช่วยกระจายผลผลิต

ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย”.

สศท.1เชิญชวนอุดหนุนผลผลิตเกษตรกร

ตรัง • เมื่อเวลา 10.00 น. วัน

ที่ 8 เม.ย. ร.ต.อ.มังกร ชัยเพชร รอง 

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง รับแจ้ง

เหตุยิงตัวตายเสียชีวิตภายในบ้าน

เลขที่ 174 ม.4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง

ตรัง หลังรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ จึงไปตรวจสอบพร้อมฝ่าย

สืบสวน กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์

เวร รพ.ศูนย์ตรัง และอาสามูลนิธิ

กุศลสถานตรัง

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว  

2 ชั้น มีรั้วรอบขอบชิด ที่ชั้น

แรกภายในห้องนอนบนเตียงพบ

ร่างนายสกรรจ์ (สงวนนามสกุล) 

อายุ 25 ปี นอนเสียชีวิตจมกอง

เลือด มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธ

ปืนลูกโม่ ขนาด.357 เข้าบริเวณ

ขมับขวาทะลุซ้าย มือขวากำา

อาวุธปืนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้

เป็นหลักฐาน

ร.ต.ท.สุจินต์ (สงวนนาม 

สกุล) ข้าราชการบำานาญ  เล่าว่าตน

เป็นพ่อของผู้ตาย เวลาประมาณ 

06.00 น.  ตนตื่นขึ้นมาเพื่อไปออก

กำาลังกายและได้เข้าไปดูลูกชาย 

พบกำาลังนอนเปิดแอร์อยู่ภายใน

ห้อง เวลา 09.00 น. ตนกลับเข้ามา

พบว่าแอร์ได้ปิดไปแล้ว แต่ลูกชาย

ก็ยังคงนอนต่อ ก่อนที่จะออกไปซื้อ

ข้าวบริเวณปากซอย แต่เมื่อเดิน

ผ่านรั้วบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 

นัดภายในห้องลูกชายตน พบว่า

ลูกชายใช้อาวุธปืนของตนยิงตัว

เอง ที่ผ่านมาตนเคยคุยกับลูกชาย 

ทราบว่ามีปัญหาเรื่องการเรียนที่

ปัจจุบันเรียนอยู่ปี 5 ที่มหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งใน จ. สงขลา ชั้นปริญญา

ตรี แต่ยังไม่จบจนมีอาการน้อยใจ

ตัวเอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ตัดสิน

ใจก่อเหตุดังกล่าว

เบื้ อ งต้ นตำ า รวจคาดว่ า  

นายสกรรจ์เครียดจากการที่เรียน

มาหลายปียังไม่จบ ขณะที่พี่น้อง

และคนรอบตัวเรียนจบทำางานกัน

ไปหมดแล้ว ทำาให้เกิดความน้อยใจ

จึงก่อเหตุยิงตัวเองดังกล่าว.

หนุ่มตรังเครียด

เรียนป.ตรีไม่จบ

คว้าปืนยิงตัวดับ
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เพื่อให้พิจารณาเก่ียวกับบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ

ขัดรัฐธรรมนูญ โดย นพ.ระวีเปิดเผยว่า มา

ยื่นหนังสือคำาร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญ 2 ใบ ละเมิดเจตนารมณ์

รัฐธรรมนูญปี 60 ท้ัง 3 ประการสำาคัญ และ

รัฐธรรมนูญฉบับ 2 ใบขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ 

กับรัฐธรรมนูญหลายมาตราของรัฐธรรมนูญ

ปี 60 โดยคร้ังน้ียื่นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยคร้ังสุดท้ายว่ารัฐธรรมนูญท้ัง 2 ใบน่า

จะเป็นโมฆะ และไม่มีผลบังคับใช้

นพ.ระวีกล่าวว่า สำาหรับเอกสารที่นำา

มายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ประกอบ

ด้วยคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จำานวน 9 ชุด 

รวมต้นฉบับอีก 1 ชุด รวมเป็น 10 ชุด และ

เอกสารที่ยื่นให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวัน

ที่ 14 ก.พ. และเอกสารที่ผู้ตรวจการแผ่น

ดินวินิจฉัย ก่อนจะส่งกลับมาให้เมื่อวันที่ 31 

มี.ค. รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 

และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะ

เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าในร่างกฎหมายลูกที่

แก้ เป็นไปในทิศทางของพรรคร่วมรัฐบาล 

หรือพรรคฝ่ายค้านเสนอ ล้วนแล้วแต่เป็น

หลักการที่ทำาให้เจตนารมณ์ทั้ง 3 ข้อของ

รัฐธรรมนูญปี 60 ถูกละเมิดไป ส่วนหนังสือ

ที่แสดงเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 60 ตนได้

ถ่ายเอกสารเฉพาะจุดที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว และ

หลักฐานทุกชิ้นตนได้เซ็นชื่อกำากับไว้ทุกใบ

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ระบุ

ว่า ขั้นตอนหลังจากยื่นคำาร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญแล้วนั้น เบื้องต้นจะต้องรอให้

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะรับวินิจฉัย

หรือไม่ ซึ่งจะรับหรือไม่รับขึ้นอยู่กับว่าเรา

จะใช้มาตรา 27 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญปี 

60 กับมาตรา 213 ที่ระบุว่า กลุ่ม ส.ส.พรรค

เล็กถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจากรัฐธรรมนูญ 2 

ใบ หากศาลเห็นชอบกับคำาร้องดังกล่าว และ

มองว่าฝ่ายพรรคเล็กเป็นผู้เสียหายและเป็น

ผู้ถูกละเมิดจริงศาลก็จะรับวินิจฉัย แต่หาก

ศาลวินิจฉัยว่าไม่ใช่ ตนและบรรดาพรรคเล็ก

ก็จะจบเรื่องดังกล่าวทันที 

“ผมมั่นใจสูงว่าปฏิบัติการแจ็กผู้ฆ่า

ยักษ์จะประสบความสำาเร็จ เพราะได้มี

การพูดคุย ปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ทางด้าน

กฎหมายระดับประเทศมาหลายท่านได้

แนะนำาในการร่างคำาร้อง ซึ่งมีเหตุผล มีน้ำา

หนักระดับหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับ 2 ใบ ขัด

และแย้งต่อเจตนารมณ์หลัก 3 ประการของ

รัฐธรรมนูญ 2560 คือ เจตนารมณ์ ส.ส.พึง

มี คะแนนเสียงไม่ตกน้ำา และระบบจัดสรร

ปันส่วนผสม และขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

2560 หลายมาตรา” นพ.ระวีกล่าว 

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ชี้แจงเพิ่ม

เติมว่า กระบวนการที่ยื่นต่อผู้ตรวจแผ่นดิน

นั้นจบแล้ว เนื่องจากผู้ตรวจได้มีหนังสือถึง

เรา โดยมีความเห็นว่า รัฐธรรมนูญปี 60 ไม่

ได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของเรา แตกต่างจาก

ที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทย

ภักดี ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้ ซึ่งทาง

ผู้ตรวจฯ ได้ระบุว่าไม่ใช่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ

โดยตรง โดยมีแนวโน้มว่าเราเป็นผู้ที่ ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจริง อย่างไรก็ตาม ถ้าศาล

รัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัย หรือรับคำาวินิจฉัย

แล้วยกคำาร้องของเรา จะถือว่าจบกัน เว้น

แต่มีช่องทางในการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

(ส.ส.ร.) ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งอาจ

จะเป็นสมัยประชุม ส.ส.สมัยหน้า

ขณะท่ีนายอนันต์ ผลอำานวย ส.ส. 

กำาแพงเพชร พรรค พปชร. ในฐานะรอง

ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. 

(ฉบับท่ี...) พ.ศ.... รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงผล

การลงมติของ กมธ. ท่ีไม่เห็นด้วยต่อการ

เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

(ฉบับท่ี..) พ.ศ.... มาตรา 9 ว่าด้วยการแก้ไข

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัด

ต้ังพรรคการเมืองว่า รู้สึกท่ีคณะ กมธ.มีมติ

เสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับร่างท่ีตนเป็นผู้

เสนอ ในเมื่อรัฐสภาลงมติรับหลักการมาเช่น

กัน ตนและ ส.ส.ท่ีสนับสนุนจะสงวนความ

เห็นไว้ ยืนยันว่าประเด็นท่ีเสนอแก้ไข เพื่อเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดต้ังพรรคได้

มากและกว้างข้ึน ซ่ึงเป็นการเสนอด้วยความ

บริสุทธ์ิใจ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นท่ีมี

คนวิจารณ์ว่าจะเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองท่ีถูก

ตัดสิทธ์ิการเมืองมีส่วนร่วมต้ังพรรค 

“ยอมรับว่าในหลักการที่แก้ไขให้คน

ที่ถูกศาลจำาคุกแต่ให้รอลงอาญาร่วมจัดตั้ง

ได้ เพราะมองว่าไม่ใช่คนชั่วร้ายทำาผิดร้าย

แรง จึงควรให้ โอกาส ทั้งนี้ เสียงคัดค้าน

ประเด็นนี้มาจาก กมธ.ซีก ส.ว. 100% เพราะ 

ส.ว.ต้องการบทบัญญัติตามฉบับปัจจุบัน ซึ่ง

ผมไม่เข้าใจว่าจะกังวลประเด็นอะไร” นาย

อนันต์ระบุ

เมื่อถามว่า การยกเลิกคุณสมบัติ

ของผู้ก่อตั้งพรรคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

98 อาจถูกมองว่าเปิดช่องให้คนโกงเข้าสู่

การเมือง รองประธาน กมธ. อธิบายว่า 

มาตรา 98 ที่กำาหนดเป็นคุณสมบัติของผู้

ลงสมัคร ส.ส.และรัฐมนตรีที่เขียนไว้แบบ

ครอบจักรวาล ขณะที่การพิจารณาแต่งตั้ง

ข้าราชการการเมือง เช่น ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วย

การคัดเลือก มีความเข้มข้นน้อยกว่ามาตรา

ดังกล่าว รวมถึงการจัดตั้งพรรคการเมือง 

ข้าราชการการเมืองใครก็เข้ามาได้ง่ายกว่า 

ทั้งที่ตำาแหน่งเหล่านั้นทำาอะไรได้มาก.

คาดติดเชื้อ

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงผลการ

ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์

และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 หลายคนก็ตกใจตัวเลขต่างๆ แต่

เมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนผู้ที่เสียชีวิตและ

อาการหนัก ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเสียชีวิต จะเป็น

โรคประจำาตัวอยู่ในกลุ่ม 608 และส่วนหนึ่ง

เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพราะมีปัญหาส่วน

ตัวทำาให้ยังไม่ได้ฉีด ก็ได้เร่งรัดระดมการฉีด

ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่

ลงพื้นที่ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ มีการรายงานตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 โดยชุดตรวจ ATK ที่ทำาอย่างไร

ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก และราคา

ที่เหมาะสม จึงให้สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไปดูว่าจะทำา

อย่างไรที่จะทำาให้ราคาถูกลง เนื่องจากมี

การใช้เป็นจำานวนมาก 

“วันนี้มีการผลิตในประเทศไทยเดือน

ละ 2 แสนชิ้น ก็ต้องเร่งให้มีการผลิตมากยิ่ง

ขึ้น นอกนั้นเป็นการนำาเข้าที่จะมีการควบคุม

มาตรฐานให้ดี” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า เรื่องผลการเปิดรับ

นักท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางอากาศ มีการ

ดำาเนินการมาตามลำาดับ ทั้งนี้ จะเตรียมการ

ในเดือน พ.ค.ว่ามีอะไรที่จะปลดล็อกได้บ้าง 

เพื่อให้เกิดผลดีกับการท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่อง

เที่ยวเข้ามาจำานวนมากกว่าเดิมพอสมควร ก็

ต้องไปดูให้ครบวงจร ต้องชั่งน้ำาหนักกันให้ดี 

ทั้งเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจ 

“ผมเข้าใจความเดือดร้อนของประชา 

ชนทุกอย่าง รวมถึงการเตรียมความพร้อม

มาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการในการ

จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ก็ขอให้เป็น

สงกรานต์ท่ีปลอดภัย ก็ไม่ได้ห้ามจัด แต่ต้อง

จัดอย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการเดินทางใน

ช่วงวันหยุดยาวท่ีทุกคร้ังจะมีเรื่องอุบัติเหตุ

ทางถนนเป็นจำานวนมาก ก็ขอให้ช่วยกันแล้ว

กัน รักตัวเอง รักครอบครัว รักคนอื่น เคารพ

กฎหมายจราจร ขอให้ใช้ขันน้ำารดน้ำา อย่าสาด

น้ำากันเลยมันอันตราย ขอร้องแล้วกัน อย่าให้

ต้องบังคับกันทุกเรื่อง” นายกฯ กล่าว 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นา

ยกฯ ฝากย้ำาเตือนไปยังประชาชนทุกคนให้

เสพข่าวสารอย่างมีสติ จากแหล่งข้อมูลที่

เชื่อถือได้ ยืนยันว่าวัคซีนโควิด-19 ยังคงมี

ความจำาเป็น หลังมีการเผยแพร่บทความใน

สื่อสังคมออนไลน์สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยว

กับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นว่า

ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ซึ่งไม่เป็น

ความจริง 

“การรับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับทั้งตนเองและคน

รอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ที่กำาลังจะมาถึง ประชาชนเดิน

ทางกลับภูมิลำาเนาเพื่อเยี่ยมเยือนญาติผู้สูง

อายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงรับเชื้อและเสียชีวิต

จากโควิด-19 สูงกว่าคนที่อายุน้อยกว่าอย่าง

มาก โดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำาตัว เช่น โรค

หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอด 

หรือมะเร็ง” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

นายกฯ สั่งผลิต ATK เพิ่ม

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ยังขอให้ 

ศปก.สธ., ศปก.ศบค. และ ศปม. ช่วยกัน

ระดมสรรพกำาลังบุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข เตียง ยา และเวชภัณฑ์ 

ให้มีเพียงพอต่อการดูแลผู้ติดเชื้อทั้งในขณะ

นี้และช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 

ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่

ว่า มีการรายงานสถานการณ์ โควิด-19 ใน

ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,140 

ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 24,991 ราย 

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 24,750 

ราย ค้นหาเชิงรุก 241 ราย เรือนจำา 49 ราย 

เดินทางมาจากต่างประเทศ 100 ราย ยอดผู้

ติดเชื้อสะสม 3,833,048 ราย หายป่วยเพิ่ม 

24,854 ราย ยอดหายป่วยสะสม 3,558,917 

ราย อยู่ระหว่างรักษา 248,254 ราย อาการ

หนัก 1,899 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 815 ราย 

เสียชีวิตเพิ่ม 89 ราย เป็นชาย 40 ราย หญิง 

47 ราย ผู้เสียชีวิตมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 71 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 12 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิต

สะสม 25,877 ราย 

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบคงระดับ

สถานการณ์พื้นที่เดิม รวมทั้งทางสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

รายงานเรื่องการเตรียมชุดตรวจ ATK 

กระจายให้กับกลุ่มเสี่ยงระหว่าง มี.ค.-ก.ย.65 

ได้เตรียมไว้ประมาณ 22.8 ล้านชิ้น กระจาย

ไปแล้ว 3.1 ล้านชิ้น ใช้ต้นทุนต่อชุดประมาณ 

55 บาท โดยมีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 

170 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีการรายงาน

ว่าศิริราชพยาบาลได้พัฒนาชุดตรวจ ATK 

สัญชาติไทย ราคา 40 บาทต่อชิ้น ผลิตได้ 2 

แสนชิ้นต่อเดือน 

“นายกฯ ระบุว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะ

เพิ่มการผลิตให้ได้ 1 ล้านชิ้นต่อเดือน ซึ่งนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ 

รมว.สาธารณสุข แจ้งว่าเป็นไปได้ โดยภาค

รัฐจำาเป็นต้องเข้ามาช่วยดำาเนินการ เพราะ

จะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำาให้ ATK ราคาไม่สูงเกิน

ไป” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

โฆษก ศบค.กล่าวว่า หลังออก

มาตรการยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดิน

ทางเข้าประเทศระหว่าง มี.ค.-เม.ย.65 มีผู้

เดินทางเข้ามาแล้วถึง 4.7 แสนคน ที่ประชุม

จึงได้รับทราบแนวทางการปรับมาตรการ

สำาหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรที่จะเริ่ม

ในเดือน พ.ค. อาจจะปรับลดหลักฐานที่จะ

ต้องใช้ในระบบไทยแลนด์พลัส ผ่อนคลาย

วงเงินประกันเดิม 2 หมื่นดอลลาร์ที่อาจสูง

เกินให้ต่ำาลงมา ปรับรูปแบบการตรวจหา

เชื้อเมื่อเดินทางเข้าประเทศมาเป็นตรวจ 

ATK แต่ทั้งนี้ยังเป็นเพียงหลักการที่ยังไม่

ได้ข้อสรุป จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการ

ประชุม ศบค.ครั้งต่อไป เพราะจะให้มีผลใน

เดือน พ.ค. อีกทั้งนายกฯ ต้องการดูผลในช่วง

สงกรานต์ก่อน              

“ยังมีการรายงานเก่ียวกับเหตุไม่พึง

ประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 มี

จำานวนผู้ฉีดวัคซีนท้ังส้ินถึงวันท่ี 3 เม.ย.จำานวน 

130,139,978 โดส พบอาการไม่พึงประสงค์

ร้ายแรงท่ีเก่ียวกับวัคซีนจำานวน 123 ราย หรือ

คิดเป็น 0.9 รายต่อล้านโดส มีการเสียชีวิตท่ี

สรุปได้ว่าเก่ียวกับวัคซีนจำานวน 6 ราย หรือ

คิดเป็น 0.04 รายต่อล้านโดส รวมท้ัง ศบค.ยัง

มีแผนจัดหา Long-acting antibody (LAAB) 

ซ่ึงเป็นวัคซีนภูมิคุ้มกันสำาเร็จรูปสำาหรับกลุ่ม

เส่ียงสูงท่ีภูมิคุ้มกันต่ำา โดยเมื่อฉีดไปแล้วจะ

มีภูมิคุ้มกันทันที ไม่ต้องรอสร้างภูมิคุ้มกันใน

ร่างกาย ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับสัญญาท่ีส่ัง

ซ้ือวัคซีนจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ให้เรา

ได้รับวัคซีนดังกล่าวโดยใช้กรอบวงเงินเดิม” 

โฆษก ศบค.กล่าว

ห่วงสงกรานต์ โควิดพุ่ง

 ด้าน นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจ

ราชการ กทม. กล่าวว่า ในช่วงสงกรานต์ 

กทม.ปีนี้ มีทั้งภาคเอกชนและหน่วยงาน

ภาคประชาชนขออนุญาตจัดกิจกรรมเข้ามา

ประมาณ 15 ราย โดย กทม.เน้นแนวทาง

ปฏิบัติตาม สธ.กำาหนด ห้ามปาร์ตี้ โฟม 

ห้ามเล่นในที่สาธารณะ ห้ามดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ซึ่งทางปลัด กทม. ได้ประชุม

เพื่อเน้นย้ำาผู้อำานวยการเขตไปแล้ว

“สงกรานต์ปีนี้ ไม่มีการเล่นน้ำาในที่

สาธารณะของ กทม. โดยได้ประสานกับทาง

ตำารวจไว้แล้วว่า หากพบเห็นสามารถดำาเนิน

การไปตามกฎหมายที่มีอยู่ ส่วนเรื่องการปิด

ถนน ยังไม่มีใครขออนุญาต” ผู้ตรวจราชการ 

กทม.ระบุ 

พล.ท.ชิดชนก นุชฉายา เจ้ากรม

ยุทธการทหาร กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการ

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง 

(ศปม.) ได้บูรณาการงานร่วมกันระหว่าง 

ทหาร ตำารวจ กระทรวงสาธารณสุข พลเรือน 

กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร โดย

ปกติจะมีชุดตรวจกิจการหรือกิจกรรมการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อยู่

ทั่วประเทศ จำานวน 1,738 ชุด จะออกตรวจ

สถานประกอบการต่างๆเพื่อให้คำาแนะนำาใน

เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการ

ส่วน นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. 

กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงที่ แต่ถ้าดู

ตัวเลขผู้ติดเชื้อปอดอักเสบช่วงเดือน ก.พ.

65 มีประมาณ 500 ราย แต่ตอนนี้ขึ้นไป

ถึง 1,800-1,900 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็น 3-4 

เท่า ส่วนผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมี

จำานวนกว่า 800 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นเกือบ 

8 เท่า ส่วนจำานวนผู้ป่วยตายเมื่อวันที่ 1 

ก.พ. มีเพียง 10-20 ราย แต่วันนี้ขึ้นมาถึง 

89 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็น 3-4 เท่า หมายความ

ว่าจำานวนผู้ป่วยยังมีจำานวนมากวันละ 5-6 

หมื่นราย ซึ่งยังมีที่ยังไม่ได้ตรวจอีกประมาณ 

2-3 เท่า ทำาให้รวมติดเชื้อวันละกว่าแสนราย 

“ที่กลัวคือจะกระจายในช่วงสงกรานต์ 

เพราะจะมีการรวมตัวกัน จึงอยากมาย้ำาเรื่อง

มาตรการ โดยเฉพาะกับผู้ว่าราชการจังหวัด

ต่างๆ ที่ต้องไปเคร่งครัดมาตรการ เนื่องจาก

จะไม่เพิ่มมาตรการใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ขณะนี้มี

แต่ผ่อนอย่างเดียว แต่เมื่อเราผ่อนประชาชน

ต้องช่วยกันดูแลตัวเองเพื่อตัดวงจรระบาด 

ทำาให้กราฟผู้ติดเชื้อที่สูงราบลงมาให้ได้” ที่

ปรึกษา ศบค.กล่าว

วันเดียวกัน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

กล่าวถึงงานอีเวนต์ที่จะจัดให้ พล.อ.ประยุทธ์

ช่วงสงกรานต์ว่า ต้องรอคุยกับนายกฯ 

ก่อน ตอนนี้จะจัดอะไรก็ลำาบาก เพราะติด

สถานการณ์ โควิด-19 ความจริงเรามีแผน

เยอะ แต่ก็กลัวว่าถ้าลงพื้นที่เยอะ มีคน

มารวมตัวกันเป็นจำานวนมากจะกลายเป็น

ประเด็นหากมีคนติดโควิด-19 เพราะฉะนั้น

จะทำาอะไรก็ต้องระมัดระวัง. 

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นักการเมืองน้ำาดีมีฝีมือ

ที่ต้องรับพิษภัยจากรัฐธรรมนูญแบบนี้ ไม่

สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง และไม่สามารถ

เป็นรัฐมนตรีได้อีกตลอดไป

“เราไม่ควรดีใจ สนับสนุนการเข่นฆ่า

นักการเมืองผู้ ใดอีกเลยด้วยวิธีการแบบนี้ 

แต่ต้องรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็น

นี้ ยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้ ทำารัฐธรรมนูญใหม่ 

หยุดนิติสงคราม ที่นำามาเข่นฆ่านักการเมือง

และประชาชน หยุดการยื่นดาบ ให้องค์กร

ตุลาการมาประหารชีวิตทางการเมืองของ

นักการเมืองกันเอง” นายปิยบุตรทิ้งท้าย.

แจ็กระวี

ตนก็เห็นมีคนพูดแทนหมด ตนยังไม่ได้พูด

อะไรสักคำา ก็แล้วแต่ 

เมื่อถามอีกว่า ระหว่างท่ีรัฐบาลบริหาร

ประเทศแก้เศรษฐกิจ ได้มีการประเมิน

สถานการณ์ทางการเมืองหลังสงกรานต์จะเป็น

อย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า ทางการเมือง

ก็เป็นการเมืองแบบน้ีแหละ เด๋ียวมันคงดีข้ึน 

เข้าใจหรือไม่ ทุกอย่างอยู่กับประชาชนท้ังหมด 

การเมืองคือการเมือง ท่ีมาจากประชาชน ถ้า

ประชาชนเข้าใจต้องคุยกัน เพราะประชาชน

เป็นคนเลือกผู้แทนเข้ามา และจากผู้แทนเข้า

มาเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ข้ึนอยู่กับทุกคน

จะทำาความเข้าใจซ่ึงกันและกัน เท่าท่ีคุยกันอยู่

ใน ครม.ไม่เห็นมีปัญหาอะไร 

เมื่อถามถึงกรณีพรรครวมไทยสร้าง

ชาติถูกโยงกับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งลาออกจากสมาชิก

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มีข่าวจะเป็น

หัวหน้าพรรค นายกฯ ตอบว่า ก็เรื่องของ

ท่าน มันเรื่องอะไรของตน เมื่อถามย้ำาว่า

มีการมองกันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะ

เสนอนายพีระพันธุ์เป็นหัวหน้าพรรค และ

เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ นายกฯ 

ย้อนถามว่าใครมองล่ะ และเขาเสนอได้กี่

พรรค พรรคเดียวใช่ไหม วันนี้ตนยังอยู่พรรค

ไหน ผู้สื่อข่าวตอบว่า พรรคพลังประชารัฐ 

พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวตอบว่า “เออ ปัดโธ่ 

ถามเองก็ตอบเองสิ”

ซักว่ามีข่าวว่า พปชร.อาจจะเสนอ                                                           

บุคคลเป็นนายกฯ มากกว่าหนึ่งชื่อ พล.อ. 

ประยุทธ์ตอบว่า “หัวหน้าพรรคเขาบอกว่า

เสนอคนเดียวนี่นา” ต่อข้อถามว่ายังอนุญาต

ให้ พปชร.เสนอชื่อเป็นนายกฯ อยู่ใช่หรือ

ไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เป็นเรื่องของ

พรรคการเมือง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ในฐานะ

รองหัวหน้าพรรค พปชร. ชี้แจงกรณีมีป้าย

อวยพรเทศกาลสงกรานต์ของ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ

หัวหน้าพรรค พปชร. ติดตั้งในหลายพื้นที่ว่า 

พล.อ.ประวิตรมีความเป็นห่วง และคิดถึง

ประชาชน รวมทั้งอยากจะสวัสดีปีใหม่ใน

โอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นช่วงปีใหม่

ตามธรรมเนียมไทย ให้คนไทยทุกคนให้มี

ความสุข สุขภาพดี อยู่ดีกินดี 

“แต่อาจจะไม่สามารถลงพื้นที่ ไป

อวยพรด้วยตัวเองได้อย่างทั่วถึง จึงใช้ป้าย

ประชาสัมพันธ์สื่อคำาอวยพรด้วยความ

ปรารถนาดีไปถึงประชาชนเท่านั้น ไม่มีนัย

เเอบเเฝงเเต่อย่างใด” นายชัยวุฒิระบุ

รายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

แจ้งว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรค ภท. ได้สั่งให้มีการรีโนเวทตึก

ที่ทำาการพรรค ภท.ใหม่ หลังจากใช้งานใน

การทำากิจกรรมพรรคมาแล้ว 13 ปี   ซึ่งจะ

เริ่มปรับปรุงตึกตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เป็นต้นไป และจะใช้เวลาเพียง 6 เดือน จะ

ได้เห็นโฉมหน้าที่ทำาการพรรค ภท.ในรูปแบบ

ใหม่ ในวัยทีนเอจ ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 เพื่อ

รองรับศึกเลือกตั้งปี 66 และจำานวน ส.ส.ที่

จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วย

ที่ อ.เมืองอำานาจเจริญ นายคฑาเทพ 

เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย กล่าวภายหลัง

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่า 

มีผู้ ใหญ่ที่เคารพนับถือได้วิเคราะห์การเมือง

ว่า ถ้ามีพรรคการเมือง 2  พรรค คือ เพื่อ

ไทยและก้าวไกล ถูกยุบทั้ง 2 พรรค คาดว่า

บรรดา ส.ส. 2 พรรคจะต้องสมัครเข้าเป็น

สมาชิกพรรคเพื่อชาติไทย เพราะเป็นตระกูล

เพื่อด้วยกัน รวมถึงประชาชนซึ่งเป็นฐาน

เสียง ฐานคะแนน จะเทมาสนับสนุนพรรค

เพื่อชาติไทย กลายเป็นแลนด์สไลด์ในการ

เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ทำาให้พรรคเพื่อชาติไทย

ได้รับการเลือกตั้งมี ส.ส.เพิ่มขึ้น 

“โดยตั้งเป้าไว้ที่ 57 ที่นั่ง เป็นพรรค

ขนาดกลาง จะเป็นตัวแปรในการจัดตั้ง

รัฐบาล ซึ่งพรรคเพื่อชาติไทยยังคงทำางาน

ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเหนียวแน่น

เหมือนเดิม” หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย 

กล่าว

วันเดียวกัน ท่ีสำานักงานศาลรัฐธรรม 

นูญ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ พร้อมด้วย

สมาชิกพรรค เดินทางมายื่นศาลรัฐธรรมนูญ

จ่อฟัน

เพราะด้วยความไม่รู้ และบริสุทธิ์ใจ  สุจริต

ใจ จึงได้แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย

ตนเองว่าครอบครองทำาประโยชน์อยู่บนที่ดิน 

ภ.บ.ท.5 แต่พบว่าสำานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีการประกาศ

เขต ส.ป.ก.จังหวัดราชบุรี แต่ไม่ได้ประกาศ

กำาหนดว่าซอยไหน ส่วนไหนของ จ.ราชบุรี

เป็น ส.ป.ก. ไม่มีแม้แต่ป้าย กำานันผู้ ใหญ่ก็

ไม่ทราบว่าตรงไหนเป็นหรือไม่เป็น ส.ป.ก

น.ส.ปารีณาโพสต์ต่อว่า ส.ป.ก.ว่ิงผ่าน

ท่ีดินฟาร์มไก่ ก็ไม่เคยทักท้วงหรือดำาเนินคดี 

จนกระท่ังมีคนร้องเรียนว่าบุกรุกป่า นำาไปสู่

การตรวจสอบ และพบว่าท่ีดินผืนดังกล่าว

ไม่ใช่ป่า แต่เป็นพ้ืนท่ี ส.ป.ก.ท้ังหมด ท่ียังไม่

ได้มีการจัดสรรให้แก่ราษฎร ซ่ึงยังไม่ได้จัดสรร 

แปลว่ายังไม่ได้เกิดความเสียหาย หรือยังไม่

ได้มีการแย่งท่ีทำากิน) แต่มีการใช้งบประมาณ

ดำาเนินการแผนงานไปแล้ว และเหตุผลท่ี

ยังไม่มีการจัดสรรเพราะ ส.ป.ก. มีกำาลังคน

และงบประมาณท่ีจำากัด และพอทราบว่าเป็น 

ส.ป.ก. จึงทำาหนังสือส่งมอบคืนท่ีดินพร้อมยก

ทรัพย์สินท้ังหมดให้ ส.ป.ก. ส่วนเพื่อนบ้าน

พอทราบว่าพ้ืนท่ีแถวน้ันเป็น ส.ป.ก. ก็เพ่ิงจะ

ไปออก ส.ป.ก.กันภายหลังจากมีเรื่อง

น.ส.ปารีณาโพสต์อีกว่า ถูกพิพากษา

ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง เสื่อมเสีย ตัดสิทธิ์

สมัครตลอดชีวิต ซึ่งตนเองและทนายทิวา 

ได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการสู้

คดีแสดงให้ศาลเห็น และหวังจะได้ความ

เมตตาจากศาล ศาลก็เมตตา ขอกราบ

ขอบพระคุณศาลในความเมตตา และขอ

น้อมรับคำาพิพากษา วันนี้ความผิดเปรียบได้

กับการลงโทษสูงสุด การลงโทษในคดีมีหลาย

ระดับ คือเริ่มจากปรับ จำาคุก หรือประหาร

ชีวิต ซึ่งถูกพิพากษาเปรียบเสมือนทำาผิดร้าย

แรงถูกประหารชีวิตทางการเมืองจากที่ดิน

พ่อให้มา และนี่คือคดีที่จะเป็นบรรทัดฐาน

ต่อนักการเมืองและข้าราชการต่อไป

“ปารีณาไม่สามารถเป็นผู้แทนของ

ท่านได้อีกต่อไป ปารีณาขอขอบคุณทุกกำาลัง

ใจ และจะขอยึดมั่นอุดมการณ์ของปารีณา

ต่อไป และเราจะได้พบกันอีก ปิดฉากปารีณา

ไม่เชิญก็ไปมีอะไรก็มา ผู้แทนบ้านๆ ฉบับปา

รีณา เกมในสภา แต่พบกันอีกเร็วๆ นี้นอก

สภานะคะ” น.ส.ปารีณาโพสต์ทิ้งท้าย

ประยุทธ์ชี้บรรทัดฐานใหม่

ขณะที่นายประยุทธ เพชรคุณ รอง

โฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด (อสส.) กล่าว

ถึงความคืบหน้าในคดีพนักงานสอบสวนกอง

บังคับการปราบปรามการกระทำาความผิด

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ปทส.) นำาสำานวนพร้อมความเห็นสมควรสั่ง

ฟ้อง น.ส.ปารีณา ในข้อหาบุกรุกที่ป่าสงวน

และพื้นที่ป่า โดยการทำาและจัดสร้างฟาร์ม

ไก่ หมู่ 16 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  ซึ่ง

มีการส่งสำานวนให้อัยการจังหวัดราชบุรีเมื่อ

ช่วงปี 2564 ว่าก่อนหน้านี้ น.ส.ปารีณายื่น

ร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาหลายประเด็น 

และล่าสุดได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมซึ่ง

เป็นประเด็นใหม่ อธิบดีอัยการภาค 7 จึงมี

คำาสั่งตามร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวันที่ 7 

เม.ย.2565 เเละให้พนักงานสอบสวนทำาการ

สอบสวนเพิ่มเติมเเละนัดฟังคำาสั่งคดีในวัน

ที่ 20 เม.ย.นี้

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม กล่าวในเรื่องนี้ว่า เป็นเรื่องของ

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องอยู่กันด้วย

กฎหมาย ก็ต้องระมัดระวัง วันนี้คิดว่าหลาย

อย่างเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้ว นี่คือ

การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรต้องระมัดระวัง

อย่างที่สุด หลายอย่างก็บอกไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถือเป็นการป้องปราม

นักการเมืองด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ว่า ก็ทุกคน คงไม่เฉพาะนักการเมือง ทุกคน

ต้องเคารพกฎหมาย ฉะนั้นอะไรที่ทำามาแล้ว

ผิดอะไรต่างๆ ก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วใช่หรือไม่ 

ก็แก้ปัญหาให้มันถูกต้อง เราไม่ได้เอาเป็น

เอาตาย ไม่ได้เลือกปฏิบัติ และไม่ใช่เรื่องที่

ไปดำาเนินการ แต่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้อง

กันมาใช่หรือไม่ กลไกกระบวนการยุติธรรม

เขาก็ทำางานของเขา นี่คือสิ่งที่มีมาตรการมา

ตลอดระยะเวลา 

มีรายงานจากคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า นายแสวง บุญมี 

เลขาธิการ กกต. ได้ลงนามในหนังสือส่งถึง

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องร่าง

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขตเลือก

ตั้งที่ 3 แทนตำาแหน่งที่ว่างแทน น.ส.ปา

รีณาแล้ว โดยคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัคร

รับเลือกตั้งใหม่ระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย.

2565 และวันเลือกตั้งในวันที่ 15 พ.ค.2565

ขณะที่นายวิษณุ  เครืองาม  รองนา

ยกฯ กล่าวในประเด็นนี้ว่า หนังสือดังกล่าว

ยังไม่มาถึง แต่ถึงอย่างไรจะต้องจัดการเลือก

ตั้งภายใน 45 วัน นับจากวันที่ศาลฎีกามีคำา

พิพากษา ส่วน น.ส.ปารีณาจะอุทธรณ์คำา

พิพากษาศาลฎีกาก็อุทธรณ์ไป ไม่เกี่ยวกัน 

เพราะถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ไปแล้ว

ตั้งแต่มีคำาพิพากษา และต้องย้อนไปถึงวันที่

ศาลมีคำาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. วันที่ 25 

มี.ค.2564 แล้ว  ส่วนร่างพระราชกฤษฎีกาฯ  

จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.)  ใน

วันอังคารที่ 12 เม.ย.นี้เลยหรือไม่นั้น หากได้

รับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จาก กกต.ภายใน

ไม่กี่วันนี้ และน่าจะเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ทัน

ในวันที่ 12 เม.ย. และต้องถือว่าเรื่องนี้เป็น

เรื่องต้องเร่งรีบ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก เราทำามา

หลายหนแล้ว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะรองหัวหน้า

พรรค พปชร. กล่าวถึงการส่งผู้สมัครชิง 

ส.ส.ราชบุรี เขต 3 ว่า ในพื้นที่มีสมาชิกพรรค

อยู่แล้วที่พร้อมลงสมัคร แต่ต้องผ่านคณะ

กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และต้อง

คุยในคณะกรรมการบริหารพรรค  ส่วนที่มี

ข่าวว่า น.ส.ปารีณาจะให้พี่ชายลงรับสมัคร

นั้น ไม่ทราบ 

มั่นใจทวงเก้าอี้ราชบุรี

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเลือกตั้งซ่อม                

พปชร.มักจะแพ้ นายชัยวุฒิกล่าวสวนว่า ที่

ชนะก็เยอะ การเลือกตั้งก็มีทั้งแพ้และชนะ

เราคิดว่าต้องทำาให้ดีที่สุด และ จ.ราชบุรี 

พรรค พปชร.ก็มี ส.ส.หลายคน เรามีคะแนน

นิยมในจังหวัดนี้ดีอยู่แล้ว เชื่อว่าจะรักษา

พื้นที่ไว้ได้ ส่วน น.ส.ปารีณา เมื่อถูกตัดสิทธิ์ 

ก็ไม่สามารถมาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ได้ แต่ถ้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือแนะนำาใน

ฐานะประชาชนก็ว่าไป เพราะมีความเข้าใจ

ในพื้นที่ตัวเอง ก็น่าจะช่วยประชาชนได้ 

เมื่อถามว่า การส่งผู้สมัครเลือกตั้ง

ซ่อมในครั้งนี้ พรรคร่วมรัฐบาลควรคำานึงถึง

มารยาทในการร่วมรัฐบาลด้วยการให้เกียรติ

พรรคเจ้าของพื้นที่ก่อนหรือไม่ นายชัยวุฒิ

กล่าวว่า เรื่องนี้คงมีการคุยกัน ซึ่งการเลือก

ตั้งเป็นไปตามกติกาและกฎหมาย รอให้เขา

คุยกันก่อน และคิดว่าคงไม่ใช่ประเด็นหลัก

ถามว่าหัวหน้าพรรคและ กก.บห.ได้

พูดคุยกับ น.ส.ปารีณาอย่างไรบ้าง นายชัย

วุฒิกล่าวว่า ยัง แต่ก็เป็นห่วง และให้กำาลังใจ 

น.ส.ปารีณา เพราะเท่าท่ีติดตามข่าว น.ส.ปา

รีณาไม่ได้มีเจตนาทำาความผิดอะไร แต่ด้วย

เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญท่ีมีเรื่องจริยธรรมเข้า

มา ทำาให้มีความผิดในเรื่องน้ี เชื่อว่าทุกคน

น้อมรับและยอมรับคำาตัดสินของศาล เพียงแต่

ส่วนตัวเห็นใจ น.ส.ปารีณา ท่ีต้ังใจทำางานดูแล

ประชาชนในพ้ืนท่ี และมีบทบาทการเมืองใน

สภา ซ่ึงทำาหน้าท่ีได้ดี ก็เป็นเรื่องท่ีน่าเสียดาย 

“เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบศาล

หรือกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ

ในประเทศไทย ให้ความเป็นกลางทั้งฝ่าย

ค้าน รัฐบาล หรือทุกคนที่มีความผิดก็ต้อง

ถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย ไม่มีใครมีสิทธิ

พิเศษหรือไปสั่งการอะไรได้ เพราะเป็นเรื่อง

ตามกระบวนการที่ตรงไปตรงมา อยากให้

ประชาชนเข้าใจว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านหรือรัฐบาล

โดน แต่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงทางกฎหมาย 

และองค์กรอิสระต่างทำาหน้าที่ได้ตรงไปตรง

มา ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับประชาชน” 

นายชัยวุฒิกล่าว 

ปิยบุตรปลุกรื้อ รธน.2560

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ

คณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กย้ำาว่า ไม่ควร

ดีใจที่ น.ส.ปารีณาถูกตัดสิทธิ์ห้ามเล่น

การเมืองตลอดชีวิต เพราะเป็นเพราะพิษ

ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งได้สร้างกลไก

ใหม่ไว้เข่นฆ่านักการเมือง นั่นคือมาตรฐาน

ทางจริยธรรม โดยกำาหนดให้ ป.ป.ช.ทำา

หน้าที่ไต่สวน กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อ

เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัย หากศาล

ฎีกาวินิจฉัยว่าผู้นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจริง ผู้

นั้นต้องพ้นจากตำาแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง และอาจถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งอีกไม่เกินสิบปีด้วย

นายปิยบุตรย้ำาว่า อัตราโทษของการ

ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง คือ

การประหารชีวิตทางการเมือง ไม่ต่างอะไร

กับการเอานักการเมืองขึ้นเครื่องประหารกิ

โยตินในสมัยก่อน เพียงแต่สมัยนั้นตัดคอ 

ปลิดชีวิตทางกายภาพ ส่วนสมัยนี้คือตัดสิทธิ์ 

ปลิดชีวิตทางการเมือง การกำาหนดโทษสูง

ขนาดนี้ ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำาอันเป็น

ความผิด และเป็นการลงโทษหลายครั้งใน

เหตุจากการกระทำาเดียว

นายปิยบุตรโพสต์อีกว่า กรณีศาลฎีกา

พิพากษาว่า น.ส.ปารีณาฝ่าฝืนมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และต้องถูกเพิก

ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต ไม่ควร

นำามาซึ่งการไชโยโห่ร้องของฝ่ายที่ ไม่ชอบ

พฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของ น.ส.ปา

รีณาตรงกันข้ามมันควรเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้

เห็นพิษภัยของรัฐธรรมนูญ 2560 ความไม่

เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นไปตามหลัก

การสากล ไม่ว่าจะสนับสนุนพรรคการเมือง

ใด กลุ่มการเมืองใด ไม่ว่าจะรักชอบนักการ

เมืองคนไหน ก็ไม่ควรยินดีกับ น.ส.ปารีณา 

เช่นเดียวกันกับไม่ควรยินดีกับกรณี นพ.                  


